

สรุป บัญชีเศรษฐกิจเงินทุนของประเทศไทยปี 2540

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดทำบัญชีเศรษฐกิจ เงินทุนของประเทศไทยปี 2540 เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์การหมุนเวียนของเงินทุนในระบบเศรษฐกิจไทย โดยแสดงการออมและการลงทุนที่เชื่อมโยงกับบัญชีรายได้ประชาชาติ แหล่งที่มา และการใช้ไปของเงินทุนของแต่ละภาคเศรษฐกิจ โดยผ่านเครื่องมือทางการเงินประเภทต่าง ๆ สามารถสรุปผลการจัดทำเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง ภาพรวมเศรษฐกิจไทย ส่วนที่สอง ภาวะการออมและการลงทุน ส่วนที่สาม ภาวะเศรษฐกิจเงินทุนของประเทศไทยปี 2540 และส่วนที่สี่ ประเด็นนโยบายเศรษฐกิจเงินทุน

1. ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2540

เศรษฐกิจไทยในปี 2540 หดตัวในอัตราร้อยละ 1.8 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 5.9 ในปี 2539 ภาวะการผลิตลดลงทั้งภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคทั้งภาคเอกชนและรัฐบาลลดลง การลงทุนภาคเอกชนซบเซาลงมาก เนื่องจากมีกำลังการผลิตสำรองอยู่มาก และปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ไม่เอื้ออำนวยต่อการลงทุน ส่วนการลงทุนภาครัฐยังคงขยายตัว ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อชะลอตัวจากร้อยละ 5.9 เป็นร้อยละ 5.6 ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อเงินเฟ้อ ได้แก่ ราคาสินค้านำเข้า โดยเฉพาะราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้นเนื่องจากค่าเงินบาทที่อ่อนตัว การปรับภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามิต และราคาสินค้าเกษตรบางชนิดปรับตัวขึ้น การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดลดลงจากร้อยละ 8.1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ เป็นร้อยละ 0.8 ในปี 2540 เนื่องจากการนำเข้าชะลอตัวลงมากในขณะที่การส่งออกขยายตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตามการไหลออกของเงินทุนภาคเอกชนจากความไม่มั่นใจในภาวะเศรษฐกิจและระบบการเงินของไทย ทำให้เงินทุนเคลื่อนย้ายสุทธิ ขาดดุลเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ดุลการชำระเงินขาดดุล และเงินทุนสำรองระหว่างประเทศลดลง ส่วนฐานะการคลังของรัฐบาลขาดดุลเงินสดเป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปี เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่หดตัวทำให้รายได้จากการเก็บภาษีลดลง ในขณะที่รายจ่ายยังคงเพิ่มขึ้น

สภาพคล่องทางการเงินตึงตัวขึ้นมา จากปัญหาเงินทุนไหลออก การแทรกแซงการ กึ่งกำไรค่าเงินบาทในช่วงต้นปี การดำเนินนโยบายการเงินตึงตัวเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ และรักษาเสถียรภาพอัตราแลกเปลี่ยนตามคำแนะนำของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ และการสั่งระงับการดำเนินงานของบริษัทเงินทุนเป็นจำนวนมากโดยไม่มีมาตรการรองรับอย่างทันที่ อัตราดอกเบี้ยทุกประเภทปรับตัวสูงขึ้นทั้งอัตราดอกเบี้ยมาตรฐาน อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินระยะสั้น อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินให้กู้ยืม

ตลาดทุนอยู่ในภาวะซบเซา การระดมทุนในตลาดแรกชะลอตัว มูลค่าการออกพันธบัตรสุทธิของภาครัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินของรัฐลดลง ภาครัฐบาลยังคงมีการไถ่ถอนพันธบัตรที่ครบกำหนดอย่างต่อเนื่อง การออกหลักทรัพย์ใหม่ของภาคเอกชนลดลงมากทั้งตราสารทุน และตราสารหนี้ ในส่วนของตลาดรอง ปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ลดลงอย่างต่อเนื่องจากปี 2539 ระดับราคาลดลงมากทำให้มูลค่าหลักทรัพย์

ตามราคาตลาดรวมลดลง ร้อยละ 55.7 นอกจากนี้การซื้อขายในชมรมผู้ค้าตราสารหนี้ที่ขยายตัวสูงในปี 2539 กลับชะลอลงมากโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของปี เนื่องจากความเสี่ยงจากการที่ผู้ออก ตราสารไม่สามารถชำระหนี้มีสูงขึ้น

2. ภาวะการออมและการลงทุน

ช่องว่างระหว่างการออมกับการลงทุนหรือการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดลดลงจากร้อยละ 8.1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศปี 2539 เป็นร้อยละ 0.8 ในปี 2540 เนื่องจากการลงทุนเบื้องต้นลดลงในอัตรา ร้อยละ 18.4 ในขณะที่การออมเบื้องต้นลดลงร้อยละ 3.0 ภาคครัวเรือนมีเงินออมเกินดุลเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.9 เป็นร้อยละ 4.9 การเกินดุลของภาครัฐบาลชะลอลงเป็นร้อยละ 0.9 ส่วนภาครัฐวิสาหกิจขาดดุลร้อยละ 2.9 หากไม่รวมค่าตลาดเคลื่อนทางสถิติ การขาดดุลเงินออมของภาคธุรกิจเอกชนจะชะลอลงจากร้อยละ 12.5 เหลือร้อยละ 2.9 และภาคสถาบันการเงินขาดดุลเงินออมร้อยละ 1.4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

3. ภาวะเศรษฐกิจเงินทุนของไทยปี 2540

ปริมาณการเคลื่อนย้ายเงินทุนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 96.7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม ในประเทศในปี 2540 และลดลงจากปี 2539 ร้อยละ 7.8 เป็นผลจากการชะลอตัวอย่างมากของธุรกรรมที่ผ่านสถาบันการเงิน ทั้งด้านการระดมทุน การให้สินเชื่อ และการลงทุนใน หลักทรัพย์ ความสามารถของภาคสถาบันการเงินในการ สนับสนุนเงินทุนแก่ภาคการผลิต ลดลงจากร้อยละ 26.8 เป็น ร้อยละ 11.2 ของเงินทุนทั้งหมดที่ภาคการผลิต ระดมได้ใน ปี 2540 เงินทุนไหลเข้าจากต่างประเทศมีมูลค่าลดลง ในขณะที่มูลค่าการชำระคืนเพิ่มขึ้นมาก นอกจากนี้การขาดดุลงบประมาณทำให้การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินของภาค รัฐบาลลดลง

3.1 ภาคครัวเรือนเกินดุลเพิ่มขึ้น

จากร้อยละ 1.9 เป็นร้อยละ 6.1 ของผลิตภัณฑ์ มวลรวมในประเทศ เนื่องจากการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรชะลอลงมากตามแนวโน้มของรายได้และการขาดแคลนสินเชื่อ การก่อหนี้ ของภาคครัวเรือนโดยรวมลดลง ร้อยละ 33.6 โดยเฉพาะการกู้ยืมระยะสั้น การจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ และ สินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อชะลอลงมาก มีสาเหตุจากปัญหาการดำเนินงานและสภาพคล่องของสถาบันการเงิน และ จากปัญหาดังกล่าวทำให้ภาคครัวเรือนโยกย้ายเงินฝากในรูปตัวสัญญาใช้เงินของบริษัทเงินทุนไปฝากไว้กับ ธนาคารพาณิชย์เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้การจัดตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่งผลให้ทรัพย์สินของ ภาคครัวเรือนในรูปเงินทุนประกันและกองทุนฯ ขยายตัวขึ้นมา

3.2 ภาคธุรกิจเอกชนประสบปัญหาในการระดมทุนจากต่างประเทศ

เนื่องจาก นักลงทุนและเจ้าหนี้ ต่างประเทศขาดความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจไทย รวมทั้งความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้น ทำให้มี การชำระคืนหนี้ต่างประเทศและถอนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างประเทศเป็นจำนวนมาก เงินทุน ไหลออกสุทธิจากภาคธุรกิจเอกชนมีมูลค่า 82,044 ล้านบาท เทียบกับปี 2539 ที่มีการนำเงินทุนเข้าสุทธิ 313,212 ล้านบาท ภาคธุรกิจเอกชนจึงต้องพึ่งเงินทุนในประเทศมากขึ้น ส่วนใหญ่เป็นการกู้ยืม ออกและขาย

ลดตัวเงิน ส่วนการระดมทุนโดยการออกหลักทรัพย์ลดลงมากทั้งหุ้นทุนและหุ้นกู้ เนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและภาวะตลาดไม่เอื้ออำนวย

3.3 ภาครัฐบาลขาดดุลการคลังเป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปี เนื่องจากการจัดเก็บ รายได้ลดลง ในขณะที่รายจ่ายอยู่ในระดับสูงและการลงทุนยังขยายตัว ต้องชดเชยการขาดดุลด้วยการก่อหนี้เพิ่มขึ้นจาก 21,219 ล้านบาท เป็น 65,689 ล้านบาท ในปี 2540 ส่วนใหญ่เป็นการก่อหนี้ต่างประเทศ และมีการถอนเงินฝากธนาคารออกมาใช้จ่ายรวม 27,273 ล้านบาท

3.4 ภาครัฐวิสาหกิจขาดเงินออมอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ 2.9 ของ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ เนื่องจากความสามารถในการหารายได้และเงินออมไม่เพียงพอต่อความต้องการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ภาครัฐวิสาหกิจขาดเงินออมในปี 2540 ด้วยการก่อหนี้ในประเทศทั้งในรูปแบบของการกู้ยืม โดยกระทรวงการคลัง และธนาคารออมสินเป็นผู้ให้กู้รายใหญ่ การออกพันธบัตรและตัวสัญญาใช้เงิน รวมทั้งเงินเพิ่มทุนจากรัฐบาล ส่วนนี้ต่างประเทศมีการชำระคืนสุทธิเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน นอกจากนี้มีการถอนเงินฝากและ ตัวสัญญาใช้เงินรวม 51,827 ล้านบาท มาใช้หมุนเวียน ทำให้มูลค่าการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินของภาครัฐวิสาหกิจในปี 2540 ลดลงร้อยละ 80.2

3.5 ภาคสถาบันการเงินขาดเงินออมในปี 2540 เนื่องจากภาวะขาดทุนของธนาคารแห่งประเทศไทยและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ สินทรัพย์ทางการเงินและ หนี้สินของภาคสถาบันการเงินขยายตัวขึ้น แต่เงินทุนส่วนใหญ่ถูกใช้หมุนเวียนในระหว่างสถาบันการเงินด้วยกันเองในรูปแบบเงินกู้ยืม จากการขยายตัวอย่างมากของตลาดซื้อคืน และความช่วยเหลือทางการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้แก่สถาบันการเงินที่มีปัญหา มีการจัดสรรเงินทุนให้แก่ภาคการผลิตเพียงร้อยละ 28.4 ของเงินทุนทั้งหมดของภาคสถาบันการเงินที่มีมูลค่า 1.79 ล้านล้านบาท เทียบกับร้อยละ 83.6 ในปี 2539 โดยสินเชื่อระยะสั้นชะลอตัวลงมากกว่าสินเชื่อระยะยาว การลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนลดลง และมีการชำระคืนหนี้ ต่างประเทศเป็นจำนวนมาก

3.6 เงินทุนเคลื่อนย้ายสุทธิขาดดุลเป็นปีแรกในรอบหลายปี มีสาเหตุจากการ ไหลออกของเงินทุนภาคเอกชนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะบัญชีเงินบาทของ ชาวต่างประเทศขาดดุลสูงถึง 570,109 ล้านบาท เทียบกับการเกินดุล 143,344 ล้านบาท ในปี 2539 เงินกู้ต่างประเทศสุทธิลดลงมาก จากการชำระคืนของภาคธุรกิจเอกชน ธนาคารพาณิชย์ และรัฐวิสาหกิจ หากไม่รวมเงินกู้ของธนาคารแห่งประเทศไทย เงินกู้ต่างประเทศสุทธิจะขาดดุล 252,604 ล้านบาท ส่วนเงินทุนในหลักทรัพย์ประเภททุนและเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศขยายตัวขึ้นมาก เงินทุนเคลื่อนย้ายที่ขาดดุลเป็นจำนวนมากนี้ทำให้ดุลการชำระเงินขาดดุลถึง 299,210 ล้านบาท

4. ประเด็นนโยบายเศรษฐกิจเงินทุน

4.1 ช่องว่างระหว่างการออมกับการลงทุนหรือการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดที่ลดลงเกิดจากการลงทุนที่ลดลงมาก เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวช่องว่างนี้จะมีแนวโน้มขยายตัวขึ้นอีกครั้ง จำเป็นต้องมีการกระตุ้นและส่งเสริมการออมใน

ประเทศ โดยเฉพาะการออมแบบผูกพันระยะยาว ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการบริโภคหรือนำเข้าสินค้าและบริการที่ฟุ่มเฟือย

4.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทุน (Capital productivity) จะช่วยให้ปัญหาการขาดดุลเงินออมของภาคธุรกิจเอกชน และรัฐวิสาหกิจลดลงได้

4.3 การใช้เงินทุนระยะสั้นจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศอย่างรุนแรงเมื่อมีการไหลกลับของเงินทุนอย่างรวดเร็ว และความเสียหายเรื่องความผันผวนของค่าเงินโดยเฉพาะเงินทุนระยะสั้นจะเพิ่มขึ้นภายหลังการปรับระบบอัตราแลกเปลี่ยนเป็นแบบลอยตัว ดังนั้น นอกจากจะเร่งส่งเสริมให้มีการออมในประเทศเพื่อสนับสนุนการลงทุนแล้ว ในส่วนของ เงินทุนจากต่างประเทศ ควรส่งเสริมให้มีการใช้เงินทุนระยะยาว และเงินลงทุน โดยตรง (Foreign direct investment) ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการไหลกลับอย่างรวดเร็วน้อยกว่าเงินทุนระยะสั้น

4.4 การระดมทุนภายในประเทศของภาคการผลิตยังคงเน้นหนักในรูปของสินเชื่อ ได้แก่ เงินกู้ยืมและการขายลดตั๋ว การระดมทุนโดยออกหลักทรัพย์ทั้งประเภททุนและประเภทหนี้มีสัดส่วนน้อยกว่าโดยเปรียบเทียบ ควรส่งเสริมให้มีการใช้เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้เพิ่มขึ้น พัฒนาตลาดรองรับ ดูแลและกำหนดเกณฑ์ให้มีการรายงานฐานะการเงินและเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นมาตรฐานและโปร่งใส ให้ความรู้และข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน และสนับสนุนให้มีนักลงทุนประเภทสถาบัน (Institutional investor) เพิ่มขึ้น

4.5 การสร้างระบบกำกับ ตรวจสอบ ดูแลความมั่นคงของสถาบันการเงินอย่างโปร่งใส และเป็นไปตามมาตรฐานสากล เป็นเรื่องที่ฝ่ายกำกับดูแลจะต้องให้ความสำคัญ เพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงิน จริยธรรมทางการบริหาร และสามารถวางแผนแก้ไขปัญหาได้ทันต่อเหตุการณ์ไม่ลุกลามจนเกิดวิกฤติ

ภาวะเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยในปี 2540 วัดจากมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาคงที่ (GDP at constant price) หดตัวในอัตราร้อยละ 1.8 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 5.9 ในปี 2539 ภาวะการผลิตลดลงทั้งภาคเกษตรและภาคนอกเกษตร โดยเฉพาะสาขาก่อสร้างหดตัวอย่างรุนแรงในอัตราร้อยละ 26.6 และสาขาการธนาคาร ประกันภัย และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ลดลงในอัตราร้อยละ 11.5 การใช้จ่ายของภาคเอกชนลดลงจากปีก่อนหน้า ส่วนใหญ่เป็นการลดการบริโภคสินค้าและบริการที่ไม่จำเป็น อันเป็นผลจากวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินที่มีต่อความสามารถในการหารายได้ ในขณะที่เดียวกันการใช้จ่ายเพื่ออุปโภคภาครัฐบาลลดลงร้อยละ 3.6 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 11.9 ในปี 2539 เนื่องจากการเข้มงวดในการเบิกจ่ายเพื่อรักษาวินัยการคลัง และการปรับลดงบประมาณ รายจ่ายตามประมาณการรายได้ภาษีที่ลดลง การลงทุนภาคเอกชนซบเซาลงมาก ส่วนหนึ่งเกิดจากการเร่งขยายกำลังการผลิต ในช่วงที่ผ่านมาทำให้ยังมีอุปทานส่วนเกิน นอกจากนี้อัตราดอกเบี้ยที่สูง การขาดสภาพคล่องเนื่องจากวิกฤตการณ์ทางการเงิน ปัญหาเสถียรภาพของค่าเงินและเสถียรภาพทางการเมือง ทำให้โครงการก่อสร้างและโครงการลงทุนต่าง ๆ ชะงักงัน และนักลงทุนรายใหม่ชะลอการลงทุนเพื่อดูสถานการณ์ ส่วนการลงทุนภาครัฐยังคงขยายตัว

ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ดัชนีราคาผู้บริโภคทั้งประเทศในปี 2540 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 ชะลอลงเมื่อเทียบกับอัตราเพิ่มร้อยละ 5.9 ในปี 2539 โดยในช่วงครึ่งแรกของปีอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่เฉลี่ย ร้อยละ 4.4 และเพิ่มขึ้นมากในช่วงครึ่งหลังของปี จากปัจจัยสำคัญได้แก่ การอ่อนตัวอย่างมากของค่าเงินบาทที่ส่งผลต่อราคาสินค้านำเข้า โดยเฉพาะราคาน้ำมันในประเทศมีการปรับเพิ่มขึ้นมาก ทำให้ต้นทุนการผลิตและราคาสินค้าปรับตัวตาม นอกจากนี้ยังเป็นผลจากการปรับอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิตสินค้าฟุ่มเฟือย และราคาสินค้าเกษตรบางชนิดปรับตัวตามราคาในตลาดโลก ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลลดลงจากร้อยละ 8.1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในปี 2539 เป็นร้อยละ 0.8 ในปี 2540 จากสาเหตุหลักคือการขาดดุลการค้าที่ลดลงมาก เนื่องจากการชะลอตัวของการนำเข้าในขณะที่การส่งออกขยายตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตามการไหลออกของเงินทุนภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคธนาคารพาณิชย์ เนื่องจากความไม่มั่นใจในภาวะเศรษฐกิจ และระบบการเงินของไทย ทำให้เงินทุนเคลื่อนย้ายสุทธิขาดดุล 297,861 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนหน้าที่เกินดุลสูงถึง 493,530 ล้านบาท ส่งผลให้ดุลการชำระเงินขาดดุล และเงินทุนสำรองระหว่างประเทศลดลง ฐานะการคลังของรัฐบาลขาดดุลเงินสดครั้งแรกในรอบ 10 ปี เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่หดตัว ทำให้รายได้จากการเก็บภาษีลดลง และต่ำกว่าประมาณการรายได้ ในขณะที่รายจ่ายยังคงเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในช่วงต้นปีงบประมาณมีการเร่งเบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากหน่วยงานราชการเห็นแนวโน้มการปรับลดวงเงินงบประมาณ แม้จะมีดุลเงินนอกงบประมาณเกินดุล แต่รัฐบาลยังขาดดุลเงินสดในปีงบประมาณ 2540 รวม 31,147 ล้านบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

ภาวะการเงิน

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2540 สภาพคล่องทางการเงินตึงตัวขึ้นจากปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุสำคัญจาก

- ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในปี 2539 และปัญหาหนี้ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้น ประชาชนและนักลงทุนขาดความเชื่อมั่นต่อ ฐานะของสถาบันการเงินและแนวโน้มเศรษฐกิจโดยรวม จึงมีการถอนเงินฝากและเรียกชำระคืนหนี้ต่างประเทศ ทำให้เงินทุนไหลออก เป็นจำนวนมาก ทางภาครัฐต้องช่วยเหลือด้วยการปล่อยสภาพคล่องให้กับระบบการเงินผ่านกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน
- ขวาลือการลดค่าเงินบาท การโจมตีค่าเงินบาทจากนักเก็งกำไรต่างประเทศ ทำให้ผู้ประกอบการภายในประเทศตื่นตระหนกเร่งซื้อ เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงในหนี้ต่างประเทศ กัดดันให้เงินบาทอ่อนตัวลง ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงต้อง เข้าแทรกแซงด้วยการขายเงินตราต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มีการดึงเงินบาทออกจากระบบและทำให้ ภาวะการเงินตึงตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างธนาคารสูงขึ้นถึงระดับประมาณร้อยละ 30 ต่อปี ซึ่งกดดันให้ตลาดหุ้นตกต่ำลง นักลงทุนต่างชาติและเอกชนในประเทศเร่งซื้อเงินตราต่างประเทศมากขึ้น ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงต้องเสริมสภาพคล่อง กลับเข้าระบบผ่านการทำธุรกรรม swap และตลาดซื้อคืน

ฐานะเงินทุนสำรองระหว่างประเทศที่ลดลงเป็นจำนวนมาก กัดดันให้ประเทศไทยต้องเปลี่ยนระบบอัตราแลกเปลี่ยนจากระบบตะกร้าเงิน (Basket of currencies) ที่ผูกติดกับดอลลาร์สหรัฐ ๓ เป็นส่วนใหญ่มาเป็นระบบลอยตัวภายใต้การจัดการ (Managed float) เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 จากฐานะเงินสำรองที่อ่อนแอ ระบบสถาบันการเงินที่มีปัญหา และความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยที่ลดลง ทำให้ค่าเงินบาทมีความผันผวนมากในช่วงครึ่งหลังของปี 2540 เงินทุนยังคงไหลออกอย่างต่อเนื่องจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และธนาคารกลางอื่น ๆ ในภูมิภาค วงเงินรวม 17,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และในการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการรับความช่วยเหลือจาก IMF ทางภาครัฐต้องดำเนินนโยบายอัตราดอกเบี้ยสูงเพื่อควบคุม เงินเฟ้อ และรักษาเสถียรภาพอัตราแลกเปลี่ยน มีการปรับอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานสูงขึ้นจากร้อยละ 10.5 เป็นร้อยละ 12.5 ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินสูงขึ้น โดยอัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคาร (Inter-bank rate) เพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ 11.0 ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2539 สูงสุดที่ระดับร้อยละ 31.5 ในไตรมาส 3 และเฉลี่ยร้อยละ 20.2 ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2540 และอัตราดอกเบี้ยในตลาดซื้อคืนพันธบัตรประเภทอายุ 1 วัน สูงสุดที่ร้อยละ 27.0 ต่อปี

นอกจากนี้การสั่งระงับการดำเนินงานของบริษัทเงินทุนและเงินทุนหลักทรัพย์จำนวน 58 บริษัท เป็นการชั่วคราวโดยไม่มีมาตรการรองรับ ที่ชัดเจนและทันท่วงที ทำให้เกิดปัญหาสภาพคล่องใน ภาคการเงิน และระบบเศรษฐกิจโดยรวมเป็นอย่างมาก ภาคการผลิตต่าง ๆ ประสบปัญหาขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนทั้ง

จากเงินฝากที่ติดค้างอยู่ในสถาบันการเงินเหล่านั้น และสินเชื่อแก่ภาคการผลิตที่ชะงักงัน จากสภาพคล่องทางการเงินที่ตึงตัวผลักดันให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินให้กู้ยืมของกู้ยืมของสถาบันการเงินปรับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงครึ่งหลังของปี โดยเฉพาะดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารขนาดเล็กเพราะมีปัญหาสภาพคล่องตึงตัวมากกว่าธนาคารขนาดใหญ่ และเพื่อป้องกันการแข่งขันเรื่องดอกเบี้ยในการระดมเงินฝากซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนและฐานะการดำเนินงาน ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงเริ่มมีการกำหนดเพดานอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่มีระยะเวลา 3 เดือนขึ้นไปอีกครั้ง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2540 สำหรับด้านเงินให้กู้ยืม อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบมีระยะเวลาที่คิดกับลูกค้าขั้นดี (MLR) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 13.00-13.25 เมื่อสิ้นปี 2539 เป็นร้อยละ 15.25 เมื่อสิ้นปี 2540

ปัญหานี้ด้อยคุณภาพที่เพิ่มขึ้นและฐานะการดำเนินงานของธุรกิจที่มีแนวโน้มตกต่ำลง โดยเฉพาะธุรกิจที่มีหนี้ต่างประเทศมีภาระหนี้ เพิ่มขึ้นมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดและความสามารถในการชำระหนี้โดยรวม ทำให้สถาบันการเงินระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในตลาดเงินโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม จึงใจให้สถาบันการเงินที่มีเงินเหลือปล่อยกู้ในตลาดเงินมากกว่าใช้ไปในการให้สินเชื่อแก่ภาคการผลิต เห็นได้ชัดจากการลงทุนในตลาดซื้อคืนพันธบัตรซึ่งไม่มีความเสี่ยงมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาก เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ปัญหาขาดแคลนสินเชื่อในภาคการผลิตเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการปิดสถาบันการเงินเป็นจำนวนมากและปัญหาขาดสภาพคล่องของสถาบันการเงินที่ดำเนินการอยู่

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินให้กู้ยืมของธนาคารพาณิชย์ ณ เดือน ธ.ค. ปี 2536-2540

O:P>	2536	2537	2538	2539	2540
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก					
1. ออมทรัพย์	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
2. ประจำ					
2.1 3 เดือนแต่น้อยกว่า 6 เดือน	6.50-7.00	8.75-10.00	10.50-12.50	8.75-9.75	10.00-11.50
2.2 6 เดือนแต่น้อยกว่า 12 เดือน	7.00	8.25-10.00	10.25-11.00	8.50-9.25	10.00-11.50
2.3 12 เดือน	7.00	8.25-10.25	10.25-11.00	8.50-9.25	10.00-13.00
2.4 12 เดือนแต่น้อยกว่า 2 ปี	7.00	8.25-10.25	10.25-11.00	8.50-9.25	10.00-13.00
อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม					
1. ระหว่างธนาคาร	4.38	7.22	11.15	9.66	20.15
2. ลูกค้าย่อยทั่วไป	14.50	14.00-14.75	16.00-16.50	15.00-15.50	19.25
3. ลูกค้าชั้นดีระยะสั้น (MOR)	10.50	11.75	14.00-14.25	13.25-13.50	15.75-16.00
4. ลูกค้าชั้นดีระยะยาว (MLR)	10.50	11.75	13.75	13.00-13.25	15.25
2. ลูกค้าย่อยชั้นดี (MRR)	12.50	12.00-12.25	14.00-14.50	13.00-13.50	15.50-16.00

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย (เป็นอัตราดอกเบี้ยของ 5 ธนาคารใหญ่)

ภาวะตลาดทุน

การระดมทุนในตลาดแรก (Primary market) ในปี 2540 ภาครัฐออกพันธบัตรรวม 239,300 ล้านบาท ประกอบด้วย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และพันธบัตรกองทุนฟื้นฟู สำหรับ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ทั้งที่ไม่ใช่ สถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจออกเพื่อทดแทนการกู้เงินจาก ต่างประเทศ ส่วนพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ออกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารสภาพคล่องในระบบ การเงิน และเป็นเครื่องมือในการดำเนินนโยบายการเงิน และพันธบัตรกองทุนฟื้นฟู ออกเพื่อแก้ไขปัญหา สถาบันการเงิน

การออกหลักทรัพย์ใหม่ของภาคเอกชนยังคงลดลงจากปี 2539 ทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้ โดยหุ้นสามัญออกใหม่ของบริษัทจดทะเบียนฯ ในปี 2540 มีมูลค่า 63,297 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 46.3 และมีการ ออกหุ้นกู้จำหน่ายในประเทศเพียง 18,384 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 65.8 ทั้งนี้มีสาเหตุสำคัญจากวิกฤตการณ์ ทางเศรษฐกิจ ที่ส่งผลต่อแนวโน้มการดำเนินธุรกิจ ฐานะการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ ประกอบ กับภาวะซบเซาของตลาดหลักทรัพย์ไม่เอื้ออำนวย ต่อการออก หลักทรัพย์ใหม่

ในส่วนของตลาดรอง (Secondary market) ภาวะการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2540 ค่อนข้างซบเซา เป็นผลจากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่

- บริษัทจดทะเบียนจำนวนมากมีผลประกอบการตกต่ำลง เนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจกระทบ ต่อรายได้ของกิจการ ค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เพิ่มขึ้นตามระดับอัตราดอกเบี้ย และหลายบริษัทที่กู้ยืม เงินจากต่างประเทศ มีผลขาดทุน จากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นจำนวนมากภายหลังการปรับระบบอัตรา แลกเปลี่ยน
- ปัญหาหนี้เสียและการขาดสภาพคล่องของสถาบันการเงิน จนทำให้มีการประกาศระงับการดำเนินงาน ของบริษัทเงินทุน และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์รวม 58 แห่ง เป็นการชั่วคราว และจากจำนวนนี้มี เพียง 2 บริษัทที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินงานต่อไปได้ ส่งผลกระทบต่อการซื้อขายหุ้นในกลุ่มสถาบัน การเงิน ซึ่งปกติมีการหมุนเวียนสูง รวมทั้งก่อให้เกิดปัญหาการขาดสภาพคล่องของ ผู้ลงทุนซึ่งมีเงิน ผากในสถาบันการเงินที่ถูกปิดกิจการ
- ความไม่มั่นใจของนักลงทุน จากข่าวลือเรื่องการลดค่าเงินและการโจมตีค่าเงินบาทในช่วงครึ่งแรกของ ปี ค่าเงินบาทที่อ่อนลงอย่าง รุนแรงและต่อเนื่องในช่วงครึ่งหลังของปี และวิกฤตการณ์ค่าเงินของ ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค รวมถึงปัญหาเสถียรภาพ ทางการเมืองทำให้นักลงทุนชะลอการลงทุน

แม้ว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีการขยายเขตแดนการขึ้นลง ของราคาหลักทรัพย์จากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 30 และใช้ระบบชำระราคา โดยสามารถหักลบมูลค่าซื้อขายภายในวันเดียวกัน (Daily net settlement) เพื่อ เพิ่มสภาพคล่องและจูงใจนักลงทุน ก็มีผลไม่มากนัก มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน ในปี 2540 มีเพียง 3,764 ล้าน

บาท ลดลงอย่างต่อเนื่องจากปี 2539 อีกร้อยละ 29.5 ณ สิ้นปี 2540 มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 431 บริษัท ลดลง 23 บริษัท มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม 1.13 ล้านล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 55.7 และคิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 24.0 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

สำหรับธุรกรรมในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพมีน้อยมาก เฉลี่ยเพียงเดือนละ 0.5 ล้านบาท เนื่องจากจำนวนหลักทรัพย์ขึ้นทะเบียน ที่มีเพียง 3 บริษัท สิทธิประโยชน์ทางภาษีไม่จูงใจเท่าการ ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการปิดสถาบันการเงิน ทำให้สมาชิกศูนย์ลดลงมาก

ส่วนการซื้อขายในชมรมผู้ค้าตราสารหนี้ที่ขยายตัวสูงในปี 2539 กลับชะลอลงมากโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของปี 2540 ทำให้มูลค่าซื้อขายรวมทั้งปีลดลงเป็น 106,190 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 47.1 ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการชะลอตัวของการซื้อขายในชมรมผู้ค้าตราสารหนี้คือ ความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระหนี้ที่ครบกำหนดมีสูงขึ้น และสมาชิกชมรมฯ หลายรายต้องหยุดการซื้อขายเนื่อง จากการประกาศระงับการดำเนินงาน

ส่วนที่ 2 ภาวะการออม การลงทุน และช่องว่างระหว่างการออมกับการลงทุน

การออมและการลงทุน

การออมเบื้องต้นของประเทศซึ่งประกอบด้วย เงินออมสุทธิ ค่าเสื่อมราคา และเงินโอนลดลงในอัตรา ร้อยละ 3.0 ในปี 2540 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 4.0 ในปี 2539 เป็นผลจากการลดลงของ เงินออมภาค ครัวเรือน รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงิน โดยเฉพาะภาคสถาบันการเงินไม่มีเงินออม เนื่องจากรายได้ การดำเนินงานน้อยกว่าค่าใช้จ่าย ส่วนการออมของภาคธุรกิจเอกชนขยายตัวร้อยละ 23.0

สำหรับการลงทุนเบื้องต้นในราคาประจำปี (Gross capital formation) ซึ่งประกอบด้วย การ ลงทุนในสินทรัพย์ถาวรก่อนหักค่าเสื่อมราคา และการเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงคลัง ลดลงร้อยละ 18.4 เทียบ กับการขยายตัวร้อยละ 10.8 ในปี 2539 ภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ การขาดแคลนสินเชื่อ และอัตราดอกเบี้ยสูง ทำให้การลงทุนของภาคครัวเรือนและธุรกิจเอกชนลดลงร้อยละ 64.9 และ 23.9 ตามลำดับ ในขณะที่การ ลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐบาลยังคงขยายตัว ส่วนการลงทุนของ รัฐวิสาหกิจลดลงเล็กน้อยในอัตรา ร้อยละ 6.0

1. ภาคครัวเรือน

เงินออมเบื้องต้นของภาคครัวเรือนลดลงร้อยละ 1.2 เนื่องจากรายได้ของภาคครัวเรือนชะลอลง ตามภาวะ วิกฤตเศรษฐกิจ ประกอบกับภาวะตกต่ำของธุรกิจทำให้มีการปรับลดเงินเดือน ค่าตอบแทนต่าง ๆ และจำนวน แรงงานถูกเลิกจ้างเพิ่มขึ้น รายได้เกษตรกรชะลอลงเนื่องจากผลผลิตและราคาพืชผลอยู่ในเกณฑ์ ตกต่ำจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย และราคาในตลาดโลกที่มีแนวโน้มต่ำลง ด้านรายจ่ายลงทุนของภาค ครัวเรือนเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยลดลงมากจากข้อจำกัดด้านกำลังซื้อ การขาดแคลนสินเชื่อ และอัตราดอกเบี้ยสูง มูลค่าการสะสมทุนเบื้องต้นของภาคครัวเรือนมีอัตราการลดลงร้อยละ 64.9 เทียบกับอัตราการลดลงร้อยละ 0.4 ในปี 2539 แต่อย่างไรก็ตามในปี 2540 มีการโอนเงินจากรัฐบาลจำนวน 55,991 ล้านบาท เข้าเป็นเงินเพิ่มเติมใน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) โดยภาคครัวเรือนเป็นผู้รับ ผลประโยชน์ ส่งผลให้มูลค่าการเกินดุล ของภาคครัวเรือน เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.9 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในปี 2539 เป็นร้อยละ 6.1 ในปี 2540

2. ภาคธุรกิจ

ภาคธุรกิจเอกชนมีการออมเบื้องต้นเพิ่มขึ้นจาก 645,757 ล้านบาท ในปี 2539 เป็น 794,157 ล้านบาท ในปี 2540 คิดเป็นอัตราเพิ่มร้อยละ 23.0 ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคาเนื่องจา การขยายการลงทุนในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา ส่วนเงินออมสุทธิในปี 2540 มีมูลค่า 163,113 ล้านบาท เทียบกับ 92,115 ล้านบาท ในปี 2539 แม้ว่าบัญชีของภาคธุรกิจจะแสดงยอดขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นจำนวน

มากในปี 2540 แต่ผลขาดทุนดังกล่าวไม่นับเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณรายได้ประชาชาติ เงินออมจึงยังขยายตัว แต่ภาระหนี้ที่เพิ่มขึ้น ฐานะของธุรกิจที่ตกต่ำ การขาดแคลนสินเชื่อ และอัตราดอกเบี้ยสูง ส่งผลให้การลงทุนของภาคธุรกิจลดลงร้อยละ 23.9 ในปี 2540 ภาคธุรกิจขาดดุลเงินออมจำนวน 632,314 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 อย่างไรก็ตามหากไม่รวมค่าคลาดเคลื่อน ทางสถิติ มูลค่าขาดดุลเงินออมของภาคธุรกิจมีแนวโน้มลดลง

3. ภาครัฐบาล (ส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น)

ในปี 2540 รายได้จากการจัดเก็บภาษี และรายได้อื่น ๆ ของภาครัฐบาลชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจที่หดตัวโดยเฉพาะภาษีเงินได้นิติบุคคล ในขณะที่รายจ่ายเพื่ออุปโภคบริโภค ขยายตัวเล็กน้อยจากการเร่งใช้จ่ายและก่อภาระผูกพันงบประมาณในช่วงต้นปี ทำให้เงินออมเบื้องต้นลดลงจากปี 2539 ในอัตราร้อยละ 3.0 ส่วนการลงทุนยังขยายตัวเพิ่มขึ้น ต่อเนื่องคิดเป็นอัตราร้อยละ 29.9 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และโครงการกระจายรายได้และความเจริญสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น นอกจากนี้มีการโอนเงินคงคลังจำนวน 55,991 ล้านบาทเข้าเป็นเงินประเดิมใน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ส่งผลให้ปี 2540 ภาครัฐบาลขาดดุลเป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปี ถึง 15,845 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 111.3 เทียบกับปี 2539 ที่ เกินดุลจำนวน 140,071 ล้านบาท

4. ภาครัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมสถาบันการเงิน)

การออมภาครัฐวิสาหกิจในปี 2540 มีมูลค่า 68,447 ล้านบาท ลดลงจากปี 2539 ร้อยละ 10.9 รายได้จากการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจโดยรวมยังคงเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจสาขาพลังงานที่มีรายได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากการปรับราคาน้ำมันและค่าไฟฟ้าหลังการเปลี่ยนแปลงระบบอัตราแลกเปลี่ยน แต่ราคาพลังงานที่ปรับตัวขึ้นส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของรัฐวิสาหกิจสาขาอื่น ทำให้รายจ่ายโดยรวมเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่าการเพิ่มขึ้นของ รายได้ ผลกำไรและเงินออมของรัฐวิสาหกิจจึงชะลอตัว ส่วนการลงทุนของภาครัฐวิสาหกิจชะลอตัวในอัตราร้อยละ 6.0 เนื่องจากการปรับลดงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลและงบ ลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ตามแนวโน้มของรายได้ที่ชะลอตัว และเพื่อรักษาสมดุลทางบัญชีของภาครัฐวิสาหกิจในปีงบประมาณ 2541 ตามข้อตกลงกับ IMF

5. ภาคสถาบันการเงิน

การออมของภาคสถาบันการเงินเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ปี 2539 และในปี 2540 ภาคสถาบัน การเงินไม่มีการออม เนื่องจากรายจ่ายสูงกว่ารายได้ โดยเฉพาะธนาคารแห่งประเทศไทย และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ประสพภาวะขาดทุนเป็นจำนวนมาก ธนาคารพาณิชย์ และบริษัทประกันและกองทุนฯ ซึ่งมีสัดส่วนเงินออมสูงในกลุ่มสถาบันการเงิน มีเงินออมลดลงร้อยละ 16.5 และ 97.1 ตามลำดับ ส่วนสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ

ซึ่งได้แก่ ธนาคารธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร มี เงินออมขยายตัวสูง

วิกฤตสถาบันการเงิน และสภาพคล่องในระบบการเงินที่ตึงตัวมาก ผลักดันให้อัตราดอกเบี้ยในประเทศอยู่ในระดับสูง ต้นทุนของสถาบันการเงินจึงเพิ่มขึ้นมาก ในขณะที่เริ่มมีปัญหาในการรับรู้รายได้จากหนี้ ค้างชำระ ส่งผลให้กำไรและเงินออมของธนาคารพาณิชย์ชะลอลง และการสั่งระงับการดำเนินกิจการของบริษัทเงินทุน 58 แห่ง ทำให้สูญเสีรายได้เป็นจำนวนมากทั้งธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ยังคงมีอยู่ ประกอบกับภาวะตลาดหลักทรัพย์ที่ซบเซา ทำให้บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์ ประสบภาวะขาดทุน ส่วนการออมที่ลดลงของบริษัทประกันและกองทุนฯ มีสาเหตุจากรายจ่ายค่าสินไหมทดแทนของธุรกิจประกันภัยเพิ่มสูงขึ้น และการโอนกองทุนบำเหน็จพนักงานรัฐวิสาหกิจไปตั้งเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทำให้เงินออมของกองทุนฯ ลดลง เปลี่ยนเป็นเงินออมสะสมของภาคครัวเรือนในรูปของเงินทุนประกันและเงินกองทุนฯ

เงินออมของสถาบันการเงินของรัฐขยายตัวสูง เนื่องจากการขยายตัวของสินเชื่อ และอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะธนาคารออมสิน และธนาคารอาคารสงเคราะห์ รวมทั้งมีรายได้จากการให้กู้ยืมระยะสั้นในตลาดซื้อคืนเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นอีกสถาบันการเงินหนึ่งที่มีการขยายตัวของเงินออมอย่างต่อเนื่องตามการใช้บริการของสมาชิกที่ขยายตัว

การลงทุนของภาคสถาบันการเงินมีสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับภาคเศรษฐกิจอื่น และลดลงในอัตราร้อยละ 2.4 ในปี 2540 แต่จากการลดลงอย่างมากของเงินออมที่ไม่รวมค่าตลาดเคลื่อนทางสถิติ ทำให้ภาคสถาบันการเงินขาดดุลเงินออมเป็นปีแรก มีมูลค่า 63,950 ล้านบาท

6. ภาคต่างประเทศ

ในปี 2540 เงินออมของภาคต่างประเทศ หรือ การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยมีมูลค่า 38,555 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ลดลงมากเมื่อเทียบกับปี 2539 ซึ่งขาดดุลสูงถึง 371,286 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.1 ของผลิตภัณฑ์ มวลรวมในประเทศ ทั้งนี้เพราะดุลการค้าปรับตัวดีขึ้นจากที่ขาดดุล 417,647 ล้านบาท เหลือเพียง 84,850 ล้านบาท เนื่องจากการนำเข้าชะลอลงตาม การลดลงของอุปสงค์ภายในประเทศและการอ่อนตัวของค่าเงินบาท ในขณะที่การส่งออกปรับตัวดีขึ้น ส่วนดุลบริการและดุลบริการยังคงเกินดุล

ช่องว่างระหว่างการออมกับการลงทุน

ช่องว่างระหว่างการออมกับการลงทุนหรือการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดลดลงจากร้อยละ 8.1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในปี 2539 เป็นร้อยละ 0.8 ในปี 2540 เนื่องจากการลงทุนเบื้องต้นของประเทศ

ลดลงในอัตราร้อยละ 18.4 ในขณะที่การออมเบื้องต้นลดลงร้อยละ 3.0 โดยภาคครัวเรือนมีเงินออมเกินดุลเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.9 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในปี 2539 เป็นร้อยละ 4.9 เนื่องจากการชะลอตัวอย่างมากของการสะสมทุน การเกินดุลเงินออมของภาครัฐบาลลดลงจากร้อยละ 3.0 เป็นร้อยละ 0.9 เนื่องจากการชะลอตัวของรายได้ภาษีตามภาวะเศรษฐกิจและการผลิต ในขณะที่การใช้จ่ายยังขยายตัว ส่วนภาครัฐวิสาหกิจมีการชะลอตัวของการออมและการลงทุนใน ทิศทางเดียวกัน ทำให้การขาดดุลเงินออมมีสัดส่วนเท่ากับปี 2539 คือร้อยละ 2.9 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หากไม่รวมค่าคลาดเคลื่อนทางสถิติ การขาดดุลเงินออมของภาครัฐกิจเอกชนจะชะลอลงจากร้อยละ 12.5 เหลือร้อยละ 2.9 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในปี 2540 เนื่องจากการชะลอการลงทุนตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว กำลังการผลิตส่วนเกินที่ยังมีอยู่ การขาดแคลนสินเชื่อ และต้นทุน เงินทุนที่สูงขึ้น ส่วนภาคสถาบันการเงินขาดดุลเงินออมร้อยละ 1.4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ เทียบกับการเกินดุลร้อยละ 2.4 ในปี 2539 เนื่องจากการขาดทุนของธนาคารแห่งประเทศไทย และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

ช่องว่างระหว่างการออมกับการลงทุน

ช่องว่างระหว่างการออมกับการลงทุนหรือการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดลดลงจากร้อยละ 8.1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในปี 2539 เป็นร้อยละ 0.8 ในปี 2540 เนื่องจากการลงทุนเบื้องต้นของประเทศลดลงในอัตราร้อยละ 18.4 ในขณะที่การออมเบื้องต้นลดลงร้อยละ 3.0 โดยภาคครัวเรือนมีเงินออมเกินดุลเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.9 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในปี 2539 เป็นร้อยละ 4.9 เนื่องจากการชะลอตัวอย่างมากของการสะสมทุน การเกินดุลเงินออมของภาครัฐบาลลดลงจากร้อยละ 3.0 เป็นร้อยละ 0.9 เนื่องจากการชะลอตัวของรายได้ภาษีตามภาวะเศรษฐกิจและการผลิต ในขณะที่การใช้จ่ายยังขยายตัว ส่วนภาครัฐวิสาหกิจมีการชะลอตัวของการออมและการลงทุนใน ทิศทางเดียวกัน ทำให้การขาดดุลเงินออมมีสัดส่วนเท่ากับปี 2539 คือร้อยละ 2.9 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หากไม่รวมค่าคลาดเคลื่อนทางสถิติ การขาดดุลเงินออมของภาครัฐกิจเอกชนจะชะลอลงจากร้อยละ 12.5 เหลือร้อยละ 2.9 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในปี 2540 เนื่องจากการชะลอการลงทุนตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว กำลังการผลิตส่วนเกินที่ยังมีอยู่ การขาดแคลนสินเชื่อ และต้นทุน เงินทุนที่สูงขึ้น ส่วนภาคสถาบันการเงินขาดดุลเงินออมร้อยละ 1.4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ เทียบกับการเกินดุลร้อยละ 2.4 ในปี 2539 เนื่องจากการขาดทุนของธนาคารแห่งประเทศไทย และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

ส่วนที่ 3 ภาวะเศรษฐกิจเงินทุนของไทยปี 2540

การเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างภาคเศรษฐกิจ

ในปี 2540 มีการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ มูลค่ารวม 4,568,084 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 96.7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ปริมาณเงินทุนลดลงร้อยละ 7.8 จากปีก่อนหน้าที่มีมูลค่า 4,952,471 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 107.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม เนื่องมาจากการชะลอตัวอย่างมากของธุรกรรมที่ผ่านสถาบันการเงิน ทั้งด้านการระดมทุน การให้ สินเชื่อ และการลงทุนในหลักทรัพย์ เงินทุนไหลเข้าจากต่างประเทศมีมูลค่าลดลง ในขณะที่มูลค่าการชำระคืนเพิ่มขึ้นมากทั้งจากภาคธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงิน รวมทั้งการขาดดุล งบประมาณ ทำให้มูลค่าการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินของภาครัฐบาลลดลงมาก

การขยายตัวของสินทรัพย์ทางการเงิน

ชะลอลงจากปีก่อนหน้า เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและวิกฤตสถาบันการเงินทำให้ภาคสถาบันการเงินชะลอการให้สินเชื่อแก่ภาคเศรษฐกิจ และลดการลงทุนในหลักทรัพย์ทุกประเภท ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจเอกชนถอนเงินฝากในรูปตัวสัญญาใช้เงินเป็นจำนวนมาก ซึ่งบางส่วนมีการฝากกลับไปยังธนาคารพาณิชย์ และบางส่วนใช้ไปในการ ใถ่ถอนหนี้สิน แต่เงินฝากของภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจลดลงมากจากการชะลอตัวของรายได้ ในขณะที่รายจ่ายและการลงทุนยังอยู่ในระดับสูง เงินทุนไหลเข้าจากต่างประเทศชะลอลงโดยเฉพาะในส่วนที่เข้ามาสู่ภาคสถาบันการเงิน

การขยายตัวของหนี้สิน

ชะลอลงมากในภาคสถาบันการเงิน เนื่องจากการใถ่ถอนตัวสัญญาใช้เงินเป็นจำนวนมาก ฐานะที่ตกต่ำ และระดับความน่าเชื่อถือที่ลดลงเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการระดมทุนจากต่างประเทศของสถาบันการเงิน นอกเหนือไปจากความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน การกู้ยืมระยะสั้น การเข้าซื้อ และการกู้ยืมเพื่อการเคหะของภาคครัวเรือนชะลอตัวลง การระดมทุนภายในประเทศของธุรกิจชะลอลงทั้งสินเชื่อจากสถาบันการเงิน การออกหุ้นทุน และตราสารหนี้ ในขณะที่ภาครัฐวิสาหกิจก่อนหน้าในประเทศเพิ่มขึ้นมาก ส่วนหนี้สินของรัฐบาลที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นการกู้ยืมจากต่างประเทศ

1. ภาคครัวเรือน

การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินของภาคครัวเรือนชะลอตัวลงจาก 620,243 ล้านบาท ในปี 2539 เป็น 542,389 ล้านบาท ในปี 2540 คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 12.6 แต่การขยายตัวของเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.4 จาก 362,365 ล้านบาท เป็น 501,642 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้เพราะประชาชนขาดความเชื่อมั่นในบริษัทเงินทุนบางแห่งที่มีปัญหาสภาพคล่องและฐานะเงินกองทุน จึงพากันถอนเงินฝากในรูปตัวสัญญาใช้เงินเป็นจำนวนถึง 307,457 ล้านบาท แล้วนำไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ที่มีความมั่นคงมากกว่า และอีกส่วนหนึ่งเป็นการเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุนที่ถูกสั่งระงับการดำเนินกิจการเป็นบัตรเงินฝากของธนาคารกรุงไทย ภาคครัวเรือนให้ความสนใจต่อการลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อยโดยลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและสลากออมสินเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การจัดตั้ง กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ในปี 2540 เป็นการโอนเงินออมจากภาครัฐมาสู่ภาคครัวเรือนในส่วนของเงินประเดิมและเงินชดเชยเป็นจำนวนมาก ในระหว่างปีภาค ครัวเรือนที่เป็นสมาชิกมีการส่งเงินสะสมเข้ากองทุน และมีเงินสมทบจากรัฐบาลในจำนวนที่เท่ากัน ทำให้มูลค่าการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทประกันชีวิตและกองทุนฯ ของภาค ครัวเรือนขยายตัวขึ้นมากจาก 44,867 ล้านบาทในปี 2539 เป็น 122,697 ล้านบาทในปี 2540 ส่วนการลงทุนในหุ้นและหุ้นกู้ชะลอลงจากปี 2539 เล็กน้อยภาคครัวเรือนมีการก่อหนี้สินรวม 277,876 ล้านบาท ลดลงจากปี 2539 ในอัตราร้อยละ 33.6 ส่วนใหญ่เป็นการกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์ สหกรณ์ออมทรัพย์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 112,597 ล้านบาทในปี 2539 เป็น 139,549 ล้านบาท ในปี 2540 การกู้ยืมระยะสั้น การจำนองอสังหาริมทรัพย์ และสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อชะลอตัวลงมากเมื่อเทียบกับธุรกรรมในปีก่อนหน้า ส่วนการกู้ยืมโดยการออก ตัวเงินลดลงอย่างมาก มีมูลค่าชำระคืนสุทธิ 25,705 ล้านบาท

2. ภาคธุรกิจ

จากการขาดดุลเงินออมอย่างต่อเนื่อง ภาคธุรกิจต้องระดมเงินทุนจากภาคเศรษฐกิจอื่นมาชดเชย ซึ่งในปี 2540 มีมูลค่าการระดมทุนรวม 2.32 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 6.0 จากปี 2539 จากวิกฤตเศรษฐกิจนักลงทุนและเจ้าหน้าที่ต่างประเทศขาดความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจไทย และความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน ทำให้ภาคธุรกิจประสบปัญหาในการระดมเงินทุนจากต่างประเทศซึ่งเคยเป็นแหล่งเงินทุนที่สำคัญ และมีต้นทุนต่ำ ต้องหันมาพึ่งเงินออมในประเทศมากขึ้น ส่วนใหญ่ได้จากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน มีมูลค่า 235,208 ล้านบาทในปี 2540 ชะลอตัวลงเล็กน้อยจากปี 2539 การกู้ยืมระยะสั้น การออกและขายลดตัวเงิน และการเพิ่มทุนชะลอตัวลง ส่วนสินเชื่อจำนองอสังหาริมทรัพย์ สินเชื่อการค้า สินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อ และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น ๆ ยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้น ทางด้านการใช้ไปของเงินทุนที่สำคัญในปี 2540 ส่วนใหญ่เป็นการชำระคืนเงินกู้ต่างประเทศและการถอนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างประเทศ ทำให้เงินทุนไหลออกของภาคธุรกิจมีมูลค่ารวม 1.79 ล้านล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.4 ของการลงทุนใน

สินทรัพย์ทางการเงินทั้งหมด และเมื่อเปรียบเทียบกับเงินทุนนำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้มูลค่าหนี้สินต่างประเทศสุทธิลดลง 82,044 ล้านบาท ภาคธุรกิจมีการลงทุนในเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นจาก 63,617 ล้านบาทในปี 2539 เป็น 176,911 ล้านบาทในปี 2540 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นการโยกย้ายจากการลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินของบริษัทเงินทุนที่ลดลงถึง 323,688 ล้านบาท การลงทุนในพันธบัตรรัฐวิสาหกิจเพิ่มขึ้นจาก 2 ล้านบาท เป็น 6,742 ล้านบาท การลงทุนในหุ้นทุนและการให้สินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อยังคงขยายตัว

3. ภาครัฐบาล

(ส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น) ภาวะเศรษฐกิจที่หดตัวทำให้การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลลดลงและต่ำกว่าเป้าหมาย ส่งผลให้ในปี 2540 รัฐบาลมีฐานะการคลังขาดดุลเป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปี ต้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศด้วยการก่อหนี้เพิ่มขึ้นจาก 21,219 ล้านบาทในปี 2539 เป็น 65,689 ล้านบาทในปี 2540 ส่วนใหญ่เป็นการก่อหนี้ต่างประเทศ ซึ่งมีมูลค่ารวม 62,484 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 95.1 ของหนี้สินทั้งหมด ในขณะที่การกู้ยืมในประเทศมีมูลค่าน้อย นอกจากนี้มีการถอนเงินฝากธนาคารออกมาใช้จ่ายทั้งสิ้น 27,273 ล้านบาท ส่วนการใช้ไปของเงินทุนภาครัฐบาล มีการลงทุนในพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 1,058 ล้านบาท ให้รัฐวิสาหกิจกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้นจาก 3,796 ล้านบาทในปี 2539 เป็น 23,962 ล้านบาท ในปี 2540 ส่วนใหญ่เป็นรัฐวิสาหกิจสาขาคมนาคม มีการไถ่ถอนพันธบัตรที่ครบกำหนดอย่างต่อเนื่องจำนวน 12,499 ล้านบาท ส่วนการให้กู้ระยะสั้น การเพิ่มทุนให้รัฐวิสาหกิจ และการลงทุนในหุ้นกู้ของสถาบันการเงินที่เป็นรัฐวิสาหกิจยังขยายตัวเล็กน้อย

4. ภาครัฐวิสาหกิจ

(ไม่รวมสถาบันการเงิน) นอกเหนือจากการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรซึ่งเป็นการลงทุนหลักแล้ว ในปี 2540 รัฐวิสาหกิจลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินรวม 10,396 ล้านบาท เทียบกับ 52,465 ล้านบาท ในปี 2539 เปลี่ยนแปลงลดลงในอัตราร้อยละ 80.2 โดยเฉพาะเงินฝากธนาคารและตั๋วสัญญาใช้เงินของสถาบันการเงินซึ่งเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องมีมูลค่าลดลง 40,645 และ 11,182 ล้านบาท เทียบกับปี 2539 ที่เพิ่มขึ้น 22,288 และ 4,388 ล้านบาท ตามลำดับ การลงทุนในหุ้นทุนของกิจการอื่น ๆ ชะลอลงจาก 11,992 ล้านบาทในปี 2539 เป็น 494 ล้านบาท ในปี 2540 มีเพียงการให้สินเชื่อทางการค้าที่ขยายตัวขึ้นมาจาก 7,131 ล้านบาท เป็น 16,965 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้รัฐวิสาหกิจมีการชำระหนี้เงินกู้ต่างประเทศมูลค่า 41,254 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากจากปีก่อนหน้า แหล่งเงินทุนที่สำคัญในปี 2540 ได้จากเงินออมของรัฐวิสาหกิจมูลค่า 68,447 ล้านบาท เทียบกับ 76,820 ล้านบาท ในปี 2539 คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 10.9 จากการลดการถือครองสินทรัพย์สภาพคล่องประเภทเงินฝากและตั๋วสัญญาใช้เงินมูลค่ารวมกัน 51,827 ล้านบาท มีการก่อหนี้ในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะการกู้ยืมภายในประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพิ่มขึ้นจาก 144 และ 7,166 ล้านบาท ในปี 2539 เป็น 11,243 และ 49,373 ล้านบาทในปี 2540 ตามลำดับ โดยกระทรวงการคลัง

และธนาคารออมสินเป็นผู้ให้กู้รายใหญ่ นอกจากนี้รัฐวิสาหกิจระดมทุนโดยการออกพันธบัตรสุทธิ 14,911 ล้านบาท ออกตัวสัญญาใช้เงินให้กับสถาบันการเงิน 9,062 ล้านบาท เงินเพิ่มทุนจากรัฐบาล 9,361 ล้านบาท เงินทุนหมุนเวียนบางส่วนจากเงินค้ำนำส่งรัฐและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่เพิ่มขึ้น ส่วนหนี้สิน ต่างประเทศมีมูลค่าลดลงสุทธิ 23,267 ล้านบาท เนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้นมาก ทำให้รัฐวิสาหกิจชะลอการกู้ยืมใหม่จากต่างประเทศในปี 2540 และเร่งชำระคืนหนี้เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว

5. ภาคสถาบันการเงิน

การเคลื่อนย้ายเงินทุนของสถาบันการเงินโดยรวมขยายตัวเมื่อพิจารณาจากมูลค่าการเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินทางการเงินและหนี้สิน อย่างไรก็ตามบทบาทของสถาบันการเงินในฐานะเป็นตัวกลางในการระดมทุนเพื่อจัดสรรให้แก่ภาคการผลิตกลับลดลง ในปี 2540 เงินทุนทั้งหมดของภาคสถาบันการเงินมูลค่า 1.79 ล้านล้านบาท ไหลเข้าสู่ภาคการผลิตเพียง 507,580 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.4 เทียบกับร้อยละ 83.6 ในปี 2539 เงินทุนที่เหลือมูลค่าประมาณ 1.28 ล้านล้านบาท ถูกใช้หมุนเวียนในระหว่างสถาบันการเงินด้วยกันเอง เป็นผลให้ความสามารถในการสนับสนุนเงินทุนแก่ภาคการผลิตลดลงจากร้อยละ 26.8 เหลือร้อยละ 11.2 ของเงินทุนทั้งหมดที่ระดมโดยภาคการผลิต

เงินทุนที่ภาคการผลิตระดมจากสถาบันการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

	2536	2537	2538	2539	2540
(1) สินทรัพย์ทางการเงินของสถาบันการเงิน*	1,085,219	1,320,819	1,704,915	1,284,491	1,787,797
(2) เงินทุนที่ภาคการผลิตระดมผ่านสถาบันการเงิน	1,001,966	1,178,227	1,487,593	1,073,269	507,580
(3) (2) / (1) (ร้อยละ)	92.3	89.2	87.3	83.6	28.4
(4) เงินทุนทั้งหมดที่ระดมโดยภาคการผลิต	3,166,181	3,650,474	4,039,270	4,008,204	4,518,611
(5) (2) / (4) (ร้อยละ)	31.6	32.3	36.8	26.8	11.2

หมายเหตุ * สินทรัพย์ทางการเงินทั้งสิ้นของภาคสถาบันการเงิน

เงินทุนส่วนใหญ่ยังคงถูกใช้ไปในการให้กู้ยืมประเภทต่าง ๆ และรับซื้อตั๋วเงิน โดยเฉพาะเงินให้กู้ยืมระหว่างสถาบันการเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งเป็นผลจากการขยายตัวอย่างมากของธุรกรรมในตลาดซื้อคืน และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยแก่สถาบันการเงินที่มีปัญหาสภาพคล่อง ทั้งในรูปเงินให้กู้ยืมและเงินฝาก ส่วนสินเชื่อที่ให้แก่ภาคการผลิตชะลอลง โดยเงินให้กู้ระยะสั้นและการรับซื้อตั๋วเงินชะลอตัวมากกว่าการให้กู้ระยะยาวและรับจำนองอสังหาริมทรัพย์ ในขณะที่สินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อลดลงมาก การลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนลดลง นอกจากนี้มีการชำระคืนหนี้ต่างประเทศเป็นจำนวนมาก แหล่งเงินทุนสำคัญยังคงมาจากเงินรับฝากซึ่งขยายตัวสูง การกู้ยืมระหว่างสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น เพื่อชดเชยเงินทุนจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงินและเงินทุนจากต่างประเทศที่ขาดหายไป ในขณะเดียวกันเงินทุนประกันและกองทุนฯ ขยายตัว เป็นผลจากการจัดตั้งกบข.

5.1 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

ในปี 2540 ประเทศไทยเกิดวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินรุนแรง ทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยใช้เงินทุนเป็นจำนวนมากในการให้ความช่วยเหลือแก่สถาบัน การเงินที่มีปัญหา ทั้งธนาคารพาณิชย์และบริษัทเงินทุน โดยให้กู้ยืมระยะสั้น 62,081 ล้านบาท ให้กู้ยืมระยะยาว 361,169 ล้านบาท และให้ความช่วยเหลือแก่ธนาคารพาณิชย์ในรูปของเงินฝากอีก 200,291 ล้านบาท ทำให้ยอดเงินฝากของ ธปท. ในปี 2540 เพิ่มขึ้นถึง 196,636 ล้านบาท นอกจากนี้ ธปท. ได้เข้าแทรกแซงการเก็งกำไรและโจมตีค่าเงินบาทในช่วงต้นปี 2540 เพื่อรักษาเสถียรภาพของค่าเงิน โดยการขายเงินตราต่างประเทศเป็นจำนวนมาก เป็นเหตุให้เงินทุนสำรองระหว่างประเทศลดลงมาก ในช่วงครึ่งหลังของปี ธปท. จึงจำเป็นต้องกู้ยืมเงินจากต่างประเทศภายใต้ความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) มูลค่ารวม 276,116 ล้านบาท เพื่อเสริมฐานะเงินทุนสำรองระหว่างประเทศ ส่งผลให้ในรอบปี 2540 เงินทุนสำรองระหว่างประเทศลดลงสุทธิ 299,210 ล้านบาท เงินทุนในการให้ความช่วยเหลือแก่สถาบันการเงินในประเทศได้จากการกู้ยืมระยะสั้นในตลาดเงิน โดยกองทุนฟื้นฟูฯ นำพันธบัตรของ ธปท. ที่ถือไว้เองออกขายในตลาดซื้อคืน (Repurchase market) มูลค่ารวม 310,657 ล้านบาท และกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารพาณิชย์ 41,997 ล้านบาท ออกพันธบัตรสุทธิ 5,862 ล้านบาท ในขณะที่เงินรับฝากของ ธปท. ลดลง 66,495 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลดลงของเงินฝากจากภาครัฐบาล

5.2 ธนาคารพาณิชย์

ธนาคารพาณิชย์ยังคงเป็นสถาบันการเงินที่มีบทบาทสูงสุด ธุรกรรมทางการเงินขยายตัวขึ้นมากในปี 2540 และมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการลงทุนและการจัดหาเงินทุนอย่างเห็นได้ชัด เงินทุนส่วนใหญ่ถูกใช้ไปในการลงทุนระยะสั้นในตลาดซื้อคืนพันธบัตรที่ให้ผลตอบแทนสูงและไม่มีความเสี่ยง ทำให้เงินให้กู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น 379,190 ล้านบาท นอกจากนี้ยังให้สินเชื่อในรูปแบบต่าง ๆ ที่สำคัญคือให้กู้ยืมระยะยาวมูลค่า 293,424 ล้านบาท โดยเฉพาะการให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้นมาจาก 36,102 ล้านบาท เป็น 83,474 ล้านบาท การรับซื้อตั๋วเงินหรือตราสารพาณิชย์ขยายตัวสูง ส่วนหนึ่งมีสาเหตุจากการระงับการทำธุรกรรมของ

บริษัท เงินทุนเป็นจำนวนมาก ทำให้ภาคธุรกิจเอกชน หันมาพึ่งพิงธนาคารพาณิชย์มากขึ้น ในขณะที่การให้
สินเชื่อประเภทรับจำนองชะลอลงมาก เนื่องมาจากความซบเซาของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ใน
ในระดับสูง และความไม่แน่นอนของ รายได้ที่ส่งผลต่อกำลังซื้อและความสามารถในการผ่อนชำระของภาค
ครัวเรือน นอกจากนี้วิกฤตสถาบันการเงิน ความผันผวนของค่าเงิน และระดับความน่าเชื่อถือที่ลดลงทำให้มี
การเรียกชำระคืนหนี้ต่างประเทศและถอนเงินฝากของชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก ฐานะหนี้สินต่างประเทศ
สุทธิจึงลดลง 253,026 ล้านบาท

การใช้เงินทุนและแหล่งเงินทุนของธนาคารพาณิชย์

หน่วย : ล้านบาท

	2536	2537	2538	2539	2540
เงินให้สินเชื่อหลักของธนาคารพาณิชย์					
- เงินให้กู้ยืม	346,165	510,566	570,074	415,246	672,614
- ระยะสั้น *	73,560	129,386	159,083	135,268	379,190
- ระยะยาว	272,605	381,180	410,991	279,978	293,424
- รับซื้อตั๋วเงิน	91,506	97,570	142,170	90,387	260,882
- รับจำนอง	60,465	80,034	64,644	62,286	22,542
เงินลงทุนของธนาคารพาณิชย์					
- ลงทุนในพันธบัตร	3,337	16,226	16,073	23,741	(19,755)
- ลงทุนในหุ้นกู้	14,272	28,045	28,334	9,974	2,347
แหล่งเงินทุนที่สำคัญ					
- เงินรับฝาก	379,559	352,349	495,798	438,722	830,673
- เงินกู้ยืม	(5,249)	15,721	11,258	8,553	71,690
- ออกหุ้นเพิ่มทุน	15,007	3,819	17,025	40,030	19,519
- หนี้สินต่างประเทศสุทธิ	91,033	349,855	279,673	126,771	(253,026)

หมายเหตุ : * รวมเงินลงทุนในตลาดซื้อคืนพันธบัตร

ดังนั้นในปี 2540 ธนาคารพาณิชย์จึงต้องระดมเงินทุนเกือบทั้งหมดจากแหล่ง เงินทุนในประเทศ ที่สำคัญได้แก่เงินรับฝากซึ่งมียอดคงค้างเพิ่มขึ้นถึง 830,673 ล้านบาท จากการขยายตัวของเงินฝากภาคครัวเรือนและธุรกิจเอกชน ส่วนหนึ่งเป็นการย้ายเงินฝากในรูปตัวสัญญาใช้เงินของบริษัทเงินทุนมาฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำกว่า และมีเงินรับฝากจากธนาคารแห่งประเทศไทย เพิ่มขึ้นอีก 200,291 ล้านบาท ส่วนเงินฝากจากภาครัฐลดลง แหล่งเงินทุนอื่นได้จากเงินกู้ระยะสั้นจากธนาคารแห่งประเทศไทย การกู้ยืมจากธุรกิจประกันและกองทุนฯ โดยออกตัวสัญญาใช้เงิน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ การระดมทุนด้วยการออกหุ้นจำหน่ายในประเทศมีมูลค่า 19,519 ล้านบาท

5.3 ธนาคารออมสิน

ในฐานะเป็นสถาบันการเงินเพื่อการออม ธนาคารออมสินสามารถระดมเงินฝากได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยอดคงค้างของเงินรับฝากเพิ่มขึ้น 34,450 ล้านบาท ในปี 2540 ขยายตัวในอัตราร้อยละ 37.3 เมื่อเทียบกับปี 2539 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของเงินฝากจากภาครัฐ 43,452 ล้านบาท ในขณะที่เงินฝากจากภาคครัวเรือนลดลง 11,030 ล้านบาท นอกจากนี้ธนาคารออมสินระดมทุนอีกส่วนหนึ่งจากการออกสลากออมสิน และการกู้ยืมจาก ธปท. โดยออกตั๋วสัญญาใช้เงินระยะเวลา 5 ปี ธนาคารออมสินสามารถบริหารสภาพคล่องและมีการจัดการที่เป็นเชิงธุรกิจมากขึ้น เห็นได้จากธุรกรรมการให้กู้ยืมเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพิ่มขึ้นมากจากช่วง ก่อนหน้า มีมูลค่า 66,598 ล้านบาท และ 24,233 ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนใหญ่เป็นการให้กู้ระยะสั้นในตลาดซื้อคืน 29,378 ล้านบาท นอกจากนี้เป็นเงินให้กู้แก่ภาคครัวเรือน รัฐวิสาหกิจ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพื่อนำไปปล่อยราคาข้าวเปลือก รวมทั้งลงทุนในหุ้นของ รัฐวิสาหกิจและธนาคารพาณิชย์ตามนโยบายของรัฐบาล จึงทำให้เงินฝากธนาคารที่เคยขยายตัวเนื่องจากสภาพคล่องคงเหลือกลับลดลง 20,539 ล้านบาท และมีการไถ่ถอนหลักทรัพย์ ภาครัฐ 12,136 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นตั๋วสัญญาใช้เงินของรัฐบาล

5.4 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

จากที่เคยมีบทบาทสำคัญเป็นอันดับรองจากธนาคารพาณิชย์ในการเป็นตัวกลางระดมเงินทุนให้แก่ภาคเศรษฐกิจต่างๆ ในปี 2540 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ประสบภาวะวิกฤตจากหนี้เสียที่มีเป็นจำนวนมาก กระทบต่อฐานะของเงินกองทุนและความมั่นคงของกิจการ ทางการจูงใจให้บริษัทเงินทุนหลายแห่งเร่งทำการเพิ่มทุน และสั่งระงับการดำเนินงานชั่วคราวของบริษัทเงินทุน 16 แห่งในเดือนมิถุนายน 2540 ทำให้ประชาชนขาดความมั่นใจและรีบถอนตั๋วสัญญาใช้เงินของบริษัทเงินทุนเป็นจำนวนมาก ส่งผลต่อสภาพคล่องของบริษัทเงินทุนที่เหลือ ในขณะที่การกู้ยืมเงินจากต่างประเทศถูกจำกัดด้วยฐานะความน่าเชื่อถือของกิจการที่ตกต่ำลง และความเสียงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน จึงต้องใช้เงินกู้ยืมจากกองทุนฟื้นฟูฯ เป็นจำนวนมาก จนในที่สุดบริษัทเงินทุนอีก 42 แห่งถูกระงับการดำเนินงานในเดือนสิงหาคม 2540 จากบริษัทเงินทุนที่ถูกระงับการดำเนินงานทั้งหมด มีเพียง 2 บริษัทที่แผนฟื้นฟูกิจการได้รับความเห็นชอบ บริษัทเงินทุนที่เหลือ 56 บริษัทจึงถูกสั่งปิดกิจการอย่างถาวรในเดือนธันวาคม ปัญหาการขาดสภาพคล่อง เงินกองทุนที่ไม่พอเพียง และบริษัทเงินทุนส่วนใหญ่ถูกระงับการดำเนินงาน ทำให้ธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ในปี 2540 หดตัวลงมาก การให้สินเชื่อของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ลดลง ทั้งเงินให้กู้ระยะสั้น การรับซื้อตั๋วเงิน และสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อมียอดคงค้างลดลงจากปี 2539 จำนวน 37,396 91,366 และ 40,810 ล้านบาท ตามลำดับ เนื่องจากการเรียกชำระคืนหนี้เก่าและชะลอการปล่อยสินเชื่อรายใหม่ นอกจากนี้ยังลดเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง โดยเฉพาะเงินลงทุนในหุ้นกู้ลดลงมาก ส่วนเงินให้กู้ระยะยาวและสินเชื่อรับจำนองมียอดคงค้างเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากมีการให้ สินเชื่อแก่ลูกค้าบางรายเพิ่มขึ้นและจากหนี้เดิมที่ไม่สามารถชำระคืนตามเวลาที่กำหนด

การใช้เงินทุนและแหล่งเงินทุนของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

หน่วย : ล้านบาท

	2536	2537	2538	2539	2540
เงินให้สินเชื่อของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์	194,336	235,232	366,731	192,263	-144,343
- เงินให้กู้ยืม	82,957	102,164	273,593	46,280	-28,654
- ระยะเวลาสั้น	48,301	42,784	109,253	-4,043	-37,396
- ระยะเวลายาว	34,656	59,380	62,176	50,323	8,742
- รับซื้อตั๋วเงิน	87,312	86,935	27,598	105,012	-91,366
- สินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อ	12,976	18,129	26,638	13,193	-40,810
- รับจำนอง	11,091	28,004	38,902	27,778	16,487
เงินลงทุนของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์	32,234	35,825	60,825	25,925	-60,319
- ลงทุนในหลักทรัพย์ภาครัฐ	18,299	8,390	13,584	8,807	-27,458
- ลงทุนในหุ้นสามัญ	10,845	9,248	28,706	13,523	-7,231
- ลงทุนในหุ้นกู้	3,090	18,187	18,535	3,595	-25,630
แหล่งเงินทุนที่สำคัญ	206,537	245,433	278,151	206,552	209,667
- ตั๋วสัญญาใช้เงิน	146,085	253,837	216,300	128,815	-582,100
- เงินกู้ยืม	27,082	-24,734	11,566	37,647	387,014
- ออกหุ้นกู้	2,604	-1,191	1,101	23,779	-3,832
- หนี้สินต่างประเทศ	30,766	17,521	49,184	16,311	-10,749

การได้มาของเงินทุนมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอย่างเห็นได้ชัด ในช่วงที่ผ่านมาแหล่งเงินทุนที่สำคัญ ได้จากการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน และกู้ยืมจากต่างประเทศด้วยต้นทุนต่ำ แต่ในปี 2540 มีการไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุนสุทธิถึง 582,100 ล้านบาท และชำระคืนเงินกู้ต่างประเทศสุทธิ 10,749 ล้านบาท จึงต้องอาศัยเงินกู้ยืมระยะยาวจากกองทุนฟื้นฟูฯ และธนาคารพาณิชย์ซึ่งมีความ เกี่ยวเนื่องทางธุรกิจมีมูลค่ารวม 383,013 ล้านบาท นอกจากนี้มีการเพิ่มทุนจำนวน 10,638 ล้านบาท เพื่อเสริมฐานะเงินกองทุนรองรับ ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากหนี้ด้อยคุณภาพ

5.5 บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การดำเนินงานของบริษัทฯ ยังคงเน้นบทบาทการเป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ โดยในปี 2540 บริษัทฯ ให้อัตราดอกเบี้ยแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 27,663 ล้านบาท และรับซื้อตั๋วเงินจากผู้ประกอบการ 18,066 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากการให้สินเชื่อในปี 2539 ร้อยละ 107.8 และ 49.4 ตามลำดับ มูลค่าตั๋วเงินของสถาบันการเงินขยายตัวเล็กน้อย จากการลดการลงทุนในตั๋วเงินของบริษัทเงินทุน แต่เพิ่มการลงทุนในตั๋วเงินของธนาคารพาณิชย์ ส่วนการลงทุนในตั๋วเงินรับจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นมาก การร่วมลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ชะลอลงตามภาวะเศรษฐกิจและการผลิต นอกจากนี้อัตราดอกเบี้ยที่สูงและความเสี่ยงของธุรกิจที่เพิ่มขึ้นทำให้การลงทุนในหุ้นกู้ชะลอลงมาก อย่างไรก็ตามอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่อยู่ในระดับสูงจูงใจให้บริษัทฯ เลือกลงทุนในตลาดซื้อคืนพันธบัตรมูลค่า 5,879 ล้านบาท

การใช้เงินทุนและแหล่งที่มาของเงินทุนหลัก ของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

หน่วย : ล้านบาท

	2536	2537	2538	2539	2540
เงินให้สินเชื่อของบริษัทฯ	12,128	19,758	19,491	22,414	53,306
- เงินให้อัตราดอกเบี้ย	3,794	3,230	8,053	13,314	27,663
- รับซื้อตั๋วเงิน	8,334	16,528	11,438	9,100	19,764
- ลงทุนในตลาดซื้อคืนพันธบัตร					5,879
เงินลงทุนของบริษัทฯ					
- ลงทุนในหุ้นทุนและหุ้นกู้	966	1,755	4,678	3,531	1,469
แหล่งเงินทุนที่สำคัญ	10,915	12,565	20,609	17,921	64,448
- เงินทุนจากต่างประเทศ	7,216	12,715	3,633	5,493	57,555
- เงินให้อัตราดอกเบี้ยระยะสั้น	1,614	777	2,922	2,810	3,625
- ออกหุ้นกู้	2,085	-927	14,054	9,618	3,268

แหล่งเงินทุนในปี 2540 เกือบร้อยละ 90 เป็นการระดมทุนจากต่างประเทศ มีมูลค่าถึง 57,555 ล้านบาท เทียบกับ 5,493 ล้านบาท ในปี 2539 โดยบริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้และระดมเงินบาทจากต่างประเทศด้วยการออกตราสารสกุลเงินตรา ต่างประเทศภายใต้ Global Medium Term Note Program (GMTN) แล้วแปลงเป็นเงินบาท ออก Asian Currency Note (ACN) และออก Euro Commercial Paper (ECP) เพื่อระดมเงินดอลลาร์สหรัฐ ๆ ส่วนการระดมทุนจากภายในประเทศชะลอลงมาก เนื่องจากสภาพคล่องของตลาดเงินในประเทศไม่เอื้ออำนวย และอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น มีเพียงเงินกู้ระยะสั้นจากธนาคารพาณิชย์เท่านั้นที่ขยายตัวขึ้น

5.6 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

ในปี 2540 ธกส. ขยายสาขาระดับอำเภอเพิ่มขึ้น 50 สาขา เพื่ออำนวยความสะดวกและขยายการให้บริการด้านเงินทุนแก่เกษตรกรในชนบทอย่างทั่วถึง แต่การให้กู้ระยะยาวแก่เกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรชะลอลงจาก 39,938 ล้านบาท ในปี 2539 เป็น 27,572 ล้านบาท นอกจากนี้ยังถอนเงินฝากและตัวสัญญาใช้เงินของสถาบันการเงินมูลค่ารวมกัน 13,860 ล้านบาท โดยหันไปลงทุนในตลาดซื้อคืน พันธบัตรเป็นจำนวนเงิน 9,700 ล้านบาท สาเหตุหนึ่งที่ทำให้สินเชื่อของ ธกส. มีแนวโน้มชะลอลงได้แก่ข้อจำกัดด้านเงินทุน โดยเฉพาะเงินรับฝากที่เคยเป็นแหล่งเงินทุนสำคัญชะลอลงมาก จากการถอนเงินฝากของภาครัฐ ทำให้ยอดคงค้างของเงินรับฝากเพิ่มขึ้นเพียง 4,935 ล้านบาท เทียบกับการเพิ่มขึ้นถึง 32,603 ล้านบาท ในปี 2539 แหล่งเงินทุนสำคัญของ ธกส. ในปี 2540 คือเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่างประเทศ เช่น กองทุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจโพ้นทะเลของประเทศญี่ปุ่น (OEFC) ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) และธนาคารโลก โดยมีมูลค่าเงินกู้ยืมจากต่างประเทศคงค้างเพิ่มขึ้น 13,139 ล้านบาท นอกจากนี้มีการออกพันธบัตรสุทธิ 5,000 ล้านบาท

5.7 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

ธุรกรรมทางการเงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์ขยายตัวสูงอย่างต่อเนื่อง ธนาคารให้สินเชื่อเพื่ออสังหาริมทรัพย์แก่ภาคครัวเรือนและผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งสิ้น 79,545 ล้านบาท ในปี 2540 เพิ่มขึ้นร้อยละ 44.8 จากปี 2539 ที่มีการรับจำนอง 54,930 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็นผลจากความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อเพื่ออสังหาริมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ ธอส. จึงต้องรองรับความต้องการของ ลูกค้าที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการฟื้นฟูธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในภาวะซบเซา ธอส. ได้เข้าร่วมโครงการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและประชาชนทั่วไปเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 9-10 ต่อปี แหล่งเงินทุนสำคัญยังคงเป็นเงินรับฝากจากประชาชนเป็นหลัก และมีการขยายตัวสูง เนื่องจากประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อสถาบันการเงินเอกชน ประกอบกับ เงื่อนไขด้านภาษีที่จูงใจ ธอส. จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ผู้ลงทุนหันมาฝากเงินแทน มีการกู้ยืมจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ธนาคารออมสิน และ ธปท. โดยออก ตัวสัญญาใช้เงิน 13,077 ล้านบาท ส่วนการออกพันธบัตรชะลอลงจาก 16,000 ล้านบาท ในปี 2539 เป็น 4,230 ล้านบาทในปี 2540

5.8 บริษัทประกันและกองทุนฯ

บริษัทประกันและกองทุนฯ ประกอบด้วยบริษัทประกันภัย ประกันชีวิต กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จพนักงานรัฐวิสาหกิจ และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นในปี 2540 เพื่อปรับปรุงระบบการจ่ายบำเหน็จบำนาญข้าราชการให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและฐานะการคลังของประเทศ และส่งเสริมการออมของข้าราชการที่เป็นสมาชิก เมื่อมีการจัดตั้ง กบข. ทำให้มูลค่า

ทรัพย์สินทางการเงินและหนี้สินขยายตัวอย่างเห็นได้ชัด เงินกองทุนประกันเพิ่มขึ้น 121,937 ล้านบาท โดยเป็นส่วนของ กบข. 69,876 ล้านบาท ในขณะที่มูลค่ากองทุนบำเหน็จพนักงานรัฐวิสาหกิจลดลงเนื่องจากการโอนเงินบางส่วนเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งจัดตั้งขึ้นใหม่ นอกจากนั้นบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันภัยระดมทุนด้วยการออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 6,433 ล้านบาท และ 4,367 ล้านบาท ตามลำดับ การใช้ไปของเงินทุนส่วนใหญ่ยังคงเป็นการลงทุนในสินทรัพย์สภาพคล่อง ได้แก่เงินฝากธนาคารและตั๋วสัญญาใช้เงิน ยอดคงค้างของเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นถึง 73,972 ล้านบาท เทียบกับ 24,392 ล้านบาท ในปี 2539 เป็นเงินฝากของ กบข. ร้อยละ 83.9 เนื่องจากยังอยู่ในช่วงของการจัดสรรเงินกองทุนสะสมไปลงทุนใน สินทรัพย์ทางการเงินต่าง ๆ ส่วนการลงทุนในตัวเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มขึ้น 43,431 ล้านบาท ตามการขยายตัวของกองทุน และมีตัวเงินบางส่วนติดอยู่ในโครงการแลกเปลี่ยนตัวของสถาบันการเงินที่ถูกปิด ยังไม่สามารถไถ่ถอนมาใช้หมุนเวียนได้ นอกจากนี้มีการลงทุนในพันธบัตรรวม 11,377 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตมีมูลค่ากว่า 7,000 ล้านบาท

5.9 สหกรณ์ออมทรัพย์

ทุนดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ส่วนใหญ่มาจากเงินรับฝากจากสมาชิกและเงินสะสมค่าหุ้น ในปี 2540 เงินรับฝากจากสมาชิกขยายตัวร้อยละ 29.6 เนื่องจากการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับดอกเบี้ยรับ ทำให้ผลตอบแทนโดยเปรียบเทียบสูงกว่าธนาคารพาณิชย์ และมีการโยกย้ายเงินบางส่วนจากบริษัทเงินทุนมาฝากกับสหกรณ์ด้วย เงินทุนส่วนใหญ่ใช้ไปในการให้กู้ยืมแก่สมาชิกทั้งระยะสั้นและระยะยาวซึ่งชะลอลงเล็กน้อย ส่วนการลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินมีมูลค่า 7,293 ล้านบาท เทียบกับ 3,262 ล้านบาท ในปี 2539 ส่วนหนึ่งเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินในโครงการ แลกเปลี่ยนตัวๆ ที่จะต้องถือระยะยาว 3-5 ปี ส่วนการระดมทุนจากเงินสะสมค่าหุ้นชะลอลงจากปี 2539 เล็กน้อย

5.10 สถาบันการเงินอื่น

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์สามารถเพิ่มทุนได้ 160 ล้านบาท แต่จากวิกฤตสถาบันการเงินทำให้มีการไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงิน 1,050 ล้านบาท ก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน ความซบเซาของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูง กำลังซื้อและความสามารถในการผ่อนชำระของภาคครัวเรือนที่ลดลง มีผลกระทบต่อธุรกิจรับจำนองอสังหาริมทรัพย์ จึงทำให้บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ลดการปล่อยสินเชื่อประเภทรับจำนองลง 300 ล้านบาท และลดการให้กู้ระยะสั้นแก่บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ 295 ล้านบาท

สหกรณ์การเกษตร

สหกรณ์การเกษตรให้กู้ยืมเงินระยะสั้นแก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 2,702 ล้านบาท ในปี 2539 เป็น 3,478 ล้านบาท ในปี 2540 โดยแหล่งเงินทุนสำคัญได้แก่ เงินกู้ยืมระยะยาวจาก ธกส. หุ้นสะสม และเงินรับฝากจากสมาชิกที่ต่างชะลอลงในปี 2540

บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม

ในปี 2540 บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อมได้ถอนคืนตัวสัญญาใช้เงินจากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ 919 ล้านบาท เพื่อนำไปปล่อยกู้ระยะยาวและฝากธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้น นอกจากนี้มีการชำระคืนเงินกู้ 197 ล้านบาท

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เงินทุนของตลาดหลักทรัพย์ฯ มาจากรายได้จากเงินลงทุน ค่าธรรมเนียมรายปีจากบริษัทจดทะเบียน รายได้จากการเป็นนายทะเบียนหุ้น ค่าบำรุงจากสมาชิก ค่าบริการข้อมูลและรายได้อื่น ๆ ดังนั้นภาวะซบเซาของการซื้อขายหลักทรัพย์ ระดับราคาที่ลดลงอย่างต่อเนื่องและจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ลดลง มีผลทำให้รายได้และเงินออมของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2540 ลดลงอย่างเห็นได้ชัด แต่จากการรับชำระคืนเงินกู้และถอนตัวสัญญาใช้เงินทำให้มีเงินฝากธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้น 3,758 ล้านบาท

โรงรับจำนำ

ในปี 2540 มีโรงรับจำนำรวมทั้งสิ้น 363 แห่ง ประกอบด้วย โรงรับจำนำเอกชน 233 แห่ง สถานธนา นุบาลกรุงเทพมหานคร 17 แห่ง สถานธนา นุบาลต่างจังหวัด 112 แห่ง และสถานธนา นุเคราะห์ เงินทุนในการรับจำนำทรัพย์สินมาจากการออกตัวสัญญาใช้เงินและการเพิ่มทุนจากรัฐบาล ส่วนการเพิ่มทุนจากภาค คราวเรือนลดลง และเริ่มมีการกู้ยืมเงินระยะยาวจากธนาคารออมสิน 200 ล้านบาท

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)

การเปลี่ยนแปลงระบบอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของ ผู้ให้กู้และนักลงทุน ต่างประเทศ ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอื่น ต่างชะลอการปล่อยสินเชื่อให้ธุรกิจต่าง ๆ รวมทั้งธุรกิจ ส่งออก ธสน. จึงต้องรองรับความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยการจัดหาเงินกู้จากต่างประเทศเพิ่มขึ้น ถึง 25,229 ล้านบาท ในปี 2540 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ธุรกิจและระบบธนาคารพาณิชย์ ให้สามารถปล่อย กู้แก่ผู้ส่งออกได้มากขึ้นภายใต้บริการ "แพ็คเกจเครดิตพิเศษ" จากเงินทุนที่เพิ่มขึ้นมาก ธสน. สามารถให้สินเชื่อ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวสูงถึง 20,740 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2539 ที่ปล่อยสินเชื่อเพียง 5,278 ล้านบาท และมีการลงทุนในตลาดซื้อคืนเป็นจำนวนเงิน 880 ล้านบาท

องค์การบริหารสินเชื่อบริษัท (อบส.)

ได้เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2540 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูสถาบันการเงินและธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ ด้วยการรับโอนสินเชื่อกับผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จากสถาบันการเงิน โดยสินเชื่อ ที่โอนมาต้องมีหลักประกันและสถาบันการเงินนั้นต้องค้ำประกันการโอน และมีส่วนร่วมในการบริหารสินเชื่อที่ โอนมานั้น ทั้งนี้ อบส. ไม่มีนโยบายให้การสนับสนุนทางการเงินเพิ่มแก่ลูกหนี้ ที่มาของเงินทุนได้จากการออก พันธบัตรชนิด ไม่มีดอกเบี้ย (Zero coupon bond) จำนวน 1,000 ล้านบาท และจากเงินสมทบจากสถาบัน การเงินที่เข้าร่วมโครงการแห่งละ 1 ล้านบาท การใช้จ่ายของเงินทุนส่วนหนึ่งเป็นการลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน ของกองทุนฟื้นฟูฯ และให้กู้ยืมแก่ลูกหนี้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี จำนวน 351 ล้านบาท

6. ภาคต่างประเทศ

ในปี 2540 เงินทุนเคลื่อนย้ายสุทธิขาดดุลเป็นปีแรกในรอบหลายปีและมีมูลค่าสูงถึง 297,861 ล้าน บาท เทียบกับการเกินดุล 493,530 ล้านบาท ในปี 2539 มีสาเหตุจากการไหลออกของเงินทุนภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ส่งผลให้ดุลการชำระเงินขาดดุลเป็นปีแรก มีมูลค่าสูงถึง 299,210 ล้านบาท และเงินทุนสำรองระหว่างประเทศลดลง การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่สำคัญ มีดังนี้

6.1 เงินลงทุนโดยตรงสุทธิจากต่างประเทศ (Direct Investment)

ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนของทุนเรือนหุ้น และเงินกู้จากบริษัทในเครือ (ไม่รวมเงินกู้ในเครือของ สถาบันการเงิน) ในปี 2540 เงินลงทุนโดยตรงสุทธิจากต่างประเทศเกินดุลสูงถึง 112,705 ล้านบาท เทียบกับปี 2539 ที่เกินดุลเพียง 35,597 ล้านบาท มีอัตราเพิ่มถึงร้อยละ 216.6 เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมีมูลค่า 121,029 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ฮองกง และสิงคโปร์ ซึ่งเป็นการลงทุนใน ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ ส่วนเงินลงทุนโดยตรงใน ต่างประเทศของคนไทยลดลงเหลือ เพียง 8,324 ล้านบาท เนื่องจากการชะลอตัวอย่างรุนแรงของภาวะเศรษฐกิจในประเทศ และปัญหาการขาด สภาพคล่องในภาคธุรกิจเอกชน การลงทุนของคนไทยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียน สหรัฐอเมริกา และ กลุ่มประเทศอินโดจีน ในธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์

6.2 เงินกู้ต่างประเทศสุทธิ (Loans)

เคยเป็นแหล่งเงินที่สำคัญอันดับหนึ่งของประเทศไทยตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา แต่ในปี 2540 เงินกู้ต่างประเทศสุทธิลดอันดับความสำคัญลงมาก มีมูลค่าเพียง 23,512 ล้านบาท เทียบกับปี 2539 ที่เงินกู้ ต่างประเทศเกินดุลสูงถึง 231,536 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 89.8 และถ้าไม่รวมเงินกู้ของธนาคาร แห่งประเทศไทย เงินกู้ต่างประเทศสุทธิจะขาดดุลสูงถึง 252,604 ล้านบาท

(1) เงินกู้ภาคเอกชน ขาดดุลสูงมากในปี 2540 โดยภาคธุรกิจเอกชนขาดดุลสูงสุดถึง 122,476 ล้านบาท ธนาคารพาณิชย์ขาดดุล 97,043 ล้านบาท และกิจการวิเทศธนกิจขาดดุล 64,372 ล้านบาท ทั้งนี้เป็นเพราะภาคเอกชนเร่งชำระคืนเงินกู้ระยะสั้น ในขณะที่ความสามารถในการกู้ยืมใหม่มีน้อยลง เนื่องจากความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวนมากขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงระบบอัตราแลกเปลี่ยน ประกอบกับปัญหาของระบบสถาบันการเงิน ภาระหนี้ต่างประเทศที่สูง รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจซบเซา จึงทำให้เงินทุนภาคเอกชนไหลออกเป็นจำนวนมาก

(2) เงินกู้ภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ มีการเบิกใช้สูงกว่าการชำระคืน 1,739 ล้านบาท โดยมียอดเงินกู้รัฐบาลเกินดุล 39,057 ล้านบาท ซึ่งรวมเงินกู้ เพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ (SAL) จากธนาคารโลกและธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียที่อยู่ภายใต้โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ แต่ภาครัฐวิสาหกิจมีการเร่งชำระคืนเงินกู้เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ทำให้มียอดเงินกู้สุทธิลดลง 37,318 ล้านบาท

(3) เงินกู้ธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2540 ธนาคารแห่งประเทศไทยกู้ยืมเงินภายใต้ความช่วยเหลือทางการเงินของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ เพื่อเสริมฐานะเงินทุนสำรองระหว่างประเทศ มีมูลค่า 276,116 ล้านบาท

6.3 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (Portfolio Investment)

ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ หลักทรัพย์ที่เป็นหุ้นเรือนหุ้น (Equity Securities) และหลักทรัพย์ที่เป็นหนี้ (Debt Securities) มียอดเกินดุลรวม 134,528 ล้านบาท ในปี 2540 สูงเป็นอันดับหนึ่งของเงินทุนเคลื่อนย้ายสุทธิ โดยหลักทรัพย์ประเภทหุ้นมีมูลค่า 108,457 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 281.4 จากปี 2539 ทั้งนี้เป็นการเกินดุลในส่วนของภาคธุรกิจเอกชนที่ไม่ใช่ธนาคารสูงถึง 122,310 ล้านบาท เนื่องจากการอ่อนตัวของค่าเงินบาท ทำให้ราคาหุ้นในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ถูกลง จูงใจให้นักลงทุนต่างประเทศเข้ามาลงทุนซื้อหุ้นมากขึ้น ในขณะที่ธนาคารพาณิชย์ขาดดุล 13,864 ล้านบาท ส่วนหลักทรัพย์ที่เป็นหนี้เกินดุลเพียง 26,071 ล้านบาท เป็นผลจากการถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงินและตราสารประเภทต่าง ๆ ทำให้การระดมทุนของภาค เอกชนโดยการออกตราสารหนี้ทำได้ยากและมีต้นทุนสูงขึ้น แต่บริษัทเงินทุน อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ และ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ยังมีการออกตราสารหนี้ขายในต่างประเทศเพิ่มขึ้น

6.4 บัญชีเงินบาทของชาวต่างประเทศ (Non-resident Baht Accounts)

ปี 2540 มีการขาดดุลสูงมากถึง 570,109 ล้านบาท เทียบกับปี 2539 ซึ่งเกินดุล 143,344 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทยมีการขาดดุลจากการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศในตลาดต่างประเทศ (Buy-sell Swap) มูลค่า 332,858 ล้านบาท ภาคธุรกิจเอกชนขาดดุล 155,733 ล้านบาท และ

ธนาคารพาณิชย์ขาดดุล 80,976 ล้านบาท สาเหตุเนื่องจากการขาดความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติ ภาวะตกต่ำของตลาดหลักทรัพย์ และความผันผวนของค่าเงินบาท

6.5 สินเชื่อการค้า (Trade Credit)

ขาดดุล 13,568 ล้านบาท เทียบกับ 4,630 ล้านบาทในปี 2539 ส่วนใหญ่เป็นเพราะภาคธุรกิจเอกชนเร่งชำระคืนหนี้ให้แก่เจ้าหนี้การค้าต่างประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวนของค่าเงินบาท

การเคลื่อนย้ายเงินทุนสุทธิจากต่างประเทศ

หน่วย : ล้านบาท

	2536	2537	2538	2539	2540
1. เงินทุนสำรองเพิ่มขึ้น	98,791	104,827	179,530	54,608	-299,210
2. เงินทุนเคลื่อนย้ายสุทธิ	265,895	305,851	545,121	493,530	-297,861
2.1 เงินกู้ต่างประเทศ	104,331	209,497	391,259	231,536	23,512
2.2 เงินลงทุนโดยตรงจาก ต่างประเทศ	39,810	21,935	29,422	35,597	112,705
2.3 เงินลงทุนในหลักทรัพย์	138,151	61,924	101,513	89,724	134,528
(1) หลักทรัพย์ส่วนที่เป็นทุนเรือน หุ้น	67,850	-10,283	52,759	28,437	108,457
(2) หลักทรัพย์ส่วนที่เป็นหนี้	70,301	72,207	48,754	61,287	26,071
2.4 บัญชีเงินบาทของชาว ต่างประเทศ	-14,626	27,359	16,335	143,344	-570,109
2.5 สินเชื่อการค้า	12,677	6,445	5,158	-4,630	-13,568
2.6 อื่น ๆ ^{1/}	-14,448	-21,309	1,434	-2,041	15,071
3. BIBF ^{2/}	193,195	253,439	202,430	115,928	-76,390

หมายเหตุ : 1/ ไม่รวมรายการความผิดพลาดและคลาดเคลื่อนทางสถิติจากดุลการชำระเงิน

2/ รวมอยู่ในรายการเงินกู้ต่างประเทศ เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ และบัญชีเงินบาทของชาวต่างประเทศ

ส่วนที่ 4 ประเด็นนโยบายเศรษฐกิจเงินทุน

1. ช่องว่างระหว่างการออมกับการลงทุนหรือการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดที่ลดลงเกิดจากการลงทุนที่ลดลงมาก เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวช่องว่างนี้จะมีแนวโน้มขยายตัวขึ้นอีกครั้ง จำเป็นต้องมีการกระตุ้นและส่งเสริมการออมในประเทศ โดยเฉพาะการออมแบบผูกพันระยะยาว ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการบริโภคหรือนำเข้าสินค้าและบริการที่ฟุ่มเฟือย
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทุน (Capital productivity) จะช่วยให้ปัญหาการขาดดุลเงินออมของภาคธุรกิจเอกชน และรัฐวิสาหกิจลดลงได้
3. การใช้เงินทุนระยะสั้นจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศอย่างรุนแรงเมื่อมีการไหลกลับของเงินทุนอย่างรวดเร็ว และความเสียหายเรื่องความผันผวนของค่าเงินโดยเฉพาะเงินทุนระยะสั้นจะเพิ่มขึ้นภายหลังการปรับระบบอัตราแลกเปลี่ยนเป็นแบบลอยตัว ดังนั้นนอกจากจะเร่งส่งเสริมให้มีการออมในประเทศเพื่อสนับสนุนการลงทุนแล้ว ในส่วนของเงินทุนจากต่างประเทศ ควรส่งเสริมให้มีการใช้เงินทุนระยะยาว และเงินลงทุนโดยตรง (Foreign direct investment) ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการไหลกลับอย่างรวดเร็วน้อยกว่าเงินทุนระยะสั้น
4. การระดมทุนภายในประเทศของภาคการผลิตยังคงเน้นหนักในรูปของสินเชื่อ ได้แก่ เงินกู้ยืมและการขายลดตั๋ว การระดมทุนโดยออกหลักทรัพย์ทั้งประเภททุนและประเภทหนี้มี สัดส่วนน้อยกว่าโดยเปรียบเทียบ ควรส่งเสริมให้มีการใช้เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้เพิ่มขึ้น พัฒนาตลาดรองรับ ดูแลและกำหนดเกณฑ์ให้มีการรายงานฐานะการเงินและเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นมาตรฐานและโปร่งใส ให้ความรู้และข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน และสนับสนุนให้มีนักลงทุนประเภทสถาบัน (Institutional investor) เพิ่มขึ้น
5. การสร้างระบบกำกับ ตรวจสอบ ดูแลความมั่นคงของสถาบันการเงินอย่างโปร่งใส และเป็นไปตามมาตรฐานสากล เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ เพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงิน จริยธรรมทางการบริหาร และสามารถวางแผนแก้ไขปัญหาได้ทันต่อเหตุการณ์ไม่ลุกลามจนเกิดวิกฤติ

TABLE 1.1 FLOW-OF-FUNDS ACCOUNTS OF THAILAND, 1993

	(MILLIONS OF BAHT)							
	HH	BINC	GC	GL	BSE	R/W	FIN.CON	TOTAL
A. NON FINANCIAL ACCOUNT								
1. GROSS SAVING	270,411	411,977	238,771	15,045	57,448	159,217	87,838	1,240,707
2. TRANSFER								0
3. GROSS CAPITAL FORMATION	143,842	836,582	133,984	7,539	112,124		32,150	1,266,221
4. PURCHASE OF LAND (NET)	(51,045)	12,645	8,661	457	28,827		455	0
5. STATISTICAL DISCREPANCY		(14,414)					(11,100)	(25,514)
6. TOTAL SURPLUS OR DEFICIT (-) (1+2-3-4-5)	177,614	(422,836)	96,126	7,049	(83,503)	159,217	66,333	0
B. FINANCIAL ACCOUNT								
I. ACQUISITION OF FINANCIAL ASSETS	547,067	1,117,223	89,521	2,944	11,212	1,332,009	1,001,966	4,101,942
1. CURRENCY	25,567	2,677	(308)		(181)		8	27,763
2. DEPOSITS	272,849	84,841	32,474	2,473	14,332		(523)	406,446
3. PUBLIC AUTHORITY SECURITIES	(5,137)	1,060	25		108		(10,323)	(14,267)
4. GOVERNMENT NON-BUDGETARY ACCOUNTS	430	3,865		430	1,234		(112)	5,847
5. CREDIT AND CAPITAL MARKET INSTRUMENTS	253,358	1,024,780	57,330	41	(4,281)	1,332,009	1,012,916	3,676,153
5.1 SHORT-TERM LOANS	23,704	1,412	1,767	49			120,989	147,921
5.2 LONG-TERM LOANS	(58)	(10)	7,433		403		350,884	358,652
5.3 COMMERCIAL BILLS	69,649	57,710			40		169,802	297,201
5.4 SHARE CAPITAL	75,541	9,411	11,947	44	1,009		19,671	117,623
5.5 DEBENTURES	1,219	1,295					18,519	21,033
5.6 LIFE ASSURANCE AND PENSION FUNDS	22,905							22,905
5.7 MORTGAGES							93,016	93,016
5.8 DEBTORS	(27)	3,435	146		2,406		990	6,950
5.9 HIRE PURCHASE DEBTS		52,667			(744)		12,839	64,762
5.10 INTERNATIONAL RESERVE POSITION							98,791	98,791
5.11 FOREIGN DEBTS AND CLAIMS		895,064	31,811		27,068	1,332,009	112,171	2,398,123
5.12 OTHERS	60,425	3,796	4,226	(52)	(34,463)		15,244	49,176
II. INCURRENCE OF LIABILITIES	363,040	1,547,614	(8,771)	(56)	99,449	1,164,905	935,761	4,101,942
1. CURRENCY			1,481				26,282	27,763
2. DEPOSITS			(502)				406,948	406,446
3. PUBLIC AUTHORITY SECURITIES			(41,623)		25,722		1,634	(14,267)
4. GOVERNMENT NON-BUDGETARY ACCOUNTS			5,847					5,847
5. CREDIT AND CAPITAL MARKET INSTRUMENTS	363,040	1,547,614	26,026	(56)	73,727	1,164,905	500,897	3,676,153
5.1 SHORT-TERM LOANS	97,966	21,777	(31)	(10)	3,458		24,761	147,921
5.2 LONG-TERM LOANS	87,856	265,293	406	(7)	2,365		2,739	358,652
5.3 COMMERCIAL BILLS	12,973	149,044	(124)		7,667		127,641	297,201
5.4 SHARE CAPITAL		78,628			10,232		28,763	117,623
5.5 DEBENTURES		18,439					2,594	21,033
5.6 LIFE ASSURANCE AND PENSION FUNDS					745		22,160	22,905
5.7 MORTGAGES	84,024	8,992						93,016
5.8 CREDITORS	2,570	2,488	(2,546)		5,070		(632)	6,950
5.9 HIRE PURCHASE DEBTS	69,339	(4,577)						64,762
5.10 INTERNATIONAL RESERVE POSITION							98,791	98,791
5.11 FOREIGN DEBTS AND CLAIMS		1,034,795	27,962		30,079	1,066,114	239,173	2,398,123
5.12 OTHERS	8,312	(27,265)	359	(39)	14,111		53,698	49,176
III. FINANCIAL SURPLUS OR DEFICIT (I-II)	184,027	(430,391)	98,292	3,000	(88,237)	167,104	66,205	0
C. SECTOR DISCREPANCY (A6.-B.III.)	(6,413)	7,555	(2,166)	4,049	4,734	(7,887)	128	0

TABLE 1.1 FLOW-OF-FUNDS ACCOUNTS OF THAILAND,1993

(MILLIONS OF BAHT)

	HH	BINC	GC	GL	BSE	R/W	FIN.CON	TOTAL
A. NON FINANCIAL ACCOUNT								
1. GROSS SAVING	270,411	411,977	238,771	15,045	57,448	159,217	87,838	1,240,707
2. GROSS CAPITAL FORMATION	143,842	843,357	133,984	7,539	105,349		32,150	1,266,221
3. PURCHASE OF LAND (NET)	(51,045)	12,645	8,661	457	28,827		455	0
4. STATISTICAL DISCREPANCY		(14,414)					(11,100)	(25,514)
5. TOTAL SURPLUS OR DEFICIT (-(1-2-3-4))	177,614	(429,611)	96,126	7,049	(76,728)	159,217	66,333	0
B. FINANCIAL ACCOUNT								
I. ACQUISITION OF FINANCIAL ASSETS								
1. CURRENCY	25,567	2,677	(308)		(181)		8	27,763
2. DEPOSITS	272,849	84,841	32,474	2,473	14,332		(523)	406,446
3. PUBLIC AUTHORITY SECURITIES	(5,137)	1,060	25		108		(10,323)	(14,267)
4. GOVERNMENT NON-BUDGETARY ACCOUNTS	430	3,865		430	1,234		(112)	5,847
5. CREDIT AND CAPITAL MARKET INSTRUMENTS	259,333	1,020,232	57,330	41	(6,463)	1,332,009	1,012,916	3,675,398
5.1 SHORT-TERM LOANS	23,704	1,412	1,767	49			120,989	147,921
5.2 LONG-TERM LOANS	(58)	(10)	7,433		403		350,884	358,652
5.3 COMMERCIAL BILLS	69,649	57,710			40		169,802	297,201
5.4 SHARE CAPITAL	75,541	9,411	11,947	44	1,009		19,671	117,623
5.5 DEBENTURES	1,219	1,295					18,519	21,033
5.6 LIFE ASSURANCE AND PENSION FUNDS	22,905							22,905
5.7 MORTGAGES							93,016	93,016
5.8 DEBTORS	(27)	3,435	146		2,406		990	6,950
5.9 HIRE PURCHASE DEBTS		52,667			(744)		12,839	64,762
5.10 INTERNATIONAL RESERVE POSITION							98,791	98,791
5.11 FOREIGN DEBTS AND CLAIMS	5,975	895,064	31,811		27,068	1,332,009	112,171	2,404,098
5.12 OTHERS	60,425	(752)	4,226	(52)	(36,645)		15,244	42,446
II. INCURRENCE OF LIABILITIES								
1. CURRENCY			1,481				26,282	27,763
2. DEPOSITS			(502)				406,948	406,446
3. PUBLIC AUTHORITY SECURITIES			(41,623)		25,722		1,634	(14,267)
4. GOVERNMENT NON-BUDGETARY ACCOUNTS			5,847					5,847
5. CREDIT AND CAPITAL MARKET INSTRUMENTS	363,040	1,545,432	26,026	(56)	69,179	1,170,880	500,897	3,675,398
5.1 SHORT-TERM LOANS	97,966	21,777	(31)	(10)	3,458		24,761	147,921
5.2 LONG-TERM LOANS	87,856	265,293	406	(7)	2,365		2,739	358,652
5.3 COMMERCIAL BILLS	12,973	149,044	(124)		7,667		127,641	297,201
5.4 SHARE CAPITAL		78,628			10,232		28,763	117,623
5.5 DEBENTURES		18,439					2,594	21,033
5.6 LIFE ASSURANCE AND PENSION FUNDS					745		22,160	22,905
5.7 MORTGAGES	84,024	8,992						93,016
5.8 CREDITORS	2,570	2,488	(2,546)		5,070		(632)	6,950
5.9 HIRE PURCHASE DEBTS	69,339	(4,577)						64,762
5.10 INTERNATIONAL RESERVE POSITION						98,791		98,791
5.11 FOREIGN DEBTS AND CLAIMS		1,034,795	27,962		30,079	1,072,089	239,173	2,404,098
5.12 OTHERS	8,312	(29,447)	359	(39)	9,563		53,698	42,446
III. FINANCIAL SURPLUS OR DEFICIT (I-II)	190,002	(432,757)	98,292	3,000	(85,871)	161,129	66,205	0
C. SECTOR DISCREPANCY (A5-BIII)	(12,388)	3,146	(2,166)	4,049	9,143	(1,912)	128	0

TABLE 1.2 FLOW-OF-FUNDS ACCOUNTS OF THAILAND, 1994

	(MILLIONS OF BAHT)							
	HH	BINC	GC	GL	BSE	R/W	FIN.CON	TOTAL
A. NON FINANCIAL ACCOUNT								
1. GROSS SAVING	263,344	483,843	311,702	16,867	70,388	201,986	148,022	1,496,152
2. TRANSFER								0
3. GROSS CAPITAL FORMATION	180,948	935,611	172,426	9,114	131,192		30,949	1,460,240
4. PURCHASE OF LAND (NET)	(45,185)	12,823	7,635	333	23,358		1,036	0
5. STATISTICAL DISCREPANCY		57,574					(21,662)	35,912
6. TOTAL SURPLUS OR DEFICIT (-) (1+2-3-4-5)	127,581	(522,165)	131,641	7,420	(84,162)	201,986	137,699	0
B. FINANCIAL ACCOUNT								
I. ACQUISITION OF FINANCIAL ASSETS	530,546	1,313,340	125,343	3,313	81,228	1,459,228	1,178,227	4,691,225
1. CURRENCY	30,087	3,118	2,701		10		1	35,917
2. DEPOSITS	253,570	39,503	53,188	3,159	38,713		(910)	387,223
3. PUBLIC AUTHORITY SECURITIES	9,186	39	901		36		(20,421)	(10,259)
4. GOVERNMENT NON-BUDGETARY ACCOUNTS	(248)	(2,232)		(167)	(437)		(669)	(3,753)
5. CREDIT AND CAPITAL MARKET INSTRUMENTS	237,951	1,272,912	68,553	321	42,906	1,459,228	1,200,226	4,282,097
5.1 SHORT-TERM LOANS	(17,175)	(524)	(1,331)	(46)			175,447	156,371
5.2 LONG-TERM LOANS		575	22,834		(521)		479,522	502,410
5.3 COMMERCIAL BILLS	83,679	113,210			9,641		174,957	381,487
5.4 SHARE CAPITAL	151,532	6,270	8,389	469	7,672		21,209	195,541
5.5 DEBENTURES	4,040	(1,568)					44,954	47,426
5.6 LIFE ASSURANCE AND PENSION FUNDS	23,720							23,720
5.7 MORTGAGES							135,940	135,940
5.8 DEBTORS	1,163	345	342		7,555		(485)	8,920
5.9 HIRE PURCHASE DEBTS		64,522			(36)		18,070	82,556
5.10 INTERNATIONAL RESERVE POSITION							104,827	104,827
5.11 FOREIGN DEBTS AND CLAIMS		1,060,893	32,252		34,245	1,459,228	25,987	2,612,605
5.12 OTHERS	(9,008)	29,189	6,067	(102)	(15,650)		19,798	30,294
II. INCURRENCE OF LIABILITIES	454,171	1,805,023	(23,791)	135	156,732	1,258,204	1,040,751	4,691,225
1. CURRENCY			2,029				33,888	35,917
2. DEPOSITS			(971)				388,194	387,223
3. PUBLIC AUTHORITY SECURITIES			(57,871)		45,416		2,196	(10,259)
4. GOVERNMENT NON-BUDGETARY ACCOUNTS			(3,753)					(3,753)
5. CREDIT AND CAPITAL MARKET INSTRUMENTS	454,171	1,805,023	36,775	135	111,316	1,258,204	616,473	4,282,097
5.1 SHORT-TERM LOANS	111,083	60,872	(8)	(2)	1,754		(17,328)	156,371
5.2 LONG-TERM LOANS	113,164	373,806	(1,883)	(5)	18,027		(699)	502,410
5.3 COMMERCIAL BILLS	37,056	142,389	224	1	(4,940)		206,757	381,487
5.4 SHARE CAPITAL		161,271			6,230		28,040	195,541
5.5 DEBENTURES		50,949					(3,523)	47,426
5.6 LIFE ASSURANCE AND PENSION FUNDS					470		23,250	23,720
5.7 MORTGAGES	108,747	27,193						135,940
5.8 CREDITORS	(3,509)	12,746	(1,293)		682		294	8,920
5.9 HIRE PURCHASE DEBTS	76,266	6,290						82,556
5.10 INTERNATIONAL RESERVE POSITION							104,827	104,827
5.11 FOREIGN DEBTS AND CLAIMS		983,400	33,792		31,151	1,153,377	410,885	2,612,605
5.12 OTHERS	11,364	(13,893)	5,943	141	57,942		(31,203)	30,294
III. FINANCIAL SURPLUS OR DEFICIT (I-II)	76,375	(491,683)	149,134	3,178	(75,504)	201,024	137,476	0
C. SECTOR DISCREPANCY (A6.-BIII.)	51,206	(30,482)	(17,493)	4,242	(8,658)	962	223	0

TABLE 1.3 FLOW-OF-FUNDS ACCOUNTS OF THAILAND, 1995

	(MILLIONS OF BAHT)							
	HH	BINC	GC	GL	BSE	R/W	FIN.CON	TOTAL
A. NON FINANCIAL ACCOUNT								
1. GROSS SAVING	314,058	527,633	359,874	23,400	78,469	336,020	185,418	1,824,872
2. TRANSFER								0
3. GROSS CAPITAL FORMATION	208,718	1,122,120	191,536	11,052	164,857		35,447	1,733,730
4. PURCHASE OF LAND (NET)	(43,928)	12,759	14,471	502	14,752		1,444	0
5. STATISTICAL DISCREPANCY		105,487					(14,345)	91,142
6. TOTAL SURPLUS OR DEFICIT (-) (1+2-3-4-5)	149,268	(712,733)	153,867	11,846	(101,140)	336,020	162,872	0
B. FINANCIAL ACCOUNT								
I. ACQUISITION OF FINANCIAL ASSETS	766,563	1,266,868	150,213	4,532	35,908	1,652,526	1,487,593	5,364,203
1. CURRENCY	37,485	3,965	725	3	295		(2)	42,471
2. DEPOSITS	440,800	58,248	106,314	3,807	5,038		(185)	614,022
3. PUBLIC AUTHORITY SECURITIES	(9,132)	(32)	100				4,176	(4,888)
4. GOVERNMENT NON-BUDGETARY ACCOUNTS	(907)	(8,164)		(346)	214		485	(8,718)
5. CREDIT AND CAPITAL MARKET INSTRUMENTS	298,317	1,212,851	43,074	1,068	30,361	1,652,526	1,483,119	4,721,316
5.1 SHORT-TERM LOANS	437	1,481	(388)	129			261,481	263,140
5.2 LONG-TERM LOANS		3,637	(2,076)		220		542,400	544,181
5.3 COMMERCIAL BILLS	88,747	92,227			(2,113)		144,735	323,596
5.4 SHARE CAPITAL	153,220	15,476	14,758	(186)	7,428		40,561	231,257
5.5 DEBENTURES	(540)	1,073	200				44,168	44,901
5.6 LIFE ASSURANCE AND PENSION FUNDS	37,489							37,489
5.7 MORTGAGES							141,583	141,583
5.8 DEBTORS	409	2,311	237		8,753		(282)	11,428
5.9 HIRE PURCHASE DEBTS		78,229			761		25,952	104,942
5.10 INTERNATIONAL RESERVE POSITION							179,530	179,530
5.11 FOREIGN DEBTS AND CLAIMS		972,682	29,701		31,047	1,652,526	73,975	2,759,931
5.12 OTHERS	18,555	45,735	642	1,125	(15,735)		29,016	79,338
II. INCURRENCE OF LIABILITIES	469,618	2,110,321	9,240	(15)	163,171	1,286,935	1,324,933	5,364,203
1. CURRENCY			1,795				40,676	42,471
2. DEPOSITS			(209)				614,231	614,022
3. PUBLIC AUTHORITY SECURITIES			(30,504)		25,620		(4)	(4,888)
4. GOVERNMENT NON-BUDGETARY ACCOUNTS			(8,718)					(8,718)
5. CREDIT AND CAPITAL MARKET INSTRUMENTS	469,618	2,110,321	46,876	(15)	137,551	1,286,935	670,030	4,721,316
5.1 SHORT-TERM LOANS	90,738	171,229	16	1	596		560	263,140
5.2 LONG-TERM LOANS	123,082	417,839	81	(6)	1,379		1,806	544,181
5.3 COMMERCIAL BILLS	33,903	109,994	1,989	(1)	700		177,011	323,596
5.4 SHARE CAPITAL		172,325			14,404		44,528	231,257
5.5 DEBENTURES		43,568					1,333	44,901
5.6 LIFE ASSURANCE AND PENSION FUNDS					(567)		38,056	37,489
5.7 MORTGAGES	98,847	42,736						141,583
5.8 CREDITORS	(4,376)	12,492	365		605		2,342	11,428
5.9 HIRE PURCHASE DEBTS	104,169	773						104,942
5.10 INTERNATIONAL RESERVE POSITION						179,530		179,530
5.11 FOREIGN DEBTS AND CLAIMS		1,155,998	38,175		46,831	1,107,405	411,522	2,759,931
5.12 OTHERS	23,255	(16,633)	6,250	(9)	73,603		(7,128)	79,338
III. FINANCIAL SURPLUS OR DEFICIT (I-II)	296,945	(843,453)	140,973	4,547	(127,263)	365,591	162,660	0
C. SECTOR DISCREPANCY (A6.-B.III.)	(147,677)	130,720	12,894	7,299	26,123	(29,571)	212	0

TABLE 1.4 FLOW-OF-FUNDS ACCOUNTS OF THAILAND,1996

	(MILLIONS OF BAHT)							
	HH	BINC	GC	GL	BSE	R/W	FIN.CON	TOTAL
A. NON FINANCIAL ACCOUNT								
1. GROSS SAVING	246,661	645,757	415,588	20,166	76,820	371,286	143,637	1,919,915
2. TRANSFER								0
3. GROSS CAPITAL FORMATION	207,980	1,209,304	261,256	14,175	196,471		32,509	1,921,695
4. PURCHASE OF LAND (NET)	(49,863)	14,471	19,391	861	14,386		754	0
5. STATISTICAL DISCREPANCY		16,681					(18,461)	(1,780)
6. TOTAL SURPLUS OR DEFICIT (-) (1+2-3-4-5)	88,544	(594,699)	134,941	5,130	(134,037)	371,286	128,835	0
B. FINANCIAL ACCOUNT								
I. ACQUISITION OF FINANCIAL ASSETS	620,243	1,391,032	105,801	7,172	52,465	1,702,489	1,073,269	4,952,471
1. CURRENCY	17,850	1,761	(2,241)	6	116		(1)	17,491
2. DEPOSITS	362,365	63,617	70,276	6,761	22,288		3,076	528,383
3. PUBLIC AUTHORITY SECURITIES	(2,039)	2					(2,897)	(4,934)
4. GOVERNMENT NON-BUDGETARY ACCOUNTS	1,014	9,128		233	(241)		(949)	9,185
5. CREDIT AND CAPITAL MARKET INSTRUMENTS	241,053	1,316,524	37,766	172	30,302	1,702,489	1,074,040	4,402,346
5.1 SHORT-TERM LOANS	5,038	786	2,806	(133)			131,219	139,716
5.2 LONG-TERM LOANS	(10)	262	3,796		(14)		420,708	424,742
5.3 COMMERCIAL BILLS	48,845	79,163			4,388		218,138	350,534
5.4 SHARE CAPITAL	163,265	12,127	6,723	379	11,992		18,598	213,084
5.5 DEBENTURES	14,630	10,726	200				10,957	36,513
5.6 LIFE ASSURANCE AND PENSION FUNDS	44,867							44,867
5.7 MORTGAGES							145,165	145,165
5.8 DEBTORS	107	11,747	(215)		7,131		270	19,040
5.9 HIRE PURCHASE DEBTS		100,111			1,015		12,825	113,951
5.10 INTERNATIONAL RESERVE POSITION							54,608	54,608
5.11 FOREIGN DEBTS AND CLAIMS		1,105,149	17,761		27,437	1,702,489	58,612	2,911,448
5.12 OTHERS	(35,689)	(3,547)	6,695	(74)	(21,647)		2,940	(51,322)
II. INCURRENCE OF LIABILITIES	418,233	2,187,386	21,230	(11)	117,799	1,263,567	944,267	4,952,471
1. CURRENCY			1,996				15,495	17,491
2. DEPOSITS			3,111				525,272	528,383
3. PUBLIC AUTHORITY SECURITIES			(28,442)		21,931		1,577	(4,934)
4. GOVERNMENT NON-BUDGETARY ACCOUNTS			9,185					9,185
5. CREDIT AND CAPITAL MARKET INSTRUMENTS	418,233	2,187,386	35,380	(11)	95,868	1,263,567	401,923	4,402,346
5.1 SHORT-TERM LOANS	72,098	61,798	(16)	5	144		5,687	139,716
5.2 LONG-TERM LOANS	112,597	299,038	1,348	(4)	7,166		4,597	424,742
5.3 COMMERCIAL BILLS	12,300	207,111	(434)		(1,365)		132,922	350,534
5.4 SHARE CAPITAL		164,320			3,217		45,547	213,084
5.5 DEBENTURES		15,334					21,179	36,513
5.6 LIFE ASSURANCE AND PENSION FUNDS					(2,041)		46,908	44,867
5.7 MORTGAGES	101,860	43,305						145,165
5.8 CREDITORS	1,841	4,393	1,167		9,829		1,810	19,040
5.9 HIRE PURCHASE DEBTS	115,719	(1,768)						113,951
5.10 INTERNATIONAL RESERVE POSITION							54,608	54,608
5.11 FOREIGN DEBTS AND CLAIMS		1,418,361	29,316		38,647	1,208,959	216,165	2,911,448
5.12 OTHERS	1,818	(24,506)	3,999	(12)	40,271		(72,892)	(51,322)
III. FINANCIAL SURPLUS OR DEFICIT (I-II)	202,010	(796,354)	84,571	7,183	(65,334)	438,922	129,002	0
C. SECTOR DISCREPANCY (A6.-BIII.)	(113,466)	201,655	50,370	(2,053)	(68,703)	(67,636)	(167)	0

TABLE 2.1 HOUSEHOLDS (HH)

(MILLIONS OF BAHT)

	1993	1994	1995	1996	1997
A. NON FINANCIAL ACCOUNT					
1. GROSS SAVING	270,411	263,344	314,058	246,661	243,586
2. TRANSFER					55,991
3. GROSS CAPITAL FORMATION	143,842	180,948	208,718	207,980	72,912
4. PURCHASE OF LAND (NET)	(51,045)	(45,185)	(43,928)	(49,863)	(62,026)
5. STATISTICAL DISCREPANCY					
6. TOTAL SURPLUS OR DEFICIT (-) (1+2-3-4-5)	177,614	127,581	149,268	88,544	288,691
B. FINANCIAL ACCOUNT					
I. ACQUISITION OF FINANCIAL ASSETS					
1. CURRENCY	25,567	30,087	37,485	17,850	26,187
2. DEPOSITS	272,849	253,570	440,800	362,365	501,642
3. PUBLIC AUTHORITY SECURITIES	(5,137)	9,186	(9,132)	(2,039)	7,733
4. GOVERNMENT NON-BUDGETARY ACCOUNTS	430	(248)	(907)	1,014	1,095
5. CREDIT AND CAPITAL MARKET INSTRUMENTS	253,358	237,951	298,317	241,053	5,732
5.1 SHORT-TERM LOANS	23,704	(17,175)	437	5,038	(1,661)
5.2 LONG-TERM LOANS	(58)			(10)	416
5.3 COMMERCIAL BILLS	69,649	83,679	88,747	48,845	(307,457)
5.4 SHARE CAPITAL	75,541	151,532	153,220	163,265	117,252
5.5 DEBENTURES	1,219	4,040	(540)	14,630	11,433
5.6 LIFE ASSURANCE AND PENSION FUNDS	22,905	23,720	37,489	44,867	122,697
5.7 MORTGAGES					
5.8 DEBTORS	(27)	1,163	409	107	163
5.9 HIRE PURCHASE DEBTS					
5.10 INTERNATIONAL RESERVE POSITION					
5.11 FOREIGN DEBTS AND CLAIMS					
5.12 OTHERS	60,425	(9,008)	18,555	(35,689)	62,889
II. INCURRENCE OF LIABILITIES	363,040	454,171	469,618	418,233	277,876
1. CURRENCY					
2. DEPOSITS					
3. PUBLIC AUTHORITY SECURITIES					
4. GOVERNMENT NON-BUDGETARY ACCOUNTS					
5. CREDIT AND CAPITAL MARKET INSTRUMENTS	363,040	454,171	469,618	418,233	277,876
5.1 SHORT-TERM LOANS	97,966	111,083	90,738	72,098	17,234
5.2 LONG-TERM LOANS	87,856	113,164	123,082	112,597	139,549
5.3 COMMERCIAL BILLS	12,973	37,056	33,903	12,300	(25,705)
5.4 SHARE CAPITAL					
5.5 DEBENTURES					
5.6 LIFE ASSURANCE AND PENSION FUNDS					
5.7 MORTGAGES	84,024	108,747	98,847	101,860	69,572
5.8 CREDITORS	2,570	(3,509)	(4,376)	1,841	(1,344)
5.9 HIRE PURCHASE DEBTS	69,339	76,266	104,169	115,719	74,214
5.10 INTERNATIONAL RESERVE POSITION					
5.11 FOREIGN DEBTS AND CLAIMS					
5.12 OTHERS	8,312	11,364	23,255	1,818	4,356
III. FINANCIAL SURPLUS OR DEFICIT (I-II)	184,027	76,375	296,945	202,010	264,513
C. SECTOR DISCREPANCY (A6.-BIII.)	(6,413)	51,206	(147,677)	(113,466)	24,178

TABLE 2.2 CORPORATED BUSINESS (BINC)

(MILLIONS OF BAHT)

	1993	1994	1995	1996	1997
A. NON FINANCIAL ACCOUNT					
1. GROSS SAVING	411,977	483,843	527,633	645,757	794,157
2. TRANSFER					766,032
3. GROSS CAPITAL FORMATION	836,582	935,611	1,122,120	1,209,304	920,255
4. PURCHASE OF LAND (NET)	12,645	12,823	12,759	14,471	12,361
5. STATISTICAL DISCREPANCY	(14,414)	57,574	105,487	16,681	493,855
6. TOTAL SURPLUS OR DEFICIT (-) (1+2-3-4-5)	(422,836)	(522,165)	(712,733)	(594,699)	133,718
B. FINANCIAL ACCOUNT					
I. ACQUISITION OF FINANCIAL ASSETS					
1. CURRENCY	2,677	3,118	3,965	1,761	2,805
2. DEPOSITS	84,841	39,503	58,248	63,617	176,911
3. PUBLIC AUTHORITY SECURITIES	1,060	39	(32)	2	6,742
4. GOVERNMENT NON-BUDGETARY ACCOUNTS	3,865	(2,232)	(8,164)	9,128	9,856
5. CREDIT AND CAPITAL MARKET INSTRUMENTS	1,024,780	1,272,912	1,212,851	1,316,524	1,601,466
5.1 SHORT-TERM LOANS	1,412	(524)	1,481	786	(337)
5.2 LONG-TERM LOANS	(10)	575	3,637	262	179
5.3 COMMERCIAL BILLS	57,710	113,210	92,227	79,163	(323,688)
5.4 SHARE CAPITAL	9,411	6,270	15,476	12,127	22,009
5.5 DEBENTURES	1,295	(1,568)	1,073	10,726	133
5.6 LIFE ASSURANCE AND PENSION FUNDS					
5.7 MORTGAGES					
5.8 DEBTORS	3,435	345	2,311	11,747	10,377
5.9 HIRE PURCHASE DEBTS	52,667	64,522	78,229	100,111	115,904
5.10 INTERNATIONAL RESERVE POSITION					
5.11 FOREIGN DEBTS AND CLAIMS	895,064	1,060,893	972,682	1,105,149	1,787,659
5.12 OTHERS	3,796	29,189	45,735	(3,547)	(10,770)
II. INCURRENCE OF LIABILITIES					
1. CURRENCY					
2. DEPOSITS					
3. PUBLIC AUTHORITY SECURITIES					
4. GOVERNMENT NON-BUDGETARY ACCOUNTS					
5. CREDIT AND CAPITAL MARKET INSTRUMENTS	1,547,614	1,805,023	2,110,321	2,187,386	2,318,365
5.1 SHORT-TERM LOANS	21,777	60,872	171,229	61,798	49,776
5.2 LONG-TERM LOANS	265,293	373,806	417,839	299,038	235,208
5.3 COMMERCIAL BILLS	149,044	142,389	109,994	207,111	146,541
5.4 SHARE CAPITAL	78,628	161,271	172,325	164,320	65,987
5.5 DEBENTURES	18,439	50,949	43,568	15,334	(5,189)
5.6 LIFE ASSURANCE AND PENSION FUNDS					
5.7 MORTGAGES	8,992	27,193	42,736	43,305	48,753
5.8 CREDITORS	2,488	12,746	12,492	4,393	16,598
5.9 HIRE PURCHASE DEBTS	(4,577)	6,290	773	(1,768)	1,889
5.10 INTERNATIONAL RESERVE POSITION					
5.11 FOREIGN DEBTS AND CLAIMS	1,034,795	983,400	1,155,998	1,418,361	1,705,615
5.12 OTHERS	(27,265)	(13,893)	(16,633)	(24,506)	53,187
III. FINANCIAL SURPLUS OR DEFICIT (I-II)	(430,391)	(491,683)	(843,453)	(796,354)	(520,585)
C. SECTOR DISCREPANCY (A6.-BIII.)	7,555	(30,482)	130,720	201,655	654,303

TABLE 2.3 CENTRAL GOVERNMENT (GC)

(MILLIONS OF BAHT)

	1993	1994	1995	1996	1997
A. NON FINANCIAL ACCOUNT					
1. GROSS SAVING	238,771	311,702	359,874	415,588	392,900
2. TRANSFER					(55,991)
3. GROSS CAPITAL FORMATION	133,984	172,426	191,536	261,256	334,064
4. PURCHASE OF LAND (NET)	8,661	7,635	14,471	19,391	22,639
5. STATISTICAL DISCREPANCY					
6. TOTAL SURPLUS OR DEFICIT (-) (1+2-3-4-5)	96,126	131,641	153,867	134,941	(19,794)
B. FINANCIAL ACCOUNT					
I. ACQUISITION OF FINANCIAL ASSETS					
1. CURRENCY	89,521	125,343	150,213	105,801	52,383
	(308)	2,701	725	(2,241)	6,905
2. DEPOSITS	32,474	53,188	106,314	70,276	(21,072)
3. PUBLIC AUTHORITY SECURITIES	25	901	100		1,058
4. GOVERNMENT NON-BUDGETARY ACCOUNTS					
5. CREDIT AND CAPITAL MARKET INSTRUMENTS					
5.1 SHORT-TERM LOANS	57,330	68,553	43,074	37,766	65,492
5.2 LONG-TERM LOANS	1,767	(1,331)	(388)	2,806	3,550
5.3 COMMERCIAL BILLS	7,433	22,834	(2,076)	3,796	23,962
5.4 SHARE CAPITAL	11,947	8,389	14,758	6,723	6,743
5.5 DEBENTURES			200	200	550
5.6 LIFE ASSURANCE AND PENSION FUNDS					
5.7 MORTGAGES					
5.8 DEBTORS	146	342	237	(215)	2
5.9 HIRE PURCHASE DEBTS					
5.10 INTERNATIONAL RESERVE POSITION					
5.11 FOREIGN DEBTS AND CLAIMS	31,811	32,252	29,701	17,761	19,142
5.12 OTHERS	4,226	6,067	642	6,695	11,543
II. INCURRENCE OF LIABILITIES					
1. CURRENCY	(8,771)	(23,791)	9,240	21,230	65,802
2. DEPOSITS	1,481	2,029	1,795	1,996	940
	(502)	(971)	(209)	3,111	(2,958)
3. PUBLIC AUTHORITY SECURITIES	(41,623)	(57,871)	(30,504)	(28,442)	(12,499)
4. GOVERNMENT NON-BUDGETARY ACCOUNTS					
5. CREDIT AND CAPITAL MARKET INSTRUMENTS					
5.1 SHORT-TERM LOANS	5,847	(3,753)	(8,718)	9,185	12,855
5.2 LONG-TERM LOANS	26,026	36,775	46,876	35,380	67,464
5.3 COMMERCIAL BILLS	(31)	(8)	16	(16)	33
5.4 SHARE CAPITAL	406	(1,883)	81	1,348	1,695
5.5 DEBENTURES	(124)	224	1,989	(434)	3,949
5.6 LIFE ASSURANCE AND PENSION FUNDS					
5.7 MORTGAGES					
5.8 CREDITORS	(2,546)	(1,293)	365	1,167	1,837
5.9 HIRE PURCHASE DEBTS					
5.10 INTERNATIONAL RESERVE POSITION					
5.11 FOREIGN DEBTS AND CLAIMS	27,962	33,792	38,175	29,316	62,484
5.12 OTHERS	359	5,943	6,250	3,999	(2,534)
III. FINANCIAL SURPLUS OR DEFICIT (I-II)	98,292	149,134	140,973	84,571	(13,419)
C. SECTOR DISCREPANCY (A6.-BIII.)	(2,166)	(17,493)	12,894	50,370	(6,375)

TABLE 2.4 LOCAL GOVERNMENT (GL)

(MILLIONS OF BAHT)

	1993	1994	1995	1996	1997
A. NON FINANCIAL ACCOUNT					
1. GROSS SAVING	15,045	16,867	23,400	20,166	29,807
2. TRANSFER					
3. GROSS CAPITAL FORMATION	7,539	9,114	11,052	14,175	23,822
4. PURCHASE OF LAND (NET)	457	333	502	861	2,036
5. STATISTICAL DISCREPANCY					
6. TOTAL SURPLUS OR DEFICIT (-) (1+2-3-4-5)	7,049	7,420	11,846	5,130	3,949
B. FINANCIAL ACCOUNT					
I. ACQUISITION OF FINANCIAL ASSETS					
1. CURRENCY			3	6	
2. DEPOSITS	2,473	3,159	3,807	6,761	(6,201)
3. PUBLIC AUTHORITY SECURITIES					
4. GOVERNMENT NON-BUDGETARY ACCOUNTS	430	(167)	(346)	233	1,700
5. CREDIT AND CAPITAL MARKET INSTRUMENTS	41	321	1,068	172	(877)
5.1 SHORT-TERM LOANS	49	(46)	129	(133)	1
5.2 LONG-TERM LOANS					
5.3 COMMERCIAL BILLS					
5.4 SHARE CAPITAL	44	469	(186)	379	(102)
5.5 DEBENTURES					
5.6 LIFE ASSURANCE AND PENSION FUNDS					
5.7 MORTGAGES					
5.8 DEBTORS					
5.9 HIRE PURCHASE DEBTS					
5.10 INTERNATIONAL RESERVE POSITION					
5.11 FOREIGN DEBTS AND CLAIMS					
5.12 OTHERS	(52)	(102)	1,125	(74)	(776)
II. INCURRENCE OF LIABILITIES	(56)	135	(15)	(11)	(113)
1. CURRENCY					
2. DEPOSITS					
3. PUBLIC AUTHORITY SECURITIES					
4. GOVERNMENT NON-BUDGETARY ACCOUNTS					
5. CREDIT AND CAPITAL MARKET INSTRUMENTS	(56)	135	(15)	(11)	(113)
5.1 SHORT-TERM LOANS	(10)	(2)	1	5	(13)
5.2 LONG-TERM LOANS	(7)	(5)	(6)	(4)	(5)
5.3 COMMERCIAL BILLS		1	(1)		
5.4 SHARE CAPITAL					
5.5 DEBENTURES					
5.6 LIFE ASSURANCE AND PENSION FUNDS					
5.7 MORTGAGES					
5.8 CREDITORS					
5.9 HIRE PURCHASE DEBTS					
5.10 INTERNATIONAL RESERVE POSITION					
5.11 FOREIGN DEBTS AND CLAIMS					
5.12 OTHERS	(39)	141	(9)	(12)	(95)
III. FINANCIAL SURPLUS OR DEFICIT (I-II)	3,000	3,178	4,547	7,183	(5,265)
C. SECTOR DISCREPANCY (A6.-BIII.)	4,049	4,242	7,299	(2,053)	9,214

TABLE 2.5 STATE ENTERPRISES (BSE)

(MILLIONS OF BAHT)

	1993	1994	1995	1996	1997
A. NON FINANCIAL ACCOUNT					
1. GROSS SAVING	57,448	70,388	78,469	76,820	68,447
2. TRANSFER					68,447
3. GROSS CAPITAL FORMATION	112,124	131,192	164,857	196,471	184,657
4. PURCHASE OF LAND (NET)	28,827	23,358	14,752	14,386	21,370
5. STATISTICAL DISCREPANCY					
6. TOTAL SURPLUS OR DEFICIT (-) (1+2-3-4-5)	(83,503)	(84,162)	(101,140)	(134,037)	(69,133)
B. FINANCIAL ACCOUNT					
I. ACQUISITION OF FINANCIAL ASSETS					
1. CURRENCY	(181)	10	295	116	543
2. DEPOSITS	14,332	38,713	5,038	22,288	(40,645)
3. PUBLIC AUTHORITY SECURITIES	108	36			
4. GOVERNMENT NON-BUDGETARY ACCOUNTS	1,234	(437)	214	(241)	565
5. CREDIT AND CAPITAL MARKET INSTRUMENTS	(4,281)	42,906	30,361	30,302	49,933
5.1 SHORT-TERM LOANS					
5.2 LONG-TERM LOANS	403	(521)	220	(14)	(10)
5.3 COMMERCIAL BILLS	40	9,641	(2,113)	4,388	(11,182)
5.4 SHARE CAPITAL	1,009	7,672	7,428	11,992	494
5.5 DEBENTURES					
5.6 LIFE ASSURANCE AND PENSION FUNDS					
5.7 MORTGAGES					
5.8 DEBTORS	2,406	7,555	8,753	7,131	16,965
5.9 HIRE PURCHASE DEBTS	(744)	(36)	761	1,015	1,085
5.10 INTERNATIONAL RESERVE POSITION					
5.11 FOREIGN DEBTS AND CLAIMS	27,068	34,245	31,047	27,437	41,254
5.12 OTHERS	(34,463)	(15,650)	(15,735)	(21,647)	1,327
II. INCURRENCE OF LIABILITIES					
1. CURRENCY					
2. DEPOSITS					
3. PUBLIC AUTHORITY SECURITIES	25,722	45,416	25,620	21,931	14,911
4. GOVERNMENT NON-BUDGETARY ACCOUNTS					
5. CREDIT AND CAPITAL MARKET INSTRUMENTS	73,727	111,316	137,551	95,868	180,185
5.1 SHORT-TERM LOANS	3,458	1,754	596	144	11,243
5.2 LONG-TERM LOANS	2,365	18,027	1,379	7,166	49,373
5.3 COMMERCIAL BILLS	7,667	(4,940)	700	(1,365)	9,062
5.4 SHARE CAPITAL	10,232	6,230	14,404	3,217	9,361
5.5 DEBENTURES					
5.6 LIFE ASSURANCE AND PENSION FUNDS	745	470	(567)	(2,041)	314
5.7 MORTGAGES					
5.8 CREDITORS	5,070	682	605	9,829	8,994
5.9 HIRE PURCHASE DEBTS					
5.10 INTERNATIONAL RESERVE POSITION					
5.11 FOREIGN DEBTS AND CLAIMS	30,079	31,151	46,831	38,647	17,987
5.12 OTHERS	14,111	57,942	73,603	40,271	73,851
III. FINANCIAL SURPLUS OR DEFICIT (I-II)					
	(88,237)	(75,504)	(127,263)	(65,334)	(184,700)
C. SECTOR DISCREPANCY (A6.-B.III.)					
	4,734	(8,658)	26,123	(68,703)	115,567

TABLE 2.6 REST OF THE WORLD (R/W)

(MILLIONS OF BAHT)

	1993	1994	1995	1996	1997
A. NON FINANCIAL ACCOUNT					
1. GROSS SAVING	159,217	201,986	336,020	371,286	38,555
2. TRANSFER					
3. GROSS CAPITAL FORMATION					
4. PURCHASE OF LAND (NET)					
5. STATISTICAL DISCREPANCY					
6. TOTAL SURPLUS OR DEFICIT (-) (1+2-3-4-5)	159,217	201,986	336,020	371,286	38,555
B. FINANCIAL ACCOUNT					
I. ACQUISITION OF FINANCIAL ASSETS					
1. CURRENCY					
2. DEPOSITS					
3. PUBLIC AUTHORITY SECURITIES					
4. GOVERNMENT NON-BUDGETARY ACCOUNTS					
5. CREDIT AND CAPITAL MARKET INSTRUMENTS	1,332,009	1,459,228	1,652,526	1,702,489	1,662,934
5.1 INTERNATIONAL RESERVE POSITION					
5.2 FOREIGN DEBTS AND CLAIMS	1,332,009	1,459,228	1,652,526	1,702,489	1,662,934
5.2.1 LOANS	697,888	842,891	919,416	786,704	726,811
5.2.2 DIRECT INVESTMENT	70,754	63,114	78,552	103,197	175,956
5.2.3 PORTFOLIO	296,271	261,580	273,814	361,130	843,885
5.2.4 TRADE CREDIT	192,033	232,767	270,508	293,047	357,204
5.2.5 CURRENCY AND DEPOSITS	67,833	51,175	84,313	143,200	(488,501)
5.2.6 OTHER AND BALANCING ITEMS	7,230	7,701	25,923	15,211	47,579
II. INCURRENCE OF LIABILITIES	1,164,905	1,258,204	1,286,935	1,263,567	1,661,585
1. CURRENCY					
2. DEPOSITS					
3. PUBLIC AUTHORITY SECURITIES					
4. GOVERNMENT NON-BUDGETARY ACCOUNTS					
5. CREDIT AND CAPITAL MARKET INSTRUMENTS	1,164,905	1,258,204	1,286,935	1,263,567	1,661,585
5.1 INTERNATIONAL RESERVE POSITION	98,791	104,827	179,530	54,608	(299,210)
5.2 FOREIGN DEBTS AND CLAIMS	1,066,114	1,153,377	1,107,405	1,208,959	1,960,795
5.2.1 LOANS	593,557	633,394	528,157	555,168	703,299
5.2.2 DIRECT INVESTMENT	30,944	41,179	49,130	67,600	63,251
5.2.3 PORTFOLIO	158,120	199,656	172,301	271,406	709,357
5.2.4 TRADE CREDIT	179,356	226,322	265,350	297,677	370,772
5.2.5 CURRENCY AND DEPOSITS	82,459	23,816	67,978	(144)	81,608
5.2.6 OTHER AND BALANCING ITEMS	21,678	29,010	24,489	17,252	32,508
III. FINANCIAL SURPLUS OR DEFICIT (I-II)	167,104	201,024	365,591	438,922	1,349
C. SECTOR DISCREPANCY (A6.-B.III.)	(7,887)	962	(29,571)	(67,636)	37,206

TABLE 2.10 GOVERNMENT SAVINGS BANK (GSB)

(MILLIONS OF BAHT)

	1993	1994	1995	1996	1997
A. NON FINANCIAL ACCOUNT					
1. GROSS SAVING	3,171	2,901	3,092	2,759	6,885
2. TRANSFER					
3. GROSS CAPITAL FORMATION	472	475	361	608	678
4. PURCHASE OF LAND (NET)	50	76	52	93	30
5. STATISTICAL DISCREPANCY					
6. TOTAL SURPLUS OR DEFICIT (-) (1+2-3-4-5)	2,649	2,350	2,679	2,058	6,177
B. FINANCIAL ACCOUNT					
I. ACQUISITION OF FINANCIAL ASSETS	14,274	18,101	26,433	28,440	46,154
1. CURRENCY	217	12	212	(49)	192
2. DEPOSITS	3,515	22,420	22,622	4,903	(20,539)
3. PUBLIC AUTHORITY SECURITIES	(3,418)	(11,589)	(8,681)	4,479	(12,136)
4. GOVERNMENT NON-BUDGETARY ACCOUNTS					
5. CREDIT AND CAPITAL MARKET INSTRUMENTS	13,960	7,258	12,280	19,107	78,637
5.1 SHORT-TERM LOANS	3,197	5,658	2,836	9,630	66,598
5.2 LONG-TERM LOANS	9,513	(4,855)	3,899	6,943	24,233
5.3 COMMERCIAL BILLS	(2,080)	1,440	1,193	(1,694)	(10,203)
5.4 SHARE CAPITAL	2,514	2,368	4,515	128	4,687
5.5 DEBENTURES	75	1,076	(1,456)	2,281	1,031
5.6 LIFE ASSURANCE AND PENSION FUNDS					
5.7 MORTGAGES					
5.8 DEBTORS					
5.9 HIRE PURCHASE DEBTS					
5.10 INTERNATIONAL RESERVE POSITION					
5.11 FOREIGN DEBTS AND CLAIMS					
5.12 OTHERS	741	1,571	1,293	1,819	(7,709)
II. INCURRENCE OF LIABILITIES	11,624	15,752	23,754	26,381	39,977
1. CURRENCY					
2. DEPOSITS	11,705	12,385	23,996	25,096	34,450
3. PUBLIC AUTHORITY SECURITIES	574	2,137	5	1,575	3,607
4. GOVERNMENT NON-BUDGETARY ACCOUNTS					
5. CREDIT AND CAPITAL MARKET INSTRUMENTS	(655)	1,230	(247)	(290)	1,920
5.1 SHORT-TERM LOANS					
5.2 LONG-TERM LOANS					
5.3 COMMERCIAL BILLS	2	(2)	1		2,200
5.4 SHARE CAPITAL					
5.5 DEBENTURES					
5.6 LIFE ASSURANCE AND PENSION FUNDS	95	107	52	23	22
5.7 MORTGAGES					
5.8 CREDITORS					
5.9 HIRE PURCHASE DEBTS					
5.10 INTERNATIONAL RESERVE POSITION					
5.11 FOREIGN DEBTS AND CLAIMS					
5.12 OTHERS	(752)	1,125	(300)	(313)	(302)
III. FINANCIAL SURPLUS OR DEFICIT (I-II)	2,650	2,349	2,679	2,059	6,177
C. SECTOR DISCREPANCY (A6.-B.III.)	(1)	1	0	(1)	0

TABLE 2.11 FINANCE COMPANIES (FC)

	(MILLIONS OF BAHT)				
	1993	1994	1995	1996	1997
A. NON FINANCIAL ACCOUNT					
1. GROSS SAVING	19,522	31,841	32,421	3,766	(55,974)
2. TRANSFER					
3. GROSS CAPITAL FORMATION	(1)	5,665	1,298	3,614	3,089
4. PURCHASE OF LAND (NET)					
5. STATISTICAL DISCREPANCY					
6. TOTAL SURPLUS OR DEFICIT (-) (1+2-3-4-5)	19,523	26,176	31,123	152	(59,063)
B. FINANCIAL ACCOUNT					
I. ACQUISITION OF FINANCIAL ASSETS					
1. CURRENCY	39	1	12	(6)	14
2. DEPOSITS	6,037	1,068	7,412	(3,326)	7,733
3. PUBLIC AUTHORITY SECURITIES	18,299	8,390	13,584	8,807	(27,458)
4. GOVERNMENT NON-BUDGETARY ACCOUNTS					
5. CREDIT AND CAPITAL MARKET INSTRUMENTS	209,888	263,662	319,771	211,594	(169,709)
5.1 SHORT-TERM LOANS	48,301	42,784	109,253	(4,043)	(37,396)
5.2 LONG-TERM LOANS	34,656	59,380	62,176	50,323	8,742
5.3 COMMERCIAL BILLS	87,312	86,935	27,598	105,012	(91,366)
5.4 SHARE CAPITAL	10,845	9,248	28,706	13,523	(7,231)
5.5 DEBENTURES	3,090	18,187	18,535	3,595	(25,630)
5.6 LIFE ASSURANCE AND PENSION FUNDS					
5.7 MORTGAGES	11,091	28,004	38,902	27,778	16,487
5.8 DEBTORS					
5.9 HIRE PURCHASE DEBTS	12,976	18,129	26,638	13,193	(40,810)
5.10 INTERNATIONAL RESERVE POSITION					
5.11 FOREIGN DEBTS AND CLAIMS					
5.12 OTHERS	1,617	995	7,963	2,213	7,495
II. INCURRENCE OF LIABILITIES	214,740	246,945	309,656	216,918	(130,357)
1. CURRENCY					
2. DEPOSITS					
3. PUBLIC AUTHORITY SECURITIES					
4. GOVERNMENT NON-BUDGETARY ACCOUNTS					
5. CREDIT AND CAPITAL MARKET INSTRUMENTS	214,740	246,945	309,656	216,918	(130,357)
5.1 SHORT-TERM LOANS	24,233	(13,107)	11,647	6,674	4,001
5.2 LONG-TERM LOANS	2,849	(11,627)	(81)	30,973	383,013
5.3 COMMERCIAL BILLS	146,085	253,837	216,300	128,815	(582,100)
5.4 SHARE CAPITAL	5,824	10,626	17,332	9,616	10,638
5.5 DEBENTURES	2,604	(1,191)	1,101	23,779	(3,832)
5.6 LIFE ASSURANCE AND PENSION FUNDS					
5.7 MORTGAGES					
5.8 CREDITORS					
5.9 HIRE PURCHASE DEBTS					
5.10 INTERNATIONAL RESERVE POSITION					
5.11 FOREIGN DEBTS AND CLAIMS	30,766	17,521	49,184	16,311	(10,749)
5.12 OTHERS	2,379	(9,114)	14,173	750	68,672
III. FINANCIAL SURPLUS OR DEFICIT (I-II)	19,523	26,176	31,123	151	(59,063)
C. SECTOR DISCREPANCY (A6.-B.III.)	0	0	0	1	0

TABLE 2.12 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO - OPERATIVES (BAAC)

(MILLIONS OF BAHT)

	1993	1994	1995	1996	1997
A. NON FINANCIAL ACCOUNT					
1. GROSS SAVING	956	779	286	1,158	2,266
2. TRANSFER					
3. GROSS CAPITAL FORMATION	465	582	752	806	880
4. PURCHASE OF LAND (NET)	220	151	1,134	159	
5. STATISTICAL DISCREPANCY					
6. TOTAL SURPLUS OR DEFICIT (-) (1+2-3-4-5)	271	46	(1,600)	193	1,386
B. FINANCIAL ACCOUNT					
I. ACQUISITION OF FINANCIAL ASSETS					
1. CURRENCY	58	76	108	328	(13)
2. DEPOSITS	2,375	85	(1,061)	1,276	(2,700)
3. PUBLIC AUTHORITY SECURITIES	(70)			180	
4. GOVERNMENT NON-BUDGETARY ACCOUNTS					
5. CREDIT AND CAPITAL MARKET INSTRUMENTS	26,080	16,429	36,805	49,898	21,987
5.1 SHORT-TERM LOANS					9,708
5.2 LONG-TERM LOANS	15,580	19,010	29,048	39,938	27,572
5.3 COMMERCIAL BILLS	1,210	1,570	910	6,450	(11,160)
5.4 SHARE CAPITAL		10	1	73	35
5.5 DEBENTURES					
5.6 LIFE ASSURANCE AND PENSION FUNDS					
5.7 MORTGAGES					
5.8 DEBTORS	884	(874)	(10)		
5.9 HIRE PURCHASE DEBTS					
5.10 INTERNATIONAL RESERVE POSITION					
5.11 FOREIGN DEBTS AND CLAIMS					
5.12 OTHERS	8,406	(3,287)	6,856	3,437	(4,168)
II. INCURRENCE OF LIABILITIES	28,172	16,544	37,451	51,489	17,888
1. CURRENCY					
2. DEPOSITS	6,477	16,634	21,723	32,603	4,935
3. PUBLIC AUTHORITY SECURITIES	14,000	1,000	5,000	3,000	5,000
4. GOVERNMENT NON-BUDGETARY ACCOUNTS					
5. CREDIT AND CAPITAL MARKET INSTRUMENTS	7,695	(1,090)	10,728	15,886	7,953
5.1 SHORT-TERM LOANS					
5.2 LONG-TERM LOANS	2,171	(2,267)	2,729	3,775	1,453
5.3 COMMERCIAL BILLS	600	(686)	(1,525)	975	(1,625)
5.4 SHARE CAPITAL	1,245	1,416	294	2,452	305
5.5 DEBENTURES					
5.6 LIFE ASSURANCE AND PENSION FUNDS					
5.7 MORTGAGES					
5.8 CREDITORS					
5.9 HIRE PURCHASE DEBTS					
5.10 INTERNATIONAL RESERVE POSITION					
5.11 FOREIGN DEBTS AND CLAIMS	(1,580)	3,164	(257)	2,944	13,139
5.12 OTHERS	5,259	(2,717)	9,487	5,740	(5,319)
III. FINANCIAL SURPLUS OR DEFICIT (I-II)	271	46	(1,599)	193	1,386
C. SECTOR DISCREPANCY (A6.-B.III.)	0	0	(1)	0	0

TABLE 2.13 INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF THAILAND (IFCT)

	(MILLIONS OF BAHT)				
	1993	1994	1995	1996	1997
A. NON FINANCIAL ACCOUNT					
1. GROSS SAVING	1,293	763	2,529	2,140	1,888
2. TRANSFER					
3. GROSS CAPITAL FORMATION	26	31	114	284	82
4. PURCHASE OF LAND (NET)		464		(70)	45
5. STATISTICAL DISCREPANCY					
6. TOTAL SURPLUS OR DEFICIT (-) (1+2-3-4-5)	1,267	268	2,415	1,926	1,761
B. FINANCIAL ACCOUNT					
I. ACQUISITION OF FINANCIAL ASSETS					
1. CURRENCY					
2. DEPOSITS	10	5	43	248	(382)
3. PUBLIC AUTHORITY SECURITIES			(1)		
4. GOVERNMENT NON-BUDGETARY ACCOUNTS					
5. CREDIT AND CAPITAL MARKET INSTRUMENTS	13,610	19,565	27,917	25,706	67,959
5.1 SHORT-TERM LOANS					5,879
5.2 LONG-TERM LOANS	3,794	3,230	8,053	13,314	27,663
5.3 COMMERCIAL BILLS	8,334	16,528	11,438	9,100	19,764
5.4 SHARE CAPITAL	891	1,335	3,801	1,500	893
5.5 DEBENTURES	75	420	877	2,031	576
5.6 LIFE ASSURANCE AND PENSION FUNDS					
5.7 MORTGAGES					
5.8 DEBTORS					
5.9 HIRE PURCHASE DEBTS	(25)	(129)	(142)	(357)	(38)
5.10 INTERNATIONAL RESERVE POSITION					
5.11 FOREIGN DEBTS AND CLAIMS	(18)	(2,300)	1,755	996	10,461
5.12 OTHERS	559	481	2,135	(878)	2,761
II. INCURRENCE OF LIABILITIES					
1. CURRENCY					
2. DEPOSITS					
3. PUBLIC AUTHORITY SECURITIES					
4. GOVERNMENT NON-BUDGETARY ACCOUNTS					
5. CREDIT AND CAPITAL MARKET INSTRUMENTS	12,352	19,307	25,545	24,050	65,780
5.1 SHORT-TERM LOANS	1,614	777	2,922	2,810	3,625
5.2 LONG-TERM LOANS	375	993	1,747	560	(187)
5.3 COMMERCIAL BILLS	2,085	(927)	14,054	9,618	3,268
5.4 SHARE CAPITAL	374	526	(130)	12	(11)
5.5 DEBENTURES	237	4,047	3,431	5,309	1,455
5.6 LIFE ASSURANCE AND PENSION FUNDS	19	25	40	(149)	3
5.7 MORTGAGES					
5.8 CREDITORS					
5.9 HIRE PURCHASE DEBTS					
5.10 INTERNATIONAL RESERVE POSITION					
5.11 FOREIGN DEBTS AND CLAIMS	7,216	12,715	3,633	5,493	57,555
5.12 OTHERS	432	1,151	(152)	397	72
III. FINANCIAL SURPLUS OR DEFICIT (I-II)					
	1,268	263	2,414	1,904	1,797
C. SECTOR DISCREPANCY (A6-B.III.)	(1)	5	1	22	(36)

TABLE 2.14 INSURANCE COMPANIES (IC)

	(MILLIONS OF BAHT)				
	1993	1994	1995	1996	1997
A. NON FINANCIAL ACCOUNT					
1. GROSS SAVING	9,670	8,447	15,863	11,275	324
2. TRANSFER					
3. GROSS CAPITAL FORMATION	1,757	2,002	4,273	1,795	2,679
4. PURCHASE OF LAND (NET)					
5. STATISTICAL DISCREPANCY					
6. TOTAL SURPLUS OR DEFICIT (-) (1+2-3-4-5)	7,913	6,445	11,590	9,480	(2,355)
B. FINANCIAL ACCOUNT					
I. ACQUISITION OF FINANCIAL ASSETS					
1. CURRENCY	(3)		1	19	(18)
2. DEPOSITS	11,665	7,123	21,718	24,392	73,972
3. PUBLIC AUTHORITY SECURITIES	1,332	2,826	(2,066)	(835)	11,377
4. GOVERNMENT NON-BUDGETARY ACCOUNTS					
5. CREDIT AND CAPITAL MARKET INSTRUMENTS	22,713	30,069	44,523	38,427	51,186
5.1 SHORT-TERM LOANS	(400)	(656)	(1,939)	122	(278)
5.2 LONG-TERM LOANS	(433)	1,649	7,247	9,950	7,195
5.3 COMMERCIAL BILLS	8,062	8,250	24,287	14,703	43,803
5.4 SHARE CAPITAL	9,056	11,058	7,750	6,868	(8,812)
5.5 DEBENTURES	1,254	3,591	1,080	979	1,883
5.6 LIFE ASSURANCE AND PENSION FUNDS					
5.7 MORTGAGES	882	(176)	(3,324)	(25)	51
5.8 DEBTORS					
5.9 HIRE PURCHASE DEBTS	(112)	70	(544)	(11)	(38)
5.10 INTERNATIONAL RESERVE POSITION					
5.11 FOREIGN DEBTS AND CLAIMS	827	2,422	2,669	2,891	4,211
5.12 OTHERS	3,577	3,861	7,297	2,950	3,171
II. INCURRENCE OF LIABILITIES	27,794	33,573	52,586	52,523	138,872
1. CURRENCY					
2. DEPOSITS					
3. PUBLIC AUTHORITY SECURITIES					
4. GOVERNMENT NON-BUDGETARY ACCOUNTS					
5. CREDIT AND CAPITAL MARKET INSTRUMENTS	27,794	33,573	52,586	52,523	138,872
5.1 SHORT-TERM LOANS	197	(70)	159	(312)	812
5.2 LONG-TERM LOANS					(50)
5.3 COMMERCIAL BILLS					
5.4 SHARE CAPITAL	453	1,608	2,304	999	10,800
5.5 DEBENTURES					
5.6 LIFE ASSURANCE AND PENSION FUNDS	21,424	22,785	37,410	46,585	121,937
5.7 MORTGAGES					
5.8 CREDITORS					
5.9 HIRE PURCHASE DEBTS					
5.10 INTERNATIONAL RESERVE POSITION					
5.11 FOREIGN DEBTS AND CLAIMS	531	909	1,109	832	746
5.12 OTHERS	5,189	8,341	11,604	4,419	4,627
III. FINANCIAL SURPLUS OR DEFICIT (I-II)	7,913	6,445	11,590	9,480	(2,355)
C. SECTOR DISCREPANCY (A6.-B.III.)	0	0	0	0	0

TABLE 2.15 AGRICULTURAL CO - OPERATIVES (ACOOP)

(MILLIONS OF BAHT)

	1993	1994	1995	1996	1997
A. NON FINANCIAL ACCOUNT					
1. GROSS SAVING	334	829	851	1,044	1,135
2. TRANSFER					
3. GROSS CAPITAL FORMATION	347	360	423	802	722
4. PURCHASE OF LAND (NET)	71	143	206	322	276
5. STATISTICAL DISCREPANCY					
6. TOTAL SURPLUS OR DEFICIT (-) (1+2-3-4-5)	(84)	326	222	(80)	137
B. FINANCIAL ACCOUNT					
I. ACQUISITION OF FINANCIAL ASSETS					
1. CURRENCY					
2. DEPOSITS	580	983	493	532	755
3. PUBLIC AUTHORITY SECURITIES					
4. GOVERNMENT NON-BUDGETARY ACCOUNTS	(112)	(669)	485	(949)	(361)
5. CREDIT AND CAPITAL MARKET INSTRUMENTS	2,222	3,446	2,152	3,659	4,429
5.1 SHORT-TERM LOANS	2,131	2,481	1,709	2,702	3,478
5.2 LONG-TERM LOANS	2	(6)			
5.3 COMMERCIAL BILLS					
5.4 SHARE CAPITAL	9	59	78	44	4
5.5 DEBENTURES					
5.6 LIFE ASSURANCE AND PENSION FUNDS					
5.7 MORTGAGES					
5.8 DEBTORS	105	389	(272)	270	126
5.9 HIRE PURCHASE DEBTS					
5.10 INTERNATIONAL RESERVE POSITION					
5.11 FOREIGN DEBTS AND CLAIMS					
5.12 OTHERS	(25)	523	637	643	821
II. INCURRENCE OF LIABILITIES	2,736	3,453	3,086	3,444	4,918
1. CURRENCY					
2. DEPOSITS	694	1,043	1,406	1,274	891
3. PUBLIC AUTHORITY SECURITIES					
4. GOVERNMENT NON-BUDGETARY ACCOUNTS					
5. CREDIT AND CAPITAL MARKET INSTRUMENTS	2,042	2,410	1,680	2,170	4,027
5.1 SHORT-TERM LOANS	977	(340)	(1,189)	(2,695)	(68)
5.2 LONG-TERM LOANS	(205)	711	1,794	3,732	2,555
5.3 COMMERCIAL BILLS					
5.4 SHARE CAPITAL	746	1,002	756	905	796
5.5 DEBENTURES					
5.6 LIFE ASSURANCE AND PENSION FUNDS					
5.7 MORTGAGES					
5.8 CREDITORS	366	314	(161)	55	83
5.9 HIRE PURCHASE DEBTS					
5.10 INTERNATIONAL RESERVE POSITION					
5.11 FOREIGN DEBTS AND CLAIMS					
5.12 OTHERS	158	723	480	173	661
III. FINANCIAL SURPLUS OR DEFICIT (I-II)	(46)	307	44	(202)	(95)
C. SECTOR DISCREPANCY (A6.-B.III.)	(38)	19	178	122	232

TABLE 2.16 SAVINGS CO - OPERATIVES (SCOOP)

(MILLIONS OF BAHT)

	1993	1994	1995	1996	1997
A. NON FINANCIAL ACCOUNT					
1. GROSS SAVING	2,126	3,063	3,272	4,497	5,200
2. TRANSFER					
3. GROSS CAPITAL FORMATION	86	141	186	177	184
4. PURCHASE OF LAND (NET)	42	63	7	101	44
5. STATISTICAL DISCREPANCY					
6. TOTAL SURPLUS OR DEFICIT (-) (1+2-3-4-5)	1,998	2,859	3,079	4,219	4,972
B. FINANCIAL ACCOUNT					
I. ACQUISITION OF FINANCIAL ASSETS					
1. CURRENCY					
2. DEPOSITS	976	1,497	(214)	853	1,838
3. PUBLIC AUTHORITY SECURITIES					
4. GOVERNMENT NON-BUDGETARY ACCOUNTS					
5. CREDIT AND CAPITAL MARKET INSTRUMENTS	21,614	29,442	27,123	40,850	37,537
5.1 SHORT-TERM LOANS	292	(63)	379	158	242
5.2 LONG-TERM LOANS	20,732	22,654	29,837	33,514	32,886
5.3 COMMERCIAL BILLS	346	6,356	(3,848)	3,262	7,293
5.4 SHARE CAPITAL					
5.5 DEBENTURES					
5.6 LIFE ASSURANCE AND PENSION FUNDS					
5.7 MORTGAGES					
5.8 DEBTORS	1				
5.9 HIRE PURCHASE DEBTS					
5.10 INTERNATIONAL RESERVE POSITION					
5.11 FOREIGN DEBTS AND CLAIMS					
5.12 OTHERS	243	495	755	3,916	(2,884)
II. INCURRENCE OF LIABILITIES	20,754	28,274	23,830	37,149	34,594
1. CURRENCY					
2. DEPOSITS	9,544	13,250	10,896	11,597	20,229
3. PUBLIC AUTHORITY SECURITIES					
4. GOVERNMENT NON-BUDGETARY ACCOUNTS					
5. CREDIT AND CAPITAL MARKET INSTRUMENTS	11,210	15,024	12,934	25,552	14,365
5.1 SHORT-TERM LOANS	1,824	850	(3,306)	4,426	(203)
5.2 LONG-TERM LOANS	1,713	2,307	1,283	2,069	(4,014)
5.3 COMMERCIAL BILLS					
5.4 SHARE CAPITAL	8,165	11,318	12,204	16,292	15,922
5.5 DEBENTURES					
5.6 LIFE ASSURANCE AND PENSION FUNDS					
5.7 MORTGAGES					
5.8 CREDITORS	(998)	(20)	2,503	1,755	1,465
5.9 HIRE PURCHASE DEBTS					
5.10 INTERNATIONAL RESERVE POSITION					
5.11 FOREIGN DEBTS AND CLAIMS					
5.12 OTHERS	506	569	250	1,010	1,195
III. FINANCIAL SURPLUS OR DEFICIT (I-II)	1,836	2,665	3,079	4,554	4,781
C. SECTOR DISCREPANCY (A6-B.III.)	162	194	0	(335)	191

TABLE 2.17 GOVERNMENT HOUSING BANK (GHB)

	(MILLIONS OF BAHT)				
	1993	1994	1995	1996	1997
A. NON FINANCIAL ACCOUNT					
1. GROSS SAVING	1,070	1,992	2,152	3,479	6,188
2. TRANSFER					
3. GROSS CAPITAL FORMATION	202	524	662	345	671
4. PURCHASE OF LAND (NET)	72	40	45	149	
5. STATISTICAL DISCREPANCY					
6. TOTAL SURPLUS OR DEFICIT (-) (1+2-3-4-5)	796	1,428	1,445	2,985	5,517
B. FINANCIAL ACCOUNT					
I. ACQUISITION OF FINANCIAL ASSETS	21,591	32,719	41,423	56,846	85,330
1. CURRENCY	44	69	30	216	(41)
2. DEPOSITS	1,111	3,420	(1,461)	(416)	1,354
3. PUBLIC AUTHORITY SECURITIES		20	280	200	
4. GOVERNMENT NON-BUDGETARY ACCOUNTS					
5. CREDIT AND CAPITAL MARKET INSTRUMENTS	20,436	29,210	42,574	56,846	84,017
5.1 SHORT-TERM LOANS	(673)	(201)	241	(84)	1,084
5.2 LONG-TERM LOANS					
5.3 COMMERCIAL BILLS	980	(239)	(884)	(1,262)	(2,655)
5.4 SHARE CAPITAL					
5.5 DEBENTURES					
5.6 LIFE ASSURANCE AND PENSION FUNDS					
5.7 MORTGAGES	19,654	28,402	40,767	54,930	79,545
5.8 DEBTORS					
5.9 HIRE PURCHASE DEBTS					
5.10 INTERNATIONAL RESERVE POSITION					
5.11 FOREIGN DEBTS AND CLAIMS					
5.12 OTHERS	475	1,248	2,450	3,262	6,043
II. INCURRENCE OF LIABILITIES	20,801	31,298	40,010	53,887	79,811
1. CURRENCY					
2. DEPOSITS	8,124	13,112	11,840	30,495	55,122
3. PUBLIC AUTHORITY SECURITIES	6,000	16,130	17,930	16,000	4,230
4. GOVERNMENT NON-BUDGETARY ACCOUNTS					
5. CREDIT AND CAPITAL MARKET INSTRUMENTS	6,677	2,056	10,240	7,392	20,459
5.1 SHORT-TERM LOANS					
5.2 LONG-TERM LOANS	3,200			3,000	
5.3 COMMERCIAL BILLS	2,504	689	3,824	(2,163)	13,077
5.4 SHARE CAPITAL	470	560	60	1,060	38
5.5 DEBENTURES					
5.6 LIFE ASSURANCE AND PENSION FUNDS					
5.7 MORTGAGES					
5.8 CREDITORS					
5.9 HIRE PURCHASE DEBTS					
5.10 INTERNATIONAL RESERVE POSITION					
5.11 FOREIGN DEBTS AND CLAIMS	(141)	849	5,202	5,147	5,856
5.12 OTHERS	644	(42)	1,154	348	1,488
III. FINANCIAL SURPLUS OR DEFICIT (I-II)	790	1,421	1,413	2,959	5,519
C. SECTOR DISCREPANCY (A6.-B.III.)	6	7	32	26	(2)

TABLE 2.18 CREDIT FONCIER COMPANIES (CF)

	(MILLIONS OF BAHT)				
	1993	1994	1995	1996	1997
A. NON FINANCIAL ACCOUNT					
1. GROSS SAVING	13	79	(2)	(82)	(129)
2. TRANSFER					
3. GROSS CAPITAL FORMATION	(170)	159	90	13	50
4. PURCHASE OF LAND (NET)					
5. STATISTICAL DISCREPANCY					
6. TOTAL SURPLUS OR DEFICIT (-) (1+2-3-4-5)	183	(80)	(92)	(95)	(179)
B. FINANCIAL ACCOUNT					
I. ACQUISITION OF FINANCIAL ASSETS					
1. CURRENCY					
2. DEPOSITS	170	(175)	102	230	(305)
3. PUBLIC AUTHORITY SECURITIES	56	(25)	19	17	(28)
4. GOVERNMENT NON-BUDGETARY ACCOUNTS					
5. CREDIT AND CAPITAL MARKET INSTRUMENTS	1,152	(263)	665	324	(306)
5.1 SHORT-TERM LOANS	120	158	15	(48)	(295)
5.2 LONG-TERM LOANS					
5.3 COMMERCIAL BILLS	(14)	(4)			194
5.4 SHARE CAPITAL	(15)	15	27	25	(25)
5.5 DEBENTURES		14	(3)	6	13
5.6 LIFE ASSURANCE AND PENSION FUNDS					
5.7 MORTGAGES	924	(324)	594	196	(300)
5.8 DEBTORS					
5.9 HIRE PURCHASE DEBTS					
5.10 INTERNATIONAL RESERVE POSITION					
5.11 FOREIGN DEBTS AND CLAIMS					
5.12 OTHERS	137	(122)	32	145	107
II. INCURRENCE OF LIABILITIES	1,195	(383)	878	666	(460)
1. CURRENCY					
2. DEPOSITS					
3. PUBLIC AUTHORITY SECURITIES					
4. GOVERNMENT NON-BUDGETARY ACCOUNTS					
5. CREDIT AND CAPITAL MARKET INSTRUMENTS	1,195	(383)	878	666	(460)
5.1 SHORT-TERM LOANS	(288)	(234)		(79)	145
5.2 LONG-TERM LOANS	193	575	330	262	179
5.3 COMMERCIAL BILLS	1,256	(842)	278	547	(1,050)
5.4 SHARE CAPITAL	110	69	248	(80)	160
5.5 DEBENTURES					
5.6 LIFE ASSURANCE AND PENSION FUNDS					
5.7 MORTGAGES					
5.8 CREDITORS					
5.9 HIRE PURCHASE DEBTS					
5.10 INTERNATIONAL RESERVE POSITION					
5.11 FOREIGN DEBTS AND CLAIMS	(14)	39	(50)		
5.12 OTHERS	(62)	10	72	16	106
III. FINANCIAL SURPLUS OR DEFICIT (I-II)	183	(80)	(92)	(95)	(179)
C. SECTOR DISCREPANCY (A6-B.III.)	0	0	0	0	0

TABLE 2.19 SMALL INDUSTRY FINANCE CORPORATION (SIFC)

(MILLIONS OF BAHT)

	1993	1994	1995	1996	1997
A. NON FINANCIAL ACCOUNT					
1. GROSS SAVING	42	53	55	47	64
2. TRANSFER					
3. GROSS CAPITAL FORMATION	5	3	4	13	3
4. PURCHASE OF LAND (NET)					
5. STATISTICAL DISCREPANCY					
6. TOTAL SURPLUS OR DEFICIT (-) (1+2-3-4-5)	37	50	51	34	61
B. FINANCIAL ACCOUNT					
I. ACQUISITION OF FINANCIAL ASSETS					
1. CURRENCY					
2. DEPOSITS	(22)	(53)	(48)	9	312
3. PUBLIC AUTHORITY SECURITIES					
4. GOVERNMENT NON-BUDGETARY ACCOUNTS					
5. CREDIT AND CAPITAL MARKET INSTRUMENTS	61	105	975	255	(445)
5.1 SHORT-TERM LOANS					
5.2 LONG-TERM LOANS	71	249	167	122	460
5.3 COMMERCIAL BILLS	(14)	(160)	785	121	(919)
5.4 SHARE CAPITAL		14			
5.5 DEBENTURES					
5.6 LIFE ASSURANCE AND PENSION FUNDS					
5.7 MORTGAGES					
5.8 DEBTORS					
5.9 HIRE PURCHASE DEBTS					
5.10 INTERNATIONAL RESERVE POSITION					
5.11 FOREIGN DEBTS AND CLAIMS					
5.12 OTHERS	4	2	23	12	14
II. INCURRENCE OF LIABILITIES	2	2	877	230	(194)
1. CURRENCY					
2. DEPOSITS					
3. PUBLIC AUTHORITY SECURITIES					
4. GOVERNMENT NON-BUDGETARY ACCOUNTS					
5. CREDIT AND CAPITAL MARKET INSTRUMENTS	2	2	877	230	(194)
5.1 SHORT-TERM LOANS					
5.2 LONG-TERM LOANS			600		(197)
5.3 COMMERCIAL BILLS					
5.4 SHARE CAPITAL					
5.5 DEBENTURES					
5.6 LIFE ASSURANCE AND PENSION FUNDS					
5.7 MORTGAGES					
5.8 CREDITORS					
5.9 HIRE PURCHASE DEBTS					
5.10 INTERNATIONAL RESERVE POSITION					
5.11 FOREIGN DEBTS AND CLAIMS			270	230	
5.12 OTHERS	2	2	7		3
III. FINANCIAL SURPLUS OR DEFICIT (I-II)	37	50	50	34	61
C. SECTOR DISCREPANCY (A6-B.III.)	0	0	1	0	0

TABLE 2.20 SECURITIES EXCHANGE OF THAILAND (SET)

(MILLIONS OF BAHT)

	1993	1994	1995	1996	1997
A. NON FINANCIAL ACCOUNT					
1. GROSS SAVING	617	1,623	2,045	1,218	877
2. TRANSFER					
3. GROSS CAPITAL FORMATION	78	29	158	144	268
4. PURCHASE OF LAND (NET)		99			
5. STATISTICAL DISCREPANCY					
6. TOTAL SURPLUS OR DEFICIT (-) (1+2-3-4-5)	539	1,495	1,887	1,074	609
B. FINANCIAL ACCOUNT					
I. ACQUISITION OF FINANCIAL ASSETS					
1. CURRENCY					
2. DEPOSITS	(23)	72	(5)	12	3,758
3. PUBLIC AUTHORITY SECURITIES					
4. GOVERNMENT NON-BUDGETARY ACCOUNTS					
5. CREDIT AND CAPITAL MARKET INSTRUMENTS	467	1,495	1,721	1,194	(3,115)
5.1 SHORT-TERM LOANS		1	(1)	5	(2)
5.2 LONG-TERM LOANS				2,590	(2,390)
5.3 COMMERCIAL BILLS	427	1,299	387	(466)	(638)
5.4 SHARE CAPITAL	2	202	(1)	77	(37)
5.5 DEBENTURES					
5.6 LIFE ASSURANCE AND PENSION FUNDS					
5.7 MORTGAGES					
5.8 DEBTORS					
5.9 HIRE PURCHASE DEBTS					
5.10 INTERNATIONAL RESERVE POSITION					
5.11 FOREIGN DEBTS AND CLAIMS					
5.12 OTHERS	38	(7)	1,336	(1,012)	(48)
II. INCURRENCE OF LIABILITIES	(95)	71	(171)	132	34
1. CURRENCY					
2. DEPOSITS					
3. PUBLIC AUTHORITY SECURITIES					
4. GOVERNMENT NON-BUDGETARY ACCOUNTS					
5. CREDIT AND CAPITAL MARKET INSTRUMENTS	(95)	71	(171)	132	34
5.1 SHORT-TERM LOANS					
5.2 LONG-TERM LOANS	(100)				
5.3 COMMERCIAL BILLS					
5.4 SHARE CAPITAL					
5.5 DEBENTURES					
5.6 LIFE ASSURANCE AND PENSION FUNDS	1		(5)		
5.7 MORTGAGES					
5.8 CREDITORS					
5.9 HIRE PURCHASE DEBTS					
5.10 INTERNATIONAL RESERVE POSITION					
5.11 FOREIGN DEBTS AND CLAIMS					
5.12 OTHERS	4	71	(166)	132	34
III. FINANCIAL SURPLUS OR DEFICIT (I-II)	539	1,496	1,887	1,074	609
C. SECTOR DISCREPANCY (A6-B.III.)	0	(1)	0	0	0

TABLE 2.21 PAWNSHOP (PS)

(MILLIONS OF BAHT)

	1993	1994	1995	1996E	1997E
A. NON FINANCIAL ACCOUNT					
1. GROSS SAVING	301	34	55	263	96
2. TRANSFER					
3. GROSS CAPITAL FORMATION	62	280	(105)	174	(83)
4. PURCHASE OF LAND (NET)					
5. STATISTICAL DISCREPANCY					
6. TOTAL SURPLUS OR DEFICIT (-) (1+2-3-4-5)	239	(246)	160	89	179
B. FINANCIAL ACCOUNT					
I. ACQUISITION OF FINANCIAL ASSETS					
1. CURRENCY					
2. DEPOSITS	59	98	39	8	243
3. PUBLIC AUTHORITY SECURITIES					
4. GOVERNMENT NON-BUDGETARY ACCOUNTS					
5. CREDIT AND CAPITAL MARKET INSTRUMENTS	117	1,798	1,545	1,506	39
5.1 SHORT-TERM LOANS					
5.2 LONG-TERM LOANS					
5.3 COMMERCIAL BILLS					92
5.4 SHARE CAPITAL					
5.5 DEBENTURES					
5.6 LIFE ASSURANCE AND PENSION FUNDS					
5.7 MORTGAGES					
5.8 DEBTORS					
5.9 HIRE PURCHASE DEBTS					
5.10 INTERNATIONAL RESERVE POSITION					
5.11 FOREIGN DEBTS AND CLAIMS					
5.12 OTHERS	117	1,798	1,545	1,506	(53)
II. INCURRENCE OF LIABILITIES	(63)	2,142	1,424	1,425	103
1. CURRENCY					
2. DEPOSITS					
3. PUBLIC AUTHORITY SECURITIES					
4. GOVERNMENT NON-BUDGETARY ACCOUNTS					
5. CREDIT AND CAPITAL MARKET INSTRUMENTS	(63)	2,142	1,424	1,425	103
5.1 SHORT-TERM LOANS					
5.2 LONG-TERM LOANS					200
5.3 COMMERCIAL BILLS	(69)	1,515	(422)	1,001	1,864
5.4 SHARE CAPITAL	121	759	(329)	689	(429)
5.5 DEBENTURES					
5.6 LIFE ASSURANCE AND PENSION FUNDS					
5.7 MORTGAGES					
5.8 CREDITORS					
5.9 HIRE PURCHASE DEBTS					
5.10 INTERNATIONAL RESERVE POSITION					
5.11 FOREIGN DEBTS AND CLAIMS					
5.12 OTHERS	(115)	(132)	2,175	(265)	(1,532)
III. FINANCIAL SURPLUS OR DEFICIT (I-II)	239	(246)	160	89	179
C. SECTOR DISCREPANCY (A6.-B.III.)	0	0	0	0	0

TABLE 2.22 EXPORT - IMPORT BANK OF THAILAND (EXIM)

(MILLIONS OF BAHT)

	1993	1994	1995	1996	1997
A. NON FINANCIAL ACCOUNT					
1. GROSS SAVING	21	216	517	626	824
2. TRANSFER					
3. GROSS CAPITAL FORMATION	20	50	26	11	708
4. PURCHASE OF LAND (NET)					381
5. STATISTICAL DISCREPANCY					
6. TOTAL SURPLUS OR DEFICIT (-) (1+2-3-4-5)	1	166	491	615	(265)
B. FINANCIAL ACCOUNT					
I. ACQUISITION OF FINANCIAL ASSETS					
1. CURRENCY					
2. DEPOSITS	1,826	(1,167)	437	502	(1,415)
3. PUBLIC AUTHORITY SECURITIES		100			
4. GOVERNMENT NON-BUDGETARY ACCOUNTS					
5. CREDIT AND CAPITAL MARKET INSTRUMENTS	27	15,524	11,388	5,865	26,700
5.1 SHORT-TERM LOANS		15,196	9,280	3,862	18,043
5.2 LONG-TERM LOANS		6	440	1,416	3,577
5.3 COMMERCIAL BILLS		26	1,346	(213)	1,622
5.4 SHARE CAPITAL					
5.5 DEBENTURES					
5.6 LIFE ASSURANCE AND PENSION FUNDS					
5.7 MORTGAGES					
5.8 DEBTORS					
5.9 HIRE PURCHASE DEBTS					
5.10 INTERNATIONAL RESERVE POSITION					
5.11 FOREIGN DEBTS AND CLAIMS		282	275	575	3,228
5.12 OTHERS	27	14	47	225	230
II. INCURRENCE OF LIABILITIES	1,852	14,291	11,335	5,752	25,550
1. CURRENCY					
2. DEPOSITS		27	24	83	249
3. PUBLIC AUTHORITY SECURITIES					
4. GOVERNMENT NON-BUDGETARY ACCOUNTS					
5. CREDIT AND CAPITAL MARKET INSTRUMENTS	1,852	14,264	11,311	5,669	25,301
5.1 SHORT-TERM LOANS		14,002	7,076	1,234	462
5.2 LONG-TERM LOANS					(849)
5.3 COMMERCIAL BILLS					
5.4 SHARE CAPITAL	1,844		657		
5.5 DEBENTURES					
5.6 LIFE ASSURANCE AND PENSION FUNDS					
5.7 MORTGAGES					
5.8 CREDITORS					
5.9 HIRE PURCHASE DEBTS					
5.10 INTERNATIONAL RESERVE POSITION					
5.11 FOREIGN DEBTS AND CLAIMS		250	3,482	4,287	25,229
5.12 OTHERS	8	12	96	148	459
III. FINANCIAL SURPLUS OR DEFICIT (I-II)	1	166	490	615	(265)
C. SECTOR DISCREPANCY (A6-B.III.)	0	0	1	0	0

TABLE 2.23 SPECIAL PURPOSE FINANCIAL INSTITUTION (SFI)

(MILLIONS OF BAHT)

	1993	1994	1995	1996	1997
A. NON FINANCIAL ACCOUNT					
1. GROSS SAVING					(464)
2. TRANSFER					
3. GROSS CAPITAL FORMATION					
4. PURCHASE OF LAND (NET)					
5. STATISTICAL DISCREPANCY					
6. TOTAL SURPLUS OR DEFICIT (-) (1+2-3-4-5)					(464)
B. FINANCIAL ACCOUNT					
I. ACQUISITION OF FINANCIAL ASSETS					571
1. CURRENCY					
2. DEPOSITS					6
3. PUBLIC AUTHORITY SECURITIES					
4. GOVERNMENT NON-BUDGETARY ACCOUNTS					
5. CREDIT AND CAPITAL MARKET INSTRUMENTS					565
5.1 SHORT-TERM LOANS					
5.2 LONG-TERM LOANS					351
5.3 COMMERCIAL BILLS					214
5.4 SHARE CAPITAL					
5.5 DEBENTURES					
5.6 LIFE ASSURANCE AND PENSION FUNDS					
5.7 MORTGAGES					
5.8 DEBTORS					
5.9 HIRE PURCHASE DEBTS					
5.10 INTERNATIONAL RESERVE POSITION					
5.11 FOREIGN DEBTS AND CLAIMS					
5.12 OTHERS					
II. INCURRENCE OF LIABILITIES					1,036
1. CURRENCY					
2. DEPOSITS					
3. PUBLIC AUTHORITY SECURITIES					1,000
4. GOVERNMENT NON-BUDGETARY ACCOUNTS					
5. CREDIT AND CAPITAL MARKET INSTRUMENTS					36
5.1 SHORT-TERM LOANS					
5.2 LONG-TERM LOANS					
5.3 COMMERCIAL BILLS					
5.4 SHARE CAPITAL					36
5.5 DEBENTURES					
5.6 LIFE ASSURANCE AND PENSION FUNDS					
5.7 MORTGAGES					
5.8 CREDITORS					
5.9 HIRE PURCHASE DEBTS					
5.10 INTERNATIONAL RESERVE POSITION					
5.11 FOREIGN DEBTS AND CLAIMS					
5.12 OTHERS					
III. FINANCIAL SURPLUS OR DEFICIT (I-II)					(465)
C. SECTOR DISCREPANCY (A6-B.III.)					1

TABLE 2.7 FINANCIAL SECTORS

(MILLIONS OF BAHT)

	1993	1994	1995	1996	1997
A. NON FINANCIAL ACCOUNT					
1. GROSS SAVING	87,838	148,022	185,418	143,637	(27,057)
2. TRANSFER					
3. GROSS CAPITAL FORMATION	32,150	30,949	35,447	32,509	33,273
4. PURCHASE OF LAND (NET)	455	1,036	1,444	754	3,620
5. STATISTICAL DISCREPANCY	(11,100)	(21,662)	(14,345)	(18,461)	(522,443)
6. TOTAL SURPLUS OR DEFICIT (-) (1+2-3-4-5)	66,333	137,699	162,872	128,835	458,493
B. FINANCIAL ACCOUNT					
I. ACQUISITION OF FINANCIAL ASSETS					
1. CURRENCY	4,770	7,154	4,981	20,782	(7,379)
2. DEPOSITS	28,231	40,492	70,950	41,258	266,461
3. PUBLIC AUTHORITY SECURITIES	8,617	(3,350)	36,615	45,279	6,578
4. GOVERNMENT NON-BUDGETARY ACCOUNTS	(112)	(669)	485	(949)	(361)
5. CREDIT AND CAPITAL MARKET INSTRUMENTS	1,043,713	1,277,192	1,591,884	1,178,121	1,522,498
5.1 SHORT-TERM LOANS	118,939	210,885	288,893	152,066	508,332
5.2 LONG-TERM LOANS	358,938	470,402	549,591	460,559	784,882
5.3 COMMERCIAL BILLS	188,218	213,999	206,947	227,005	219,202
5.4 SHARE CAPITAL	25,267	24,872	46,454	45,026	(13,274)
5.5 DEBENTURES	18,766	51,333	47,367	18,866	(19,780)
5.6 LIFE ASSURANCE AND PENSION FUNDS					
5.7 MORTGAGES	93,016	135,940	141,583	145,165	118,325
5.8 DEBTORS	990	(485)	(282)	270	126
5.9 HIRE PURCHASE DEBTS	12,839	18,070	25,952	12,825	(40,886)
5.10 INTERNATIONAL RESERVE POSITION	98,791	104,827	179,530	54,608	(299,210)
5.11 FOREIGN DEBTS AND CLAIMS	112,171	25,987	73,975	58,612	112,740
5.12 OTHERS	15,778	21,362	31,874	3,119	152,041
II. INCURRENCE OF LIABILITIES	1,019,014	1,183,343	1,542,255	1,155,489	1,329,690
1. CURRENCY	31,044	41,041	45,659	36,278	28,121
2. DEPOSITS	435,702	429,596	685,366	563,454	880,054
3. PUBLIC AUTHORITY SECURITIES	20,574	19,267	32,435	49,753	19,699
4. GOVERNMENT NON-BUDGETARY ACCOUNTS					
5. CREDIT AND CAPITAL MARKET INSTRUMENTS	531,694	693,439	778,795	506,004	401,816
5.1 SHORT-TERM LOANS	22,711	18,110	27,972	26,534	431,612
5.2 LONG-TERM LOANS	10,793	(9,819)	8,997	44,448	383,609
5.3 COMMERCIAL BILLS	146,057	245,799	239,223	141,789	(556,972)
5.4 SHARE CAPITAL	34,359	31,703	50,421	71,975	57,774
5.5 DEBENTURES	2,841	2,856	4,532	29,088	(2,475)
5.6 LIFE ASSURANCE AND PENSION FUNDS	22,160	23,250	38,056	46,908	122,383
5.7 MORTGAGES					
5.8 CREDITORS	(632)	294	2,342	1,810	1,548
5.9 HIRE PURCHASE DEBTS					
5.10 INTERNATIONAL RESERVE POSITION					
5.11 FOREIGN DEBTS AND CLAIMS	239,173	410,885	411,522	216,165	(123,152)
5.12 OTHERS	54,232	(29,639)	(4,270)	(72,713)	87,489
III. FINANCIAL SURPLUS OR DEFICIT (I-II)	66,205	137,476	162,660	129,002	458,107
C. SECTOR DISCREPANCY (A6-B.III.)	128	223	212	(167)	386

TABLE 2.8 BANK OF THAILAND (BOT)

(MILLIONS OF BAHT)

	1993	1994	1995	1996	1997
A. NON FINANCIAL ACCOUNT					
1. GROSS SAVING	5,820	5,685	5,804	8,801	(81,921)
2. TRANSFER					
3. GROSS CAPITAL FORMATION	903	794	6,578	900	706
4. PURCHASE OF LAND (NET)					
5. STATISTICAL DISCREPANCY	(11,100)	(21,662)	(14,345)	(18,461)	(291,902)
6. TOTAL SURPLUS OR DEFICIT (-) (1+2-3-4-5)	16,017	26,553	13,571	26,362	209,275
B. FINANCIAL ACCOUNT					
I. ACQUISITION OF FINANCIAL ASSETS	76,092	91,447	189,335	119,754	476,696
1. CURRENCY	8	1	(2)	(1)	(2)
2. DEPOSITS	(523)	2,445	(522)	9,399	196,636
3. PUBLIC AUTHORITY SECURITIES	(10,919)	(19,298)	17,407	8,690	54,578
4. GOVERNMENT NON-BUDGETARY ACCOUNTS					
5. CREDIT AND CAPITAL MARKET INSTRUMENTS	87,526	108,299	172,452	101,666	225,484
5.1 SHORT-TERM LOANS	(7,589)	16,141	8,037	4,494	62,081
5.2 LONG-TERM LOANS	2,418	(12,095)	(2,267)	22,471	361,169
5.3 COMMERCIAL BILLS	(7,851)	(5,572)	1,565	1,605	2,279
5.4 SHARE CAPITAL	2,141	429	1,650	22,816	(2,754)
5.5 DEBENTURES					
5.6 LIFE ASSURANCE AND PENSION FUNDS					
5.7 MORTGAGES					
5.8 DEBTORS					
5.9 HIRE PURCHASE DEBTS					
5.10 INTERNATIONAL RESERVE POSITION	98,791	104,827	179,530	54,608	(299,210)
5.11 FOREIGN DEBTS AND CLAIMS					
5.12 OTHERS	(384)	4,569	(16,063)	(4,328)	101,919
II. INCURRENCE OF LIABILITIES	60,075	64,892	175,764	93,392	267,420
1. CURRENCY	31,044	41,041	45,659	36,278	28,121
2. DEPOSITS	19,599	20,796	119,683	23,584	(66,495)
3. PUBLIC AUTHORITY SECURITIES			9,500	29,178	5,862
4. GOVERNMENT NON-BUDGETARY ACCOUNTS					
5. CREDIT AND CAPITAL MARKET INSTRUMENTS	9,432	3,055	922	4,352	299,932
5.1 SHORT-TERM LOANS				6,000	352,654
5.2 LONG-TERM LOANS					
5.3 COMMERCIAL BILLS					214
5.4 SHARE CAPITAL					
5.5 DEBENTURES					
5.6 LIFE ASSURANCE AND PENSION FUNDS					
5.7 MORTGAGES					
5.8 CREDITORS					
5.9 HIRE PURCHASE DEBTS					
5.10 INTERNATIONAL RESERVE POSITION					
5.11 FOREIGN DEBTS AND CLAIMS					(56,742)
5.12 OTHERS	9,432	3,055	922	(1,648)	3,806
III. FINANCIAL SURPLUS OR DEFICIT (I-II)	16,017	26,555	13,571	26,362	209,276
C. SECTOR DISCREPANCY (A6.-B.III.)	0	(2)	0	0	(1)

TABLE 2.9 COMMERCIAL BANKS (CB)

(MILLIONS OF BAHT)

	1993	1994	1995	1996	1997
A. NON FINANCIAL ACCOUNT					
1. GROSS SAVING	42,882	89,717	116,478	102,646	85,684
2. TRANSFER					
3. GROSS CAPITAL FORMATION	27,898	19,854	20,627	22,823	22,637
4. PURCHASE OF LAND (NET)					2,844
5. STATISTICAL DISCREPANCY					(230,541)
6. TOTAL SURPLUS OR DEFICIT (-) (1+2-3-4-5)	14,984	69,863	95,851	79,823	290,744
B. FINANCIAL ACCOUNT					
I. ACQUISITION OF FINANCIAL ASSETS					
1. CURRENCY	4,407	6,995	4,620	20,275	(7,511)
2. DEPOSITS	475	2,671	21,395	2,636	5,195
3. PUBLIC AUTHORITY SECURITIES	3,337	16,226	16,073	23,741	(19,755)
4. GOVERNMENT NON-BUDGETARY ACCOUNTS					
5. CREDIT AND CAPITAL MARKET INSTRUMENTS	623,840	751,153	889,993	621,224	1,097,533
5.1 SHORT-TERM LOANS	73,560	129,386	159,083	135,268	379,190
5.2 LONG-TERM LOANS	272,605	381,180	410,991	279,978	293,424
5.3 COMMERCIAL BILLS	91,506	97,570	142,170	90,387	260,882
5.4 SHARE CAPITAL	(176)	134	(73)	(28)	(34)
5.5 DEBENTURES	14,272	28,045	28,334	9,974	2,347
5.6 LIFE ASSURANCE AND PENSION FUNDS					
5.7 MORTGAGES	60,465	80,034	64,644	62,286	22,542
5.8 DEBTORS					
5.9 HIRE PURCHASE DEBTS					
5.10 INTERNATIONAL RESERVE POSITION					
5.11 FOREIGN DEBTS AND CLAIMS	111,362	25,583	69,276	54,150	94,840
5.12 OTHERS	246	9,221	15,568	(10,791)	44,342
II. INCURRENCE OF LIABILITIES	617,075	707,182	836,230	588,051	784,718
1. CURRENCY					
2. DEPOSITS	379,559	352,349	495,798	438,722	830,673
3. PUBLIC AUTHORITY SECURITIES					
4. GOVERNMENT NON-BUDGETARY ACCOUNTS					
5. CREDIT AND CAPITAL MARKET INSTRUMENTS	237,516	354,833	340,432	149,329	(45,955)
5.1 SHORT-TERM LOANS	(5,846)	16,232	10,663	8,476	70,184
5.2 LONG-TERM LOANS	597	(511)	595	77	1,506
5.3 COMMERCIAL BILLS	(6,406)	(7,785)	6,713	2,996	7,180
5.4 SHARE CAPITAL	15,007	3,819	17,025	40,030	19,519
5.5 DEBENTURES					(98)
5.6 LIFE ASSURANCE AND PENSION FUNDS	621	333	559	449	421
5.7 MORTGAGES					
5.8 CREDITORS					
5.9 HIRE PURCHASE DEBTS					
5.10 INTERNATIONAL RESERVE POSITION					
5.11 FOREIGN DEBTS AND CLAIMS	202,395	375,438	348,949	180,921	(158,186)
5.12 OTHERS	31,148	(32,693)	(44,072)	(83,620)	13,519
III. FINANCIAL SURPLUS OR DEFICIT (I-II)	14,984	69,863	95,851	79,825	290,744
C. SECTOR DISCREPANCY (A6.-B.III.)	0	0	0	(2)	0

TABLE 3.1 FLOW-OF-FUNDS ACCOUNTS OF THAILAND (CONTROL TOTAL)

	(MILLIONS OF BAHT)				
	1993	1994	1995	1996	1997
A. NON FINANCIAL ACCOUNT					
1. GROSS SAVING	1,240,707	1,496,152	1,824,872	1,919,915	1,540,395
2. TRANSFER					
3. GROSS CAPITAL FORMATION	1,266,221	1,460,240	1,733,730	1,921,695	1,568,983
4. PURCHASE OF LAND (NET)					
5. STATISTICAL DISCREPANCY	(25,514)	35,912	91,142	(1,780)	(28,588)
6. TOTAL SURPLUS OR DEFICIT (-) (1+2-3-4-5)	0	0	0	0	0
B. FINANCIAL ACCOUNT					
1.CURRENCY	27,763	35,917	42,471	17,491	36,438
2.DEPOSITS	406,446	387,223	614,022	528,383	606,980
3.PUBLIC AUTHORITY SECURITIES	(14,267)	(10,259)	(4,888)	(4,934)	8,698
4.GOVERNMENT NON-BUDGETARY ACCOUNTS	5,847	(3,753)	(8,718)	9,185	12,855
5.CREDIT AND CAPITAL MARKET INSTRUMENTS	3,676,153	4,282,097	4,721,316	4,402,346	3,903,113
5.1 SHORT-TERM LOANS	147,921	156,371	263,140	139,716	79,490
5.2 LONG-TERM LOANS	358,652	502,410	544,181	424,742	421,273
5.3 COMMERCIAL BILLS	297,201	381,487	323,596	350,534	(508,480)
5.4 SHARE CAPITAL	117,623	195,541	231,257	213,084	136,143
5.5 DEBENTURES	21,033	47,426	44,901	36,513	(5,936)
5.6 LIFE ASSURANCE AND PENSION FUNDS	22,905	23,720	37,489	44,867	122,697
5.7 MORTGAGES	93,016	135,940	141,583	145,165	118,325
5.8 DEBTORS	6,950	8,920	11,428	19,040	27,633
5.9 HIRE PURCHASE DEBTS	64,762	82,556	104,942	113,951	76,103
5.10 INTERNATIONAL RESERVE POSITION	98,791	104,827	179,530	54,608	(299,210)
5.11 FOREIGN DEBTS AND CLAIMS	2,398,123	2,612,605	2,759,931	2,911,448	3,623,729
5.12 OTHERS	49,176	30,294	79,338	(51,322)	111,346

TABLE 3.2 TOTAL FUNDS RAISED BY NON-FINANCIAL SECTORS

	(MILLIONS OF BAHT)				
	1993	1994	1995	1996	1997
TOTAL FUNDS RAISED (EXC.SHARE CAPITAL)	3,077,321	3,482,973	3,852,541	3,840,667	4,443,263
PRIVATE SECTOR	1,832,026	2,097,923	2,407,614	2,441,299	2,530,254
HOUSEHOLD	363,040	454,171	469,618	418,233	277,876
- SHORT-TERM LOANS	97,966	111,083	90,738	72,098	17,234
- LONG-TERM LOANS	87,856	113,164	123,082	112,597	162,091
- COMMERCIAL BILLS	12,973	37,056	33,903	12,300	(25,705)
- MORTGAGES	84,024	108,747	98,847	101,860	47,030
- HIRE PURCHASE DEBTS	69,339	76,266	104,169	115,719	74,214
- FOREIGN DEBTS AND CLAIMS	0	0	0	0	0
- OTHERS	10,882	7,855	18,879	3,659	3,012
BUSINESS	1,468,986	1,643,752	1,937,996	2,023,066	2,252,378
- SHORT-TERM LOANS	21,777	60,872	171,229	61,798	49,776
- LONG-TERM LOANS	265,293	373,806	417,839	299,038	235,208
- COMMERCIAL BILLS	149,044	142,389	109,994	207,111	146,541
- DEBENTURES	18,439	50,949	43,568	15,334	(5,189)
- MORTGAGES	8,992	27,193	42,736	43,305	48,753
- FOREIGN DEBTS AND CLAIMS	1,034,795	983,400	1,155,998	1,418,361	1,705,615
- OTHERS	(29,354)	5,143	(3,368)	(21,881)	71,674
GENERAL GOVERNMENT SECTOR	(8,827)	(23,656)	9,225	21,219	65,689
- CURRENCY	1,481	2,029	1,795	1,996	940
- DEPOSITS	(502)	(971)	(209)	3,111	(2,958)
- PUBLIC AUTHORITY SECURITIES	(41,623)	(57,871)	(30,504)	(28,442)	(12,499)
- GOV'T NON-BUDGETARY ACCOUNTS	5,847	(3,753)	(8,718)	9,185	12,855
- FOREIGN DEBTS AND CLAIMS	27,962	33,792	38,175	29,316	62,484
- OTHERS	(1,992)	3,118	8,686	6,053	4,867
STATE ENTERPRISES SECTOR	89,217	150,502	148,767	114,582	185,735
- PUBLIC AUTHORITY SECURITIES	25,722	45,416	25,620	21,931	14,911
- SHORT-TERM LOANS	3,458	1,754	596	144	11,243
- LONG-TERM LOANS	2,365	18,027	1,379	7,166	49,373
- COMMERCIAL BILLS	7,667	(4,940)	700	(1,365)	9,062
- LIFE ASS. AND PENSION FUNDS	745	470	(567)	(2,041)	314
- FOREIGN DEBTS AND CLAIMS	30,079	31,151	46,831	38,647	17,987
- OTHERS	19,181	58,624	74,208	50,100	82,845
REST OF THE WORLD	1,164,905	1,258,204	1,286,935	1,263,567	1,661,585
- INTERNATIONAL RESERVE POSITION	98,791	104,827	179,530	54,608	(299,210)
- FOREIGN DEBTS AND CLAIMS	1,066,114	1,153,377	1,107,405	1,208,959	1,960,795
SHARE CAPITAL	88,860	167,501	186,729	167,537	75,348
BUSINESS SECTOR	78,628	161,271	172,325	164,320	65,987
STATE ENTERPRISES SECTOR	10,232	6,230	14,404	3,217	9,361
TOTAL FUNDS RAISED & SHARE CAPITAL	3,166,181	3,650,474	4,039,270	4,008,204	4,518,611

TABLE 3.3 FUNDS RAISED BY NON-FINANCIAL SECTORS OF WHICH FROM FINANCIAL SECTORS

	(MILLIONS OF BAHT)				
	1993	1994	1995	1996	1997
TOTAL FUNDS RAISED (EXC.SHARE CAPITAL)	982,295	1,157,018	1,447,032	1,054,671	517,833
PRIVATE SECTOR	773,733	1,057,743	1,184,466	937,106	677,469
HOUSEHOLD	317,481	398,252	393,120	316,713	160,059
- SHORT-TERM LOANS	97,966	111,083	90,738	72,098	17,234
- LONG-TERM LOANS	87,878	113,164	122,958	112,612	139,549
- COMMERCIAL BILLS	12,973	37,056	33,903	12,300	(25,705)
- MORTGAGES	84,024	108,747	98,847	101,860	69,572
- CREDITORS	106	389	(272)	270	126
- HIRE PURCHASE DEBTS	17,416	11,780	25,179	14,593	(42,775)
- OTHERS	17,118	16,033	21,767	2,980	2,058
BUSINESS	456,252	659,491	791,346	620,393	517,410
- SHORT-TERM LOANS	21,777	60,872	171,229	61,798	49,776
- LONG-TERM LOANS	264,868	374,327	417,743	299,037	235,218
- COMMERCIAL BILLS	149,044	142,389	109,994	207,111	146,541
- DEBENTURES	18,519	44,954	44,168	10,957	(18,052)
- MORTGAGES	8,992	27,193	42,736	43,305	48,753
- HIRE PURCHASE DEBTS	(4,577)	6,290	773	(1,768)	1,889
- OTHERS	(2,371)	3,466	4,703	(47)	53,285
GENERAL GOVERNMENT SECTOR	(31,200)	(67,995)	(16,625)	(21,709)	(16,278)
- CURRENCY	8	1	(2)	(1)	(2)
- DEPOSITS	(523)	(910)	(185)	3,076	(3,655)
- PUBLIC AUTHORITY SECURITIES	(31,437)	(64,972)	(21,344)	(24,829)	(16,378)
- GOV'T NON-BUDGETARY ACCOUNTS	(112)	(669)	485	(949)	(361)
- SHORT-TERM LOANS	(41)	(10)	17	(11)	20
- LONG-TERM LOANS	399	(1,888)	75	1,344	1,690
- COMMERCIAL BILLS	(124)	225	1,988	(434)	3,949
- OTHERS	630	228	2,341	95	(1,541)
STATE ENTERPRISES SECTOR	28,800	36,456	25,686	26,054	43,112
- PUBLIC AUTHORITY SECURITIES	21,114	44,551	25,520	21,932	9,543
- SHORT-TERM LOANS	1,287	3,502	(503)	(2,666)	10,907
- LONG-TERM LOANS	(2,261)	(6,081)	1,624	7,715	20,269
- COMMERCIAL BILLS	7,909	(4,713)	(1,150)	(839)	9,062
- OTHERS	751	(803)	195	(88)	(6,669)
REST OF THE WORLD	210,962	130,814	253,505	113,220	(186,470)
- INTERNATIONAL RESERVE POSITION	98,791	104,827	179,530	54,608	(299,210)
- FOREIGN DEBTS AND CLAIMS	112,171	25,987	73,975	58,612	112,740
SHARE CAPITAL	19,671	21,209	40,561	18,598	(10,253)
STATE ENTERPRISES SECTOR					3,000
BUSINESS SECTOR	19,671	21,209	40,561	18,598	(13,253)
TOTAL FUNDS RAISED & SHARE CAPITAL	1,001,966	1,178,227	1,487,593	1,073,269	507,580

TABLE 3.4 SOURCE OF FUNDS OF FINANCIAL SECTORS (CONSOLIDATED)

	(MILLIONS OF BAHT)				
	1993	1994	1995	1996	1997
TOTAL FUNDS RAISED (EXC.SHARE CAPITAL)	906,998	1,012,711	1,280,405	898,720	(11,322)
PRIVATE SECTOR	616,719	493,081	752,355	575,775	184,864
HOUSEHOLD	468,656	363,755	619,197	450,707	397,316
- CURRENCY	24,094	28,059	35,688	15,853	25,245
- DEPOSITS	272,849	253,570	440,800	362,365	501,642
- PUBLIC AUTHORITY SECURITIES	574	2,106	28	1,575	3,722
- SHORT-TERM LOANS	23,704	(17,175)	437	5,038	(1,661)
- LONG-TERM LOANS					
- COMMERCIAL BILLS	69,649	83,679	88,747	48,845	(307,457)
- DEBENTURE	1,299	(1,955)	60	10,253	(1,430)
- LIFE ASSURANCE AND PENSION FUNDS	22,160	23,250	38,056	46,908	122,383
- OTHERS	54,327	(7,779)	15,381	(40,130)	54,872
BUSINESS	148,063	129,326	133,158	125,068	(212,452)
- CURRENCY	2,677	3,118	3,965	1,761	2,805
- DEPOSITS	84,841	39,503	58,248	63,617	176,911
- SHORT-TERM LOANS	1,005	(117)	(19)	786	(337)
- LONG-TERM LOANS	193	575	330	262	179
- COMMERCIAL BILLS	57,952	113,437	90,377	79,689	(323,688)
- DEBENTURES	1,295	(1,568)	1,073	10,726	133
- OTHERS	100	(25,622)	(20,816)	(31,773)	(68,455)
GENERAL GOVERNMENT SECTOR	37,506	59,819	112,545	79,989	(21,135)
- CURRENCY	(308)	2,701	728	(2,235)	6,905
- DEPOSITS	34,926	56,408	110,145	77,002	(27,970)
- SHORT-TERM LOANS	52	(36)	142	(137)	3,215
- LONG-TERM LOANS	2,546	(1,274)	1,476	4,335	(4,726)
- COMMERCIAL BILLS					
- OTHERS	290	2,020	54	1,024	1,441
STATE ENTERPRISES SECTOR	13,600	48,926	3,983	26,791	(51,899)
- CURRENCY	(181)	10	295	116	543
- DEPOSITS	14,332	38,713	5,038	22,288	(40,645)
- PUBLIC AUTHORITY SECURITIES		14			
- SHORT-TERM LOANS					
- LONG-TERM LOANS					
- COMMERCIAL BILLS	40	9,641	(2,113)	4,388	(11,182)
- OTHERS	(591)	548	763	(1)	(615)
REST OF THE WORLD	239,173	410,885	411,522	216,165	(123,152)
- INTERNATIONAL RESERVE POSITION					
- FOREIGN DEBTS AND CLAIMS	239,173	410,885	411,522	216,165	(123,152)
SHARE CAPITAL	28,763	28,040	44,528	45,547	60,795
HOUSEHOLD SECTOR	17,593	19,142	28,588	29,519	38,506
BUSINESS SECTOR	9,411	6,270	15,476	12,127	22,009
CENTRAL GOVERNMENT SECTOR	1,759	2,628	168	3,885	280
STATE ENTERPRISES SECTOR			296	16	
TOTAL FUNDS RAISED & SHARE CAPITAL	935,761	1,040,751	1,324,933	944,267	49,473

TABLE 3.5 INTER-REAL SECTORS TRANSACTIONS

	(MILLIONS OF BAHT)				
	1993	1994	1995	1996	1997
1. CURRENCY	1,473	2,028	1,797	1,997	942
2. DEPOSITS	21	(61)	(24)	35	697
2.1 DEMAND DEPOSITS	21	(61)	(24)	35	697
2.2 SAVINGS AND TIME DEPOSITS					
3. PUBLIC AUTHORITY SECURITIES	(5,578)	7,966	(9,060)	(3,614)	9,347
3.1 GOVERNMENT BONDS	(10,186)	7,101	(9,160)	(3,613)	3,879
3.2 TREASURY BILLS					
3.3 STATE ENTERPRISES BONDS	4,608	865	100	(1)	5,468
3.4 PROMISSORY NOTES					
4. GOVERNMENT NON-BUDGETARY ACCOUNTS	5,959	(3,084)	(9,203)	10,134	13,216
5. CREDIT AND CAPITAL MARKET INSTRUMENTS	2,162,340	2,465,398	2,568,167	2,926,383	3,986,929
5.1 SHORT-TERM LOANS	2,171	(1,748)	1,099	2,810	336
5.2 LONG-TERM LOANS	5,029	23,587	(25)	(563)	29,094
5.3 COMMERCIAL BILLS	(242)	(227)	1,850	(526)	
5.4 SHARE CAPITAL	69,189	146,292	146,168	148,939	85,601
5.5 DEBENTURES	(80)	5,995	(600)	4,377	12,863
5.6 LIFE ASSURANCE AND PENSION FUNDS	745	470	(567)	(2,041)	314
5.7 MORTGAGES					
5.8 DEBTORS	6,592	9,111	9,368	16,960	25,959
5.9 HIRE PURCHASE DEBTS	51,923	64,486	78,990	101,126	116,989
5.10 INTERNATIONAL RESERVE POSITION					
5.11 FOREIGN DEBTS AND CLAIMS	2,046,779	2,175,733	2,274,434	2,636,671	3,634,141
5.12 OTHERS	(19,766)	41,699	57,450	18,630	81,632
TOTAL	2,164,215	2,472,247	2,551,677	2,934,935	4,011,131

TABLE 3.6 INTER-FINANCIAL SECTORS TRANSACTIONS

	(MILLIONS OF BAHT)				
	1993	1994	1995	1996	1997
1. CURRENCY	4,762	7,153	4,983	20,783	(7,377)
2. DEPOSITS	28,754	41,402	71,135	38,182	270,116
2.1 DEMAND DEPOSITS	18,231	965	30,177	22,591	203,227
2.2 SAVINGS AND TIME DEPOSITS	10,523	40,437	40,958	15,591	66,889
3. PUBLIC AUTHORITY SECURITIES	18,940	17,071	32,439	48,176	13,413
3.1 GOVERNMENT BONDS					
3.2 TREASURY BILLS					
3.3 STATE ENTERPRISES BONDS***	18,940	17,071	32,439	48,176	13,413
3.4 PROMISSORY NOTES					
4. GOVERNMENT NON-BUDGETARY ACCOUNTS					
5. CREDIT AND CAPITAL MARKET INSTRUMENTS	30,797	76,966	108,765	104,081	1,004,065
5.1 SHORT-TERM LOANS	(2,050)	35,438	27,412	20,847	430,395
5.2 LONG-TERM LOANS	8,054	(9,120)	7,191	39,851	388,156
5.3 COMMERCIAL BILLS	18,416	39,042	62,212	8,867	85,355
5.4 SHARE CAPITAL	5,596	3,663	5,893	26,428	(3,021)
5.5 DEBENTURES	247	6,379	3,199	7,909	(1,728)
5.6 LIFE ASSURANCE AND PENSION FUNDS					
5.7 MORTGAGES					
5.8 DEBTORS					
5.9 HIRE PURCHASE DEBTS					
5.10 INTERNATIONAL RESERVE POSITION					
5.11 FOREIGN DEBTS AND CLAIMS					
5.12 OTHERS	534	1,564	2,858	179	104,908
TOTAL	83,253	142,592	217,322	211,222	1,280,217

*** BOT BONDS, GSB BONDS , GHB BONDS AND BAAC BONDS

TABLE 3.7 CURRENCY

	(MILLIONS OF BAHT)				
	1993	1994	1995	1996	1997
PRIVATE SECTORS :	28,244	33,205	41,450	19,611	28,992
HOUSEHOLD	25,567	30,087	37,485	17,850	26,187
BUSINESS	2,677	3,118	3,965	1,761	2,805
GENERAL GOVERNMENT SECTOR	(308)	2,701	728	(2,235)	6,905
STATE ENTERPRISES SECTOR	(181)	10	295	116	543
REST OF THE WORLD SECTOR					
FINANCIAL SECTORS :	4,770	7,154	4,981	20,782	(7,379)
BANK :	4,734	7,153	4,968	20,769	(7,375)
BANK OF THAILAND	8	1	(2)	(1)	(2)
COMMERCIAL BANKS	4,407	6,995	4,620	20,275	(7,511)
GOVERNMENT SAVINGS BANK	217	12	212	(49)	192
BANK FOR AGRICULTURE	58	76	108	328	(13)
GOVERNMENT HOUSING BANK	44	69	30	216	(41)
NON-BANK :	36	1	13	13	(4)
FINANCE COMPANIES	39	1	12	(6)	14
IFCT					
INSURANCE COMPANIES	(3)		1	19	(18)
OTHERS					
TOTAL	32,525	43,070	47,454	38,274	29,061

TABLE 3.8 DEMAND DEPOSITS AT COMMERCIAL BANKS

	(MILLIONS OF BAHT)				
	1993	1994	1995	1996	1997
PRIVATE SECTORS :	12,485	18,844	5,376	801	(18,430)
HOUSEHOLD	5,800	(202)	236	596	(6,135)
BUSINESS	6,685	19,046	5,140	205	(12,295)
GENERAL GOVERNMENT SECTOR	(1,084)	911	1,898	2,790	(2,915)
STATE ENTERPRISES SECTOR	(153)	707	(506)	1,036	2,093
REST OF THE WORLD SECTOR					
FINANCIAL SECTORS :	11,188	(370)	2,698	16,185	204,667
BANK :	4,364	(1,761)	(2,818)	12,452	193,733
BANK OF THAILAND				6,323	200,291
COMMERCIAL BANKS					
GOVERNMENT SAVINGS BANK	1,056	(1,842)	(1,762)	5,019	(4,031)
BANK FOR AGRICULTURE	2,391	81	(1,056)	1,111	(2,527)
GOVERNMENT HOUSING BANK	917			(1)	
EXIM BANK					
NON-BANK :	6,824	1,391	5,516	3,733	10,934
FINANCE COMPANIES	4,763	(740)	5,211	(3,428)	13,429
IFCT	(112)	(12)	139	(35)	(202)
INSURANCE COMPANIES	454	(163)	(212)	5,585	(4,886)
OTHERS	1,719	2,306	378	1,611	2,593
TOTAL	22,436	20,092	9,466	20,812	185,415

TABLE 3.9 SAVINGS AND TIME DEPOSITS AT COMMERCIAL BANKS

	(MILLIONS OF BAHT)				
	1993	1994	1995	1996	1997
PRIVATE SECTORS :	307,249	228,735	429,745	333,479	620,237
HOUSEHOLD	229,101	208,284	376,862	270,026	433,059
BUSINESS	78,148	20,451	52,883	63,453	187,178
GENERAL GOVERNMENT SECTOR	20,155	31,642	14,078	45,891	4,539
STATE ENTERPRISES SECTOR	14,405	35,560	(2,913)	19,613	(45,177)
REST OF THE WORLD SECTOR					
FINANCIAL SECTORS :	15,314	36,320	45,422	18,927	65,659
BANK :	4,131	28,993	23,539	(1,464)	(17,237)
BANK OF THAILAND		3,355	(337)		
COMMERCIAL BANKS					
GOVERNMENT SAVINGS BANK	2,305	23,570	25,005	(1,843)	(15,988)
BANK FOR AGRICULTURE					
GOVERNMENT HOUSING BANK		3,275	(1,448)	(27)	27
EXIM BANK	1,826	(1,207)	319	406	(1,276)
NON-BANK :	11,183	7,327	21,883	20,391	82,896
FINANCE COMPANIES					
IFCT	123	14	(102)	292	(180)
INSURANCE COMPANIES	11,046	7,196	21,999	20,070	79,053
OTHERS	14	117	(14)	29	4,023
TOTAL	357,123	332,257	486,332	417,910	645,258

TABLE 3.10 SAVINGS AND TIME DEPOSITS AT GOVERNMENT SAVINGS BANK

	(MILLIONS OF BAHT)				
	1993	1994	1995	1996	1997
PRIVATE SECTORS :	11,415	11,478	23,728	24,714	(8,887)
HOUSEHOLD	11,415	11,472	23,513	24,750	(10,925)
BUSINESS		6	215	(36)	2,038
GENERAL GOVERNMENT SECTOR	38	86	(215)	5	39,798
STATE ENTERPRISES SECTOR	23	25	1,148	292	3,845
REST OF THE WORLD SECTOR					
FINANCIAL SECTORS :	39	25	(134)	(104)	0
BANK :	0	0	0	0	0
BANK OF THAILAND					
COMMERCIAL BANKS					
GOVERNMENT SAVINGS BANK					
BANK FOR AGRICULTURE					
GOVERNMENT HOUSING BANK					
NON-BANK :	39	25	(134)	(104)	0
FINANCE COMPANIES					
IFCT					
INSURANCE COMPANIES	39	25	(134)	(104)	
OTHERS					
TOTAL	11,515	11,614	24,527	24,907	34,756

TABLE 3.11 GOVERNMENT BONDS AND NOTES

	(MILLIONS OF BAHT)				
	1993	1994	1995	1996	1997
PRIVATE SECTORS:	(10,294)	7,079	(9,160)	(3,613)	3,879
HOUSEHOLD	(10,294)	7,079	(9,160)	(3,613)	3,879
BUSINESS					
GENERAL GOVERNMENT SECTOR					
STATE ENTERPRISES SECTOR	108	22			
REST OF THE WORLD SECTOR					
FINANCIAL SECTORS:	(31,437)	(64,972)	(21,344)	(24,829)	(16,378)
BANK :	(34,990)	(46,449)	(16,023)	(25,169)	(17,463)
BANK OF THAILAND	(10,919)	(19,298)	8,972	(817)	1,061
COMMERCIAL BANKS	(19,646)	(12,613)	(13,035)	(15,942)	(10,324)
GOVERNMENT SAVINGS BANK	(4,355)	(14,538)	(12,260)	(8,790)	(8,200)
BANK FOR AGRICULTURE	(70)			180	
GOVERNMENT HOUSING BANK			300	200	
NON-BANK :	3,553	(18,523)	(5,321)	340	1,085
FINANCE COMPANIES	2,104	(19,324)	(3,007)	1,151	1,093
IFCT			(1)		
INSURANCE COMPANIES	1,423	840	(2,315)	(825)	3
OTHERS	26	(39)	2	14	(11)
TOTAL	(41,623)	(57,871)	(30,504)	(28,442)	(12,499)

TABLE 3.12 SHORT - TERM LOANS OF COMMERCIAL BANKS

	(MILLIONS OF BAHT)				
	1993	1994	1995	1996	1997
PRIVATE SECTORS :	68,809	124,752	148,445	124,598	77,824
HOUSEHOLD	42,522	77,363	70,304	70,686	64,715
BUSINESS	26,287	47,389	78,141	53,912	13,109
GENERAL GOVERNMENT SECTOR	(41)	(10)	17	(11)	20
STATE ENTERPRISES SECTOR	56	278	1,102	(1,248)	(18)
REST OF THE WORLD SECTOR					
FINANCIAL SECTORS :	4,736	4,366	9,519	11,929	301,364
BANK :	0	2	86	5,916	287,060
BANK OF THAILAND				6,000	286,698
COMMERCIAL BANKS					
GOVERNMENT SAVINGS BANK					
BANK FOR AGRICULTURE					
GOVERNMENT HOUSING BANK					
EXIM BANK		2	86	(84)	362
NON-BANK :	4,736	4,364	9,433	6,013	14,304
FINANCE COMPANIES	1,331	3,494	10,999	1,582	10,256
IFCT	1,614	777	2,922	2,810	3,625
INSURANCE COMPANIES	197	(70)	159	(312)	812
OTHERS	1,594	163	(4,647)	1,933	(389)
TOTAL	73,560	129,386	159,083	135,268	379,190

TABLE 3.13 LONG-TERM LOANS OF COMMERCIAL BANKS

	(MILLIONS OF BAHT)				
	1993	1994	1995	1996	1997
PRIVATE SECTORS :	270,999	380,555	406,370	268,343	272,994
HOUSEHOLD	48,797	60,422	50,871	36,102	83,474
BUSINESS	222,202	320,133	355,499	232,241	189,520
GENERAL GOVERNMENT SECTOR	399	(1,888)	75	(138)	1,690
STATE ENTERPRISES SECTOR	(926)	(305)	842	3,772	(514)
REST OF THE WORLD SECTOR					
FINANCIAL SECTORS :	2,133	2,818	3,704	8,001	19,254
BANK :	0	0	0	0	0
BANK OF THAILAND					
COMMERCIAL BANKS					
GOVERNMENT SAVINGS BANK					
BANK FOR AGRICULTURE					
GOVERNMENT HOUSING BANK					
EXIM BANK					
NON-BANK :	2,133	2,818	3,704	8,001	19,254
FINANCE COMPANIES	520	511	2,221	5,932	23,518
IFCT					
INSURANCE COMPANIES					(50)
OTHERS	1,613	2,307	1,483	2,069	(4,214)
TOTAL	272,605	381,180	410,991	279,978	293,424

TABLE 3.14 COMMERCIAL BILLS OF COMMERCIAL BANKS

	(MILLIONS OF BAHT)				
	1993	1994	1995	1996	1997
PRIVATE SECTORS :	67,534	78,452	96,183	94,952	199,905
HOUSEHOLD	10,067	19,370	21,618	(1,511)	3,823
BUSINESS	57,467	59,082	74,565	96,463	196,082
GENERAL GOVERNMENT SECTOR	(124)	225	1,988	(434)	3,949
STATE ENTERPRISES SECTOR	7,909	(4,721)	(1,142)	(842)	5,636
REST OF THE WORLD SECTOR					
FINANCIAL SECTORS :	16,187	23,614	45,141	(3,289)	51,392
BANK :	0	0	0	0	0
BANK OF THAILAND					
COMMERCIAL BANKS					
GOVERNMENT SAVINGS BANK					
BANK FOR AGRICULTURE					
GOVERNMENT HOUSING BANK					
NON-BANK :	16,187	23,614	45,141	(3,289)	51,392
FINANCE COMPANIES	13,895	26,145	39,240	(5,874)	49,748
IFCT	2,242	(2,481)	5,901	2,585	1,644
INSURANCE COMPANIES	50	(50)			
OTHERS					
TOTAL	91,506	97,570	142,170	90,387	260,882

TABLE 3.15 FOREIGN DEBTS AND CLAIMS (NET)

	(MILLIONS OF BAHT)				
	1993	1994	1995	1996	1997
PRIVATE SECTORS :	133,756	(75,364)	155,366	313,212	(82,044)
HOUSEHOLD	(5,975)	2,129	(27,950)		
BUSINESS	139,731	(77,493)	183,316	313,212	(82,044)
GENERAL GOVERNMENT SECTOR	(3,849)	1,540	8,474	11,555	43,342
STATE ENTERPRISES SECTOR	3,011	(3,094)	15,784	11,210	(23,267)
REST OF THE WORLD SECTOR					
FINANCIAL SECTORS :	28,211	280,071	158,017	102,945	63,318
BANK :	(9,479)	249,009	108,295	83,966	30,438
BANK OF THAILAND	(98,791)	(104,827)	(179,530)	(54,608)	242,468
COMMERCIAL BANKS	91,033	349,855	279,673	126,771	(253,026)
GOVERNMENT SAVINGS BANK					
BANK FOR AGRICULTURE	(1,580)	3,164	(257)	2,944	13,139
GOVERNMENT HOUSING BANK	(141)	849	5,202	5,147	5,856
EXIM BANK		(32)	3,207	3,712	22,001
NON-BANK :	37,690	31,062	49,722	18,979	32,880
FINANCE COMPANIES	30,766	17,521	49,184	16,311	(10,749)
IFCT	7,234	15,015	1,878	4,497	47,094
INSURANCE COMPANIES	(296)	(1,513)	(1,560)	(2,059)	(3,465)
OTHERS	(14)	39	220	230	
TOTAL	161,129	203,153	337,641	438,922	1,349